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ในเมื่อเราพอจะแลเห็นปัญหาและหนทางในการแก้ไขข้อจำากัดสำาคัญ ๆ ของ
เศรษฐกิจ เหตุใดในช่วงที่ผ่านมา ทั้งไทยและประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในสภาพ
คล้ายคลึงกันจึงไม่สามารถที่จะดำาเนินการแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นได้

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
งานสัมมนาวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทยประจ�าปี 2556

19 กันยายน 2556



  บ.ก. แถลง 
การด�าเนนินโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเพือ่รกัษาเสถยีรภาพเศรษฐกจิการเงนิ ทีเ่อือ้ต่อพฒันาการ

อย่างยัง่ยนืและทัว่ถงึของประเทศไทย จ�าเป็นต้องอาศยัความเชือ่มัน่จากสาธารณชน ซึง่จะเกดิขึน้ไม่ได้ หากขาด
การสื่อสารท�าความเข้าใจต่อสาธารณชน วารสาร ‘พระสยาม’ ฉบับนี้ ภูมิใจน�าเสนอเรื่องราวของการสัมมนา
วิชาการ ธปท. ประจ�าปี 2556 หรือที่เรียกกันว่า ‘BOT Symposium’ ที่เพิ่งจัดเมื่อวันที่ 19-20 กันยายนที่ผ่านไป 

BOT Symposium นับเป็นหนึ่งในช่องทางส�าคัญที่เปิดกว้างให้สาธารณชนที่สนใจ ได้รับทราบถึง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการด�าเนินนโยบายและมุมมองของ ธปท. และที่ส�าคัญเป็นเวทีให้ ธปท.  
ได้รับฟังความคิดเห็นที่กว้างและไกลออกไป ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด�าเนินนโยบายของ ธปท.  
และที่ผ่านมา BOT Symposium ได้รับการยอมรับว่าเป็นเวทีทางวิชาการที่ส�าคัญระดับประเทศ ‘พระสยาม’ 
ฉบับนี้ จึงเน้นเบื้องหน้าและเบื้องหลังความส�าเร็จของการสัมมนาวิชาการ ธปท. ใน Our Pride & Heritage  
ทีไ่ด้รบัเกยีรตจิาก ดร. บณัฑติ นจิถาวร อดตีรองผูว่้าการ ธปท. และ คณุไพบลูย์  กติตศิรกีงัวาน ผูช่้วยผูว่้าการ  
สายนโยบายการเงิน ที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ ในฐานะหัวแรงส�าคัญในการจัด 
และกลั่นกรองคุณภาพงานวิจัยใน BOT Symposium รวมทั้งจาก ดร. อัจนา ไวความดี อดีตรองผู้ว่าการ ธปท.  
คนส�าคัญอีกท่านหนึ่ง ที่มาเปิดใจให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิถีของการท�างานวิจัยของ ธปท. และความส�าคัญของ 
งานวิจัยต่อการด�าเนินนโยบายของ ธปท. 

องค์ประกอบส�าคัญส�าหรับความน่าเชื่อถือขององค์กร คือ ผู้บริหารองค์กร จึงขอเชิญชวนให้อ่าน 
บทสัมภาษณ์ของ ดร. อ�าพน กิตติอ�าพน ประธานกรรมการ ธปท. ท่านใหม่ กับภารกิจการก�ากับดูแล ธปท. 
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ธปท. ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในช่วงที่ ธปท. เผชิญความท้าทาย
ในการบริหารความผันผวนจากเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากสาธารณชน ที่จ�าเป็นต้อง
อาศยัหลกัการ ‘คดิให้ครบ พดูอย่างทีค่ดิ และท�าอย่างทีพ่ดู’ เพือ่ให้เป็นองค์กรที ่‘ยนืตรง มองไกล ยืน่มอื และ 
ติดดิน’ ซึ่งสะท้อนในจดหมายจากผู้ว่าการถึงอาจารย์ป๋วย    

แต่สิ่งส�าคัญที่สุดในการด�าเนินงานขององค์กรจ�าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นก�าลังส�าคัญในการ
ผลักดันให้การท�างานส�าเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอให้ติดตามบทสัมภาษณ์ของนักวิจัย ธปท. ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย
สัมมนาวิชาการ และนักวิจัยรุ่นใหม่ของ ธปท. ที่จะมาเปิดเผยเบื้องลึกและความผูกพันกับงานวิจัยของ ธปท.   
รวมทั้งเปิดอ่านและเรียนรู้แนวคิด และวิถีการใช้ชีวิตจาก ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อ�านวยการ  
ส�านักเศรษฐกิจการคลัง ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง และเป็นผู้ที่ท�างานใกล้ชิดกับ ธปท. 

สุดท้าย ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่เป็นส่วนส�าคัญท�าให้วารสาร ‘พระสยาม’ วันนี้ เป็นช่องทางส�าคัญ 
อีกช่องทางหนึ่งของ ธปท. ในการสื่อความรู้และความคิด เกี่ยวกับกรอบนโยบายและการด�าเนินงานของ ธปท. 
เสริมสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นแก่ ธปท. ในภาคส่วนต่าง ๆ  
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เปิดใจ-เปิดความคิด 
ดร. อ�าพน กิตติอ�าพน

ประธานกรรมการ ธปท. คนใหม่
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ธนาคารแห่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็น
เสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ และต้องอาศัยความ
น่าเชื่อถือการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อประเทศ ซึ่งมี
คณะกรรมการ ธปท. หรอืบอร์ด ธปท. เป็นหวัจกัรส�าคญั
ที่คอยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ธปท. ผ่านหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 ‘พระสยาม’ ได้รับเกียรติจาก ดร. อ�าพน กิตติอ�าพน 
ประธานกรรมการ ธปท. คนใหม่ ที่เพิ่งได้รับพระบรม-
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อต้นเดือนกันยายน 
ที่ผ ่านมา และนับเป ็นประธานบอร ์ดหนุ ่มที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของ ธปท. แต่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์
ทั้งด้านเศรษฐกิจและการบริหารองค์กรส�าคัญ ๆ ระดับ

ประเทศ มาเปิดใจถงึการรบัต�าแหน่งส�าคญันี ้และเปิดเผย
ถึงแนวคิดในการท�าหน้าที่ประธานฯ ในการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ ธปท. ตลอดจนเปิดเผย ‘ตัวตน’ ผ่าน
มุมมองและความคิดในการท�างานและอุดมการณ์ในการ
ด�าเนินชีวิต ซึ่งน่าจะท�าให้คน ธปท. และสังคม ได้รู้จักกับ 
‘ดร. อ�าพน กิตติอ�าพน’ มากขึ้น

เกียรติของข้าราชการ 
คือการรับใช้ประชาชน

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นประธานบอร์ด ธปท. ที่มีอายุน้อยที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ แต่ ดร. อ�าพน กิตติอ�าพน ก็นับเป็นประธานฯ ที่มี
ประสบการณ์รบัราชการมาอย่างยาวนาน ทัง้ยงัมปีระสบการณ์การท�างาน 
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ในองค์กรรัฐวิสาหกิจและองค์กรในการพัฒนาสังคมที่หลากหลายที่สุด
คนหนึ่ง 

ด้วยความรู้ ความสามารถ บวกกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิต 
ท�าให้ ดร. อ�าพน มั่นใจว่าจะสามารถท�าหน้าที่ประธานฯ คนใหม่ได้
เป็นอย่างดี และท�าด้วยความเข้าใจในบทบาทของ ธปท. อย่างแท้จริง 
เพราะ ดร. อ�าพน ก็นั่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ธปท. และ 
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ถงึปัจจบุนั 

เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยอุดมการณ์ของการเป็นข้าราชการที่ดีที่อาสา 
เข้ามาท�างานรับใช้แผ่นดินอย่างแข็งขันและมุ่งมั่น อันเป็นกรอบการ
ท�างานที ่ดร. อ�าพน ยดึถอืเสมอมา ท่านเองเชือ่ว่า จดุยนืนีจ้ะกลายเป็น 
‘เกราะป้องกนั’ ทีจ่ะท�าให้สามารถท�าหน้าทีป่ระธานฯ ได้อย่างเป็นกลาง

“ข้าราชการมหีน้าทีต้่องบ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ ให้กบัประชาชน ยิง่เป็น
ข้าราชการในระดับสูงอย่างผม กว่าจะมาถึงระดับ 11 การขึ้นต�าแหน่ง
แต่ละครั้งต้องมีการน�าความขึ้นกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ ว่าบุคคลนี้ 
เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความซื่อสัตย์ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน ด้วยเกียรติภูมิเหล่านี้ ผมเชื่อว่าโดยหลักการแล้ว 
ข้าราชการจงึเป็นบคุคลทีน่่าจะมคีวามเป็นกลางทีส่ดุ” ประธานฯ ธปท. 
คนใหม่กล่าวอย่างหนักแน่น

 “ผมบอกกบัข้าราชการบรรจใุหม่เสมอว่า อาชพีรบัราชการไม่ท�าให้
คณุรวย แต่พอเพยีงทีจ่ะอยูไ่ด้อย่างมคีวามสขุ เพราะหลวงจะคอยเลีย้งด ู
เราและครอบครัว การรับราชการไม่ท�าให้ใครดัง เพราะเป็นอาชีพที่
เหมือนปิดทองหลังพระ และเป้าหมายของข้าราชการก็ไม่อาจชี้วัด 
ได้ชัดเหมือนภาคเอกชน แต่เป้าหมายของเราคือท�าให้ประชาชนมี 
ความสุข ฉะนั้นทุกครั้งที่คิดว่าจะท�าอย่างไร ก็คือต้องคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง” ข้าราชการรุ่นใหญ่สอนน้อง

ดร. อ�าพน ยงัได้ยกพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ที่เคยรับสั่งเมื่อหลายสิบปีก่อน ที่ว่า “อย่าเอาข้อจ�ากัดมาเป็นอุปสรรค
ในการท�างาน และจงท�างานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติภายใต้ข้อจ�ากดันัน้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน” มาเป็นอีกแรงบันดาลใจส�าคัญ 
ในการท�าหน้าที่ข้าราชการที่ดี 

ปัจจุบัน ข้าราชการวัย 58 ปีผู ้นี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
โปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในเวลาเดียวกันถึง 6 ต�าแหน่ง  
โดยต�าแหน่งล่าสุด ก็คือ ประธานกรรมการ ธปท. นั่นเอง

ยืนหยัด ‘จุดยืน’
ความเชื่อมั่นคือหัวใจ ธปท.

นอกจากอุดมการณ์ในฐานะข ้าราชการชั่วชีวิต ผนวกกับ
ประสบการณ์ในหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ด้านการพัฒนาประเทศต่าง ๆ 
อกีหลากหลายแห่ง โดยเฉพาะการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ธปท. 
และ กนง. มานาน 9 ปี องค์ประกอบเหล่านี้จะกลายเป็นรากฐานทาง
ความคิดและความเข้าใจในการท�าหน้าที่ประธานบอร์ด ธปท. 

“ธปท. เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ มีความเป็นอิสระ 
แต่กไ็ม่ใช่องค์กรอสิระ ธปท. ต้องมคีวามเป็นอสิระในการก�าหนดทศิทาง
ในการพัฒนาประเทศในด้านระบบการเงิน”  

นอกจากค�านยิามคร่าว ๆ  ทีส่ะท้อนความเข้าใจใน ‘หลกัการ’ ของ 
ธปท. หนึง่ในองค์กรทีเ่ป็นเสาหลกัของประเทศ ประธานฯ คนใหม่ยงัได้
บอกถึงกรอบแนวคิด และ ‘จุดยืน’ ของการท�างานในต�าแหน่งที่ส�าคัญ
ต�าแหน่งนี้อย่างชัดเจนเช่นกัน 

“กฎหมายเขียนกว้าง ๆ ว่า ประธานฯ มีหน้าที่ก�ากับดูแลการ
ด�าเนินกิจการของ ธปท. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหน้าที่ดูแล 
การบรหิารจดัการเพือ่การขบัเคลือ่นนโยบายต่าง ๆ  ของ ธปท. จรงิ ๆ  แล้ว 
บทบาทของประธานฯ ก็คือท�าอย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นกับองค์กร 
เพราะหัวใจส�าคัญของทุกวันนี้คือ ความเชื่อมั่น”

ดร. อ�าพน เล่าย้อนไปถึงช่วงที่ท่านยังท�างานอยู่ในส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์
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ท่านเคยอ่านต�าราเศรษฐศาสตร์เล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า ‘ทรัพยศาสตร์’ 
ประพันธ์โดย พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) ซึ่งได้ให้ค�านิยามของ
ค�าว่า ‘ทรัพย์’ เอาไว้อย่างน่าสนใจ 

“ท่านเขียนถึงค�าว่า ทรัพย์ อยู่ 3 รูปแบบ รูปแบบแรก คือ ทรัพย์ 
ที่เป็นเงินทองทรัพย์สิน จับต้องได้ รูปแบบที่ 2 คือ ความรู้ หรือก็คือ 
สิง่ทีค่นยคุนีเ้รยีกว่า ทรพัย์สนิทางปัญญา ซึง่คนเมือ่ 100 ปีก่อนคดิได้แล้ว  
และทรัพยร์ูปแบบที่ 3 คือ ความเชื่อมั่น ท่านบอกทรัพย์ที่ส�าคัญที่สุด  
กค็อืความเชือ่มัน่ ประเทศเดนิหน้าต่อไปได้กเ็พราะทกุคนมคีวามเชือ่มัน่  
ธปท. เองก็เช่นกัน ฉะนั้น ผมจึงถือเป็นบทบาทที่ส�าคัญตัวหนึ่งในฐานะ
ประธานฯ ธปท. ที่ต้องสร้างความเชื่อมั่น”

ส�าหรับแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่น ประธานฯ คนใหม่ได้
ก�าหนดทิศทางในการดูแลก�ากับ ธปท. โดยเน้นที่กระบวนการสร้าง
ความโปร่งใส ความเป็นอสิระในการตดัสนิใจในประเดน็ส�าคญัทีก่ระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความถี่ถ้วนและถูกต้องตามครรลอง 

ในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรและกรรมการ และระบบการ 
ตรวจสอบที่สามารถชี้แจงต่อบุคคลภายนอกได้ 

“สรุปหน้าที่ในฐานะประธานฯ ของผม ก็คือนั่งเป็น ‘พระประธาน’ 
เพื่อคอยก�ากับดูแลให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานทุกอย่างของ ธปท.  
ในทกุกระบวนการ มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และชีแ้จงประชาชนได้”  
ดร. อ�าพน บอกอย่างอารมณ์ดี

ทั้งนี้ ประธานฯ ธปท. คนใหม่ มองว่า อันที่จริงแล้ว ‘จุดยืน’  
ในการด�าเนนิงานของ ธปท. กค็อื หลกัการเดยีวกนักบัการเป็นข้าราชการ 
ทีด่ ีนัน่คอื ไม่ว่าจะต้องตดัสนิใจอะไร ควรต้องตดัสนิใจเพือ่ผลประโยชน์
ของประเทศ อันเป็นหลักการบริหารและการปกครอง ที่ทุกคนรู้จักกัน 
ในนาม ‘หลักธรรมาภิบาล’ (Good Governance) นั่นเอง

ดร. อ�าพน ยอมรับว่า ต�าแหน่งประธานฯ ธปท. ถือเป็นต�าแหน่ง 
ที่มีเกียรติ และเป็นต�าแหน่งที่สร้างความหนักใจให้กับ ดร. อ�าพน ที่สุด 
เพราะภารกิจการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อท�าให้ ธปท. เป็นองค์กรหลัก 
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของชาตบ้ิานเมอืงได้อย่างเตม็ภาคภมู ิเป็นสิง่
ที่ไม่อาจท�าได้เพียงล�าพัง แต่ต้องอาศัยความสามัคคีและความร่วมมือ
ร่วมใจของทกุหมูเ่หล่า หรอืทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะคน ธปท. 

มากกว่าธรรมาภิบาล
ต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ดร. อ�าพน เล่าถึงที่มาของ ‘หลักธรรมาภิบาล’ ที่กลายเป็นกระแส
ซึ่งหลายองค์กรพยายามรณรงค์ให้เกิดขึ้นกับทุกหน่วยงานทั้งในภาครัฐ 
ภาคสังคม และภาคเอกชน ว่าจุดเริ่มต้นที่ระบบนี้เข้ามาในเมืองไทย  
เริม่จากการเป็นเงือ่นไขทีอ่งค์กรระหว่างประเทศหยบิยืน่ให้ประเทศไทย
เพือ่แลกกบัความช่วยเหลอืทางการเงนิในช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิปี พ.ศ. 2540

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการปกครอง การบริหารจัดการ 
และการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองคลองธรรม  
โดยเป็นหลักการบริหารจัดการที่ค�านึงถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
และความถูกต้องชอบธรรมที่วิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ   

“จริง ๆ  แล้ว หลักธรรมาภิบาลเป็นแค่ส่วนหนึ่งในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ดร. อ�าพน สรุป พร้อมอรรถาธิบายต่อว่า “ปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงประกอบด้วย 3 หลกัการ ได้แก่ หลกัการใช้ธรรมะ  
อาทิ ความซื่อสัตย์ ความสุจริต ความเมตตา ความไม่โลภ ฯลฯ,  
หลกัการใช้ความรู”้ ดร. อ�าพน ย�า้ว่า การตดัสนิใจใดและการกระท�าใด 
ที่ขาดการใช้ความรู้ ไม่รอบคอบ ไม่ทันต่อสถานการณ์ ฯลฯ ไม่อาจ 
เรียกได้ว่าตั้งอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
สุดท้ายคือ หลักการใช้ความเพียร 
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“การตั้งอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การที่เราเอา
คุณธรรม ความรู้ และความเพียรมารวมกัน ซึ่งเมื่อเราปฏิบัติอยู่บน 
หลักปรัชญานี้ เราจะรู้ได้เองว่า ‘อะไร’ คือจุดที่พอเหมาะพอควร และ
สมเหตสุมผล หรอื ‘อะไร’ คอืจดุทีท่�าให้เกดิความสมดลุในการเดนิหน้า
ต่อไป และแม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤติ เราก็จะมีภูมิคุ้มกัน 
เพียงพอที่จะรับแรงต้านเหล่านั้น”

ประธานฯ ธปท. แสดงทัศนะว่า อาจถึงเวลาแล้วที่ควรส่งเสริม
สังคมไทยให้ด�าเนินอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะ 
หลักธรรมาภิบาลอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย 
ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ควรน�าหลักปรัชญาฯ ดังกล่าวไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ คือ ‘ทุกคน’ ในสังคม โดยเริ่มจากครอบครัว ขยายไปสู่ชุมชน 
และประเทศชาติ จากระดับบุคคลไปสู่องค์กรทั้งสถาบัน ประชาคม  
ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ฯลฯ 

ดร. อ�าพน มองว่า ธปท. เป็นอีกหนึ่งองค์กรส�าคัญที่ควรต้องน�า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง 
ควบคู่ไปกับการด�าเนินการตามค่านิยมร่วมทั้ง 4 ข้อ ที่ ธปท. ยึดมั่น
มาโดยตลอด นั่นคือ ‘ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน’ อย่างจริงจัง 

“ผมเห็นพัฒนาการที่ดีของ ธปท.”

ในฐานะที่นั่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ธปท. และ กนง.  
มานานถึง 9 ปี ดร. อ�าพน จึงนับว่าเป็นบุคคลที่น่าจะสามารถมองเห็น
ความเปลีย่นแปลงและพฒันาการของ ธปท. ได้อย่างชดัเจนทีส่ดุคนหนึง่ 

โดย ดร. อ�าพน ได้ให้มมุมองเกีย่วกบัค่านยิมร่วมของ ธปท. ทัง้ 4 ข้อ  
ว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยยอมรับอย่างไม่มีข้อโต้แย้งว่า ธปท. ท�าหน้าที่ได้ดี 
ในเรือ่ง ‘ยนืตรง’ และ ‘มองไกล’ ขณะทีก่าร ‘ยืน่มอื’ กน็บัว่ามพีฒันาการ 
ที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ  อันเป็นผลจากความพยายามของพนักงาน ธปท. ทุกคน  
ในช่วงหลายปีมานี้ 

“สิ่งที่ผมยังตั้งค�าถามอยู่คือ ‘ติดดิน’ ว่าติดดินจริงหรือเปล่า หาก
มองตัวอย่างจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท�าไมพระองค์ต้องทรง
ตรากตร�าเสด็จฯ ไปทั่วทุกหนระแหงของประเทศ เพราะท่านต้องการ 
‘เข้าถงึ’ มากกว่านัน้ ซึง่การ ‘เข้าใจ’ จะน�าไปสูก่ารพฒันาทีถ่กูจดุอย่างแท้จรงิ”

ในฐานะอดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอดีตเลขาธิการ
สภาพัฒน์ ดร. อ�าพน มีโอกาสได้ท�างานร่วมกับชาวบ้าน โดยเฉพาะ
สมัชชาคนจนและกลุ่มเกษตรกรรมทางเลือก ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ท่านเข้าถึงและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต
ในชนบทและภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดี 

“วันที่ผม ‘เข้าใจ’ ผมก็เห็นถึงความส�าคัญของภาคการเกษตร  
ผมจงึอยากให้ คน ธปท. เองตระหนกัถงึจดุนี ้เพราะถ้าประเทศไทยไม่มี
ภาคเกษตร ต่อให้เรามีการเงินแข็งแกร่ง มีสถาบันการเงิน มีธนาคาร
กลางทีแ่ขง็แกร่ง แต่เราจะไม่ม ี‘ภมูคิุม้กนั’ ของประเทศ เพราะเราไม่ได้
ยืนอยู่บนจุดพอเหมาะพอควร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ด้วยความ ‘เข้าถึง’ และ ‘เข้าใจ’ วิถีชนบทและภาคเกษตรของ  
ดร. อ�าพน อาจช่วยให้ค่านิยมร่วม ‘ยื่นมือ’ และ ‘ติดดิน’ ของ ธปท. 
บรรลเุป้าหมายได้อย่างตรงจดุ เหน็ผลชดัเจนและรวดเรว็ยิง่ขึน้กเ็ป็นได้

นอกจากนี้ยังมี ‘สัญญาณ’ แห่งพัฒนาการก้าวส�าคัญของ ธปท. 
ที่ ดร. อ�าพน รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษ นั่นคือการให้ความส�าคัญใน
การพัฒนา ‘เลือดใหม่’ ซึ่งสะท้อนผ่านภาพถ่ายของผู้ว่าการ ธปท.  
ดร. ประสาร ไตรรตัน์วรกลุ กบั ‘เดก็รุน่ใหม่’ ในงานปฐมนเิทศพนกังานใหม่  
ซึ่งปรากฏในวารสาร ‘พระสยาม’ ก่อนหน้านี้ 

“ผมเห็นวัฒนธรรมที่ดีและพัฒนาการหลายอย่างของ ธปท. แต่ท�า
ยังไงให้วัฒนธรรมองค์กรยั่งยืน ผมคิดว่าสิ่งส�าคัญที่สุด คือการพัฒนา
เด็กรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการท�างานเชิงวิชาการในลักษณะของสถาบัน
อย่าง ธปท. ถ้ามีระบบคุณธรรมที่ดีแล้ว มีการมีส่วนร่วมของทุกระดับ 
รวมถึงมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่เด็กรุ ่นใหม่ตั้งแต่แรก  
นั่นคือเส้นทางสู่ความยั่งยืน”

ดร. อ�าพน ย�้าหนักแน่นว่า แม้ภาพท่านผู้ว่าการ ธปท. กับพนักงาน
ใหม่ของ ธปท. ทีท่่านเหน็จะเป็นเพยีงภาพเลก็ๆ และจดุเลก็ๆ แต่ถอืเป็น 
จุดเปลี่ยนแปลงที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญสู ่ก้าวแห่งความยั่งยืน 
ในการสืบสานเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของ ธปท. ในอนาคต
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นับถอยหลังชีวิตข้าราชการ
กับเป้าหมายก่อนเกษียณ

เหลือเวลาอีกเพียง 2 ปี ดร. อ�าพน ก็จะย่างเข้าสู่วัยเกษียณอายุ
ข้าราชการตามกฎหมาย แต่ถึงกระนั้น ทุกวันนี้ข้าราชการท่านนี้ก็ยัง
คงมีภาระหน้าที่ในหลากหลายองค์กร อาทิ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, คณะกรรมการกฤษฎีกา, ประธาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินสภามหาวทิยาลยัของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, ประธานกรรมการ บมจ. การบนิไทย และ 
ประธานบอร์ด ธปท. เป็นต้น 

“หัวใจส�าคัญคือการจัดสรรและบริหารเวลา เพราะเราเป็นประธาน
และกรรมการ เราไม่มีหน้าที่บริหารจัดการ บทบาทของเราคือ การ
ก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น และถูกต้อง
ตามครรลองและวตัถปุระสงค์ขององค์กรนัน้ ส่วนหน้าทีก่ค็อื เข้าประชมุ 
โดยใช้เวลาอ่านแฟ้มตอนกลางคืน ก่อนเข้าประชุม” 

แนวทางในการบริหารจัดการเวลาส�าหรับการท�าหน้าที่ในแต่ละ
องค์กร ดร. อ�าพน วางเอาไว้กว้าง ๆ ว่า ท่านจะให้เวลาส�าหรับเตรียม

การประชุมไม่เกิน 2 วัน ยกเว้น บทบาทเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ต้อง
ทุ่มเทเวลาถึง 3 วัน คือ ตรวจวาระการประชุมในวันศุกร์, อ่านวาระฯ 
ในวันจันทร์ และเข้าประชุม ครม. ในวันอังคาร 

ส�าหรับบ่ายวันอังคาร จะเป็นเวลาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ส่วนวันพุธจะเป็นเวลาของการท�าหน้าที่ประธานบอร์ดการบินไทย 
สลับกับประธานบอร์ด ธปท. ขณะที่วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ 
จะให้เวลากบัองค์กรทีเ่หลอืสลบักนัไปตามแต่ก�าหนดการทีเ่ข้ามา ขณะที่ 
วันอาทิตย์ท่านยกให้เป็นเวลาส�าหรับครอบครัวและตัวเอง 

“ตอนนี้ ผมก�าลังตัดสินใจว่าอาจจะลดภาระหน้าที่ลงบ้าง เพราะ
อยากให้เวลากับ ‘มะลิหอม’ หลานสาวตัวน้อย ที่ทุกวันนี้ ก่อนเข้านอน
มะลิหอมจะต้องมานอนบนอกของผมจนหลับ ผมว่ามะลิหอมต้องการ
เวลาจากผมเพิ่ม” คุณปู่วัย 58 ปี กล่าวด้วยรอยยิ้ม
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เล่มสุดท้ายจะใช้ชื่อว่า ‘ชีวิตนี้ถวายแด่องค์ราชัน’ เป็นหนังสือ
รวบรวมผลงานการถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท อันเป็นงานที่  
ดร. อ�าพน รู้สึกภาคภูมิใจเป็นพิเศษ 

“ทั้ง 3 เล่ม คงต้องรอให้ผมจากโลกนี้ไปก่อน ค่อยน�าออกมา 
เผยแพร่ โดยเฉพาะเล่มสดุท้าย เพราะนีจ่ะเป็นตวัอย่างของค�าว่า ‘ปิดทอง 
หลังพระ’ อย่างแท้จริง”  

อย่างไรก็ดี ดร. อ�าพน ได้ตั้งใจแน่วแน่ว่า หลังเกษียณท่านจะยัง
อุทิศเวลาส่วนตัวให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ภายใต้มูลนิธิ
โครงการหลวง และท�างานให้กับโครงการหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและการศึกษาของเด็กในชนบท โดยเฉพาะโครงการและมูลนิธิ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

“ผมเชือ่ว่าการทีเ่ราได้ท�าความดถีวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
แล้วตืน่มาเพือ่ได้ท�าความดใีนวนัต่อๆ ไป มนัคอืจดุมุง่หมายหลกัของผม  
ส่วนผลตอบแทนความดี ก็ไม่ใช่ว่าต้องมีใครเอารางวัลมาให้ หรือเอา
ต�าแหน่งมาให้ แต่มันคือความสุขจากการท�าความดี” ดร. อ�าพน กลา่ว
ทิ้งท้าย

แม้ทัง้หมดนีจ้ะเป็นเพยีงเศษเสีย้วบางส่วนบางแง่มมุ ในแนวความคดิ 
ประสบการณ์ และชีวิตการท�างานอันหลากหลายของข้าราชการอาวุโส
ผู้นี้ แต่อย่างน้อยภาพสะท้อน ‘จุดยืน’ และ ‘อุดมการณ์’ ที่ก่อตัวเป็น
แนวทางการท�างานและการด�าเนนิชวีติของท่าน กน่็าจะฉายภาพทศิทาง
และอนาคตของ ธปท. ภายใต้การก�ากบัดแูลของ ดร. อ�าพน กติตอิ�าพน 
ประธานฯ ธปท. ได้บ้าง ไม่มากก็น้อย 

ชีวิตหลังเกษียณ
และอนุสรณ์แห่งความภาคภูมิ

ทั้งนี้ ดร. อ�าพน ได้วางแผนเกษียณอายุการท�างานเอาไว้ในปีที่
ท่านมีอายุครบ 60 ปี หรืออีกไม่ถึง 2 ปีข้างหน้า โดยสิ่งแรกที่ท่านตั้งใจ 
จะท�าให้ส�าเร็จหลังเกษียณ คือ การส่งมอบตึกเก่าบนถนนราชด�าเนิน  
ซึ่งเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่สมัยคุณตา ให้กับมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ ดร. อ�าพน ปรารถนาจะท�าหลังจาก
เกษียณอายุข้าราชการ นั่นคือ การเขียนหนังสือ 3 เล่ม นอกจากเพื่อ
เป็นอนุสรณ์แห่งความภาคภูมิใจในชีวิตข้าราชการแล้ว ยังต้องการ 
จะเป็นแบบอย่าง แนวทาง และแรงบันดาลใจในการท�างานให้กับ
ข้าราชการและอนุชนรุ่นหลังด้วย

เล่มแรก ดร. อ�าพน ตั้งชื่อเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า ‘จากเจนีวาสู ่
ซ�าผกัหนาม’ เป็นหนงัสอืบอกเล่าประสบการณ์และการเรยีนรูข้อง ดร. อ�าพน  
เริม่จาก ‘ข้าราชการเลก็ ๆ ’ ในกระทรวงเกษตรฯ  ผ่านช่วงชวีติทีท่�างาน
ด้านการต่างประเทศ กระทั่งช่วงชีวิตที่ด�ารงต�าแหน่งที่หลากหลาย  

ส่วนหนังสือเล่มที่สอง จะเป็นประสบการณ์อีกด้านที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านวิชาการ โดยสอดแทรกมุมมองและแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งหนังสือ
เล่มนี้จะท�าให้เข้าใจว่า กรอบโครงความคิดในด้านต่างๆ ของผู้ชาย 
ที่ชื่อ ‘อ�าพน กิตติอ�าพน’ ได้รับอิทธิพลมาจากใครบ้าง และใครบ้าง 
ที่เป็น ‘อาจารย์’ สอนสั่ง ดร. อ�าพน ในการท�างาน 
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ประวัติ
เกิดเมื่อ

• วันที่ 10 ตุลาคม 2498 

การศึกษาและการฝึกอบรม

• พ.ศ. 2529 : ปริญญาเอก Applied Economics, Clemson University, 
  South Carolina, สหรัฐอเมริกา - วปอ. รุ่นที่ 45
• พ.ศ. 2522 : ปรญิญาโท Economics Policy and Planning, Northeastern 
  University, Boston, สหรัฐอเมริกา 
• พ.ศ. 2502 : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�าแหน่งปัจจุบัน

• สิงหาคม 2556 : ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตุลาคม 2553 : เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ประวัติการท�างาน

• พ.ศ. 2547-2553 : เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
  สังคมแห่งชาติ
• พ.ศ. 2549-2551: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• พ.ศ. 2545 / 2547 : รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• พ.ศ. 2546 : เลขาธกิารส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ
• พ.ศ. 2544 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต�าแหน่งกรรมการอื่น ๆ

• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน : ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
  (องค์กรมหาชน)
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
  บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
  พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• พ.ศ. 2552 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน : ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมการ
  ก�าลังคนภาครัฐ
• พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการกฤษฎีกา 
• พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั : กรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย  

• พ.ศ. 2548 - 2554  : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
  บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2548 - 2554 : คณะกรรมการ บรษิทั ปตท. อะโรเมตกิส์และการกลัน่ 
  จ�ากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2550 - 2553 : ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิพัฒนาไท
• พ.ศ. 2548 - 2553 : คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
• พ.ศ. 2549 - 2551 : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พ.ศ. 2548 - 2551 : คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• พ.ศ. 2551 : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
• พ.ศ. 2548 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
• พ.ศ. 2546 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

บทบาทของประธาน คือ ท�าอย่างไร
ให้เกิดความเชื่อมั่นกับองค์กร 

เพราะหัวใจส�าคัญของทุกวันนี้คือ 
‘ความเชื่อมั่น’
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จดหมายจากผู้ว่าการ ถึง อาจารย์ป๋วย
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กันยายน 2556

วันที่ 30 ของเดือนนี้ นับเป็นเวลา 3 ปี 
พอดีที่ผมเข้ามารับต�าแหน่งผู้ว่าการธนาคาร 
แห่งประเทศไทย บนความท้าทายจากความ 
ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจการเงินโลก ซึ่งเป็น 
ผลจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ผมย้อนร�าลึกถึงค�าพูด
ของอาจารย์ในช่วงด�ารงต�าแหน่งผู ้ว ่าการ 
ธปท. เมื่อกว่า 40 ปีก่อน ว่า ‘เศรษฐกิจ 
ของโลกมักจะประสบความลุ่ม ๆ ดอน ๆ 
เมื่อก้าวไปแล้วก็ถอยหลัง’ และตระหนักว่า
ภาระหน้าที่ของ ธปท. นอกเหนือจากการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นไปตาม
ตัวบทกฎหมายแล้ว ยังจ�าเป็นต้อง ‘มองไกล’ 
และ ‘ยื่นมือ’ ในการช่วยพัฒนาประเทศ  
เพื่อบรรลุปณิธานของ ธปท. ที่มุ่งมั่นท�างาน 
‘เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย’ 

กว่า 70 ปีแล้วครับ ที่ ธปท. ได้ผ่านร้อน 
ผ่านหนาว เป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนิน
นโยบายเพือ่เศรษฐกจิไทย นบัตัง้แต่จดุเริม่ต้น 
ของประวัติศาสตร์การด�าเนินงานของ ธปท. 
ที่ ‘มีความมุ่งมั่นรักษาเอกราชทางการเงิน
ของประเทศอย่างเต็มที่ ’ ตามรับสั่งของ 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าววิฒันไชย ผูว่้าการ 
ธปท. พระองค์แรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ที่ประเทศไทย  
เป็นเศรษฐกิจเปิดและมีขนาดเล็ก มีความ
เชือ่มโยงทัง้ด้านการเงนิ การค้า และการลงทนุ 
กับระบบการเงินโลกสูงขึ้นมาก ส่งผลต่อ
ความท้าทายในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ของไทย 

 
เรียน อาจารย์ป๋วยที่เคารพ

เมื่อมองย ้อนกลับไปดูความท ้าทาย 
ในการท�างานของ ธปท. ในแต่ละยุค แต่ละ
สมัย ผมเชื่อมั่นว ่า แกนกลางของการ
ด�าเนินงานของทุกผู ้ว ่าการต้องให้ความ
ส�าคัญกับการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
เป ็นหลัก เพียงแต่ความท้าทายนั้นย ่อม 
แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย เริ่มต้นจากการ
ต้องช่วยบูรณะซ่อมแซมเศรษฐกิจประเทศ
ภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในช ่วง
พระวรวงศ ์ เธอ พระองค ์เจ ้าวิวัฒนไชย 
เป็นผูว่้าการ ธปท. มาจนถงึยคุของการพฒันา 
ในช่วงของอาจารย์ ซึ่งเริ่มมีการจัดท�าแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นเป็น
ครั้งแรก และการประสานนโยบายในยุค
ถัดมาที่ คุณพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ เป็น 
ผู้ว่าการ ธปท. และท่านยังได้ให้ข้อเตือนใจ 
ที่ส�าคัญเกี่ยวกับอิสรภาพของธนาคารกลาง
ว่า ‘อิสรภาพภายในกรอบนโยบายของรัฐบาล 
ไม่ใช่อิสรภาพที่จะไม่ขึ้นกับรัฐบาล’ ตลอดจน 
ยุคที่ต ้องให ้ความส�าคัญกับการบริหาร
ความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกหลังจากที่
เศรษฐกิจไทยได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของเศรษฐกิจโลกตามกระแสโลกาภิวัตน์ 

มาถึงวันนี้ อาจเรียกได้ว่า ธปท. ก�าลัง
เผชิญเกือบทุกความท้าทายที่ผ ่านมาใน 
ทุกยุคทุกสมัยพร้อมกันในคราวเดียว เหมือน
ที่ผมได ้ เรียนบางส ่วนให ้อาจารย ์ทราบ 
ในจดหมายฉบับก่อน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  
การประสานนโยบายกับภาครัฐในจดหมาย
ฉบับแรกที่ผมเขียนถึงอาจารย์ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจประเทศในจดหมายฉบับที่ 3  
หรือการบริหารความผันผวนในจดหมาย  
2 ฉบับก่อนหน้านี้ แต่ความท้าทายที่ส�าคัญ 
อย ่ างยิ่ ง ในยุคสมัยนี้  คื อ การสื่ อสาร
ท�าความเข้าใจต่อสาธารณชน เพราะทุกวันนี้  
สาธารณชนมีความคาดหวังต่อบทบาทของ 
ธปท. ในการท�าหน้าที่รักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ให้ประเทศพ้นปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเพิ่ม 
มากขึน้ จนบางครัง้อาจเกดิเป็นความคาดหวงั 
ที่สูงเกินไป

อาจารย์ครับ ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น
ของสาธารณชนไม่เพียงแต่ท�าให ้ ธปท. 
ต้องสื่อสารมากขึ้น ยังท�าให้ ธปท. ต้อง
รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่นเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน และเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 
ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนา
วิชาการ ธปท. ประจ�าปี 2556 ซึ่งมีผู้เข้า
ร่วมกว่าหนึ่งพันคน สิ่งที่ส�าคัญกว่าจ�านวน
ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ล้นหลาม คือ รูปแบบการ
สัมมนา ผลการศึกษาและความคิดเห็นของ
ทั้งนักวิจัยและผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่ผมได้
รับฟังตลอดเวลา 2 วัน 

การสัมมนาวิชาการ ธปท. มีจุดเริ่มต้น 
จากก้าวเล็ก ๆ เมื่อ 14 ปีที่แล้ว ที่เริ่ม 
เปิดกว้างให้นักวิชาการ สื่อมวลชน รวมทั้ง 
สาธารณชนที่สนใจ ได้รับทราบถึงกรอบ
แนวคิดการด�าเนินนโยบายและมุมมองของ 
ธปท. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีนี้ 
หัวข ้อส ่วนใหญ่จึงเน ้นสิ่งใกล ้ตัว ธปท.  
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และศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยของ ธปท. ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการด�าเนินนโยบายการเงิน 
ปัจจัยเสี่ยงหรือความท้าทายต่อเศรษฐกิจไทย 
จวบจนมาถึงช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ที่เริ่ม
ให้ความส�าคัญกับปัญหาการปรับตัวของ
เศรษฐกิจไทย หรือแม้กระทั่งบทบาทและ
หน้าที่ของ ธปท. ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจโลก จนกระทั่งล่าสุดที่ ธปท.  
ได้มองไกลยิ่งขึ้นและมองย้อนกลับไปถึง
ความจ�าเป็นที่ต้องพัฒนารากฐานโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย 

ผลการศึกษาวิจัยที่ได ้น�าเสนอในงาน
สัมมนาวิชาการครั้งนี้สะท้อนหลักค�าสอนของ
อาจารย์เกี่ยวกับวิธีและปัจจัยในการพัฒนา
ประเทศที่จ�าเป็นต้องพิจารณา 3 ประการคือ 
1) วิชาการและวิธีการในการพัฒนา ที่ภาครัฐ
ควรเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�า
ธุรกิจ และงดเว้นการกระท�าบางสิ่งบางอย่าง 
ที่ท�าให้ความริเริ่มและการใช้สติปัญญาของ
เอกชนสูญเสียไป 2) ก�าลังคนและก�าลังเงิน 
ซึ่งโดยแก่นแท้ของหัวใจในการพัฒนาต้อง
อาศัยการวางรากฐานที่เหมาะสมด้านการ
ศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะ 
ส่งผลอันยั่งยืนแก่อนาคต และ 3) การใช้
อ�านาจในการพัฒนาที่ควรมีการรักษาสมดุล 
เพราะยิ่งเร่งรัดพัฒนาก็ยิ่งจะใช้อ�านาจมาก 
และมีช ่องทางอันตรายมากขึ้น และการ
พัฒนาต้องเพิ่มรายได้ให้ได้โดยทั่วถึงกัน  
ให้ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม  

แต ่ สิ่ ง ส� า คัญที่ สุ ด ของการสั มมนา
วิชาการครั้งนี้คงจะเป็นบทบาทของ ธปท. 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่เคยเป็นผู้ให้ข้อมูล
มาเป็นผู ้รับฟังงานศึกษาวิจัยซึ่งส่วนใหญ ่
จัดท�าโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ธปท. ท�าให้
ได้รับความคิดเห็นที่กว้างและไกลออกไป 
และเป็นประโยชน์ต่อ ธปท. ในการช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ป ัจจุบัน 
ขีดความสามารถในการแข ่งขันของไทย 

จากการส�ารวจของ World Economic  
Forum ลดลงอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
จากล�าดับที่ 28 มาอยู่ล�าดับที่ 37 ในขณะที ่
ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์สามารถ
ยกระดับตนเองได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่ง
ผมคิดว ่าด ้านการพัฒนาเป ็นประเด็นที่ 
ธปท. จะละเลยไม่ให ้ความส�าคัญไม่ได ้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เศรษฐกิจโลกที่มี
ความผันผวน ดั่งที่อาจารย์ได้เคยกล่าวไว้ว่า 
“ประเทศไทยเรา...มีการพิจารณาถึงการเงิน 
การธนาคารอยู่ตลอดเวลา เหตุการณ์ทาง 
สังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอยู ่เสมอ  
ไม่เหมือนกับการสอนวิทยาศาสตร์ที่เราจะ
เอากฎของนิวตันมาว่า นิวตันว่าอย่างไรก็เป็น
ไปตามนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน แต่ส่วนทาง 
สังคมศึกษา เราจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้า
ให้ทันทีกับข้อเท็จจริงใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ” 

อาจารย์ครับ สิ่งที่ผมได้เรียนรู ้ในช่วง 
3 ปีของการเป็นผู้ว่าการ ธปท. และพยายาม
สนับสนุนให้พนักงานยึดเป ็นหลักในการ
ท�างานตลอดมา คือ ‘คิดให้ครบ พูดอย่าง
ที่คิด และ ท�าอย่างที่พูด’ ซึ่งงานสัมมนา
วิชาการประจ�าปีก็นับเป็นช่องทางส�าคัญ
ช่องทางหนึ่งที่ท�าให้ความคิดของ ธปท.  
ไม่ว่าจะเป็นการวางกรอบด�าเนินนโยบายของ 
ธปท. เอง หรือการมีส่วนร่วมช่วยผลักดัน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถ
ตกผลึกได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และในทาง 
กลับกัน ก็เป็นช่องทางให้บุคลากรของ ธปท. 
ได้สื่อความคิดกรอบการวางนโยบาย และ
ท�าความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งหาก 
ไม ่สามารถคิดให ้ครบได ้อย ่างสมบูรณ ์ 
ก็จะท�าให้ ธปท. ไม่สามารถพูดหรือสื่อสาร
ท�าความเข้าใจกับสาธารณชนได้อย่างถ่องแท้ 

ผมมองว่าท่ามกลางความไม่แน่นอน
ของเศรษฐกิจโลก และความคาดหวังของ
สาธารณชน ประเด็นการสื่อสารจึงมีความ
ส�าคญัส�าหรบัพนกังาน ธปท. ทกุคน โดยเฉพาะ 
ผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. ซึ่งสะท้อนอยู่
ในแผนยุทธศาสตร์ของ ธปท. ปี 2555-2559  
ที่มุ่งหวังจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู ้มีส ่วน

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และตั้งแต่
เข ้ารับต�าแหน่งผู ้ว ่าการ ธปท. ผมยินดี 
ตอบรับไปกล่าวสุนทรพจน์หรือบรรยายให้
กับภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน 
ราชการ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา 
และสื่อมวลชน เพราะเชื่อว่าเป็นช่องทาง 
การสื่อสารเชิงรุกที่ช่วยให้สาธารณชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่และการท�างานของ ธปท. 
มากขึ้น อันจะช่วยสร้างความคาดหวังที่ 
ถูกต้องจากสาธารณชน ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับ
ไปในประวัติศาสตร์ของ ธปท. จะพบว่า  
อาจารย์และอดีตผู้ว่าการ ธปท. หลายท่าน  
อาทิ อาจารย์เสนาะ อูนากูล คุณวิจิตร สุพินิจ 
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ม.ร.ว.ปรีดิยาธร 
เทวกุล และคุณธาริษา วัฒนเกส ได้ให้ 
ความส�าคัญกับการออกไปพูดท�าความ
เข้าใจต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในช่วงที่สาธารณชนหวังพึ่ง ธปท. ให้มีส่วน
ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งผมเชื่อว ่า 
หาก ธปท. ไม ่พยายามท�าความเข ้าใจ
ต่อสาธารณชนแล้ว และเลือกที่จะด�าเนิน
นโยบายโดยไม่อธิบาย ความน่าเชื่อถือของ 
ธปท. ก็จะลดหายไป 

ประสบการณ ์ในการท�างานของผม 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับระบบการเงินของประเทศ ท�าให้
ผมตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษา
เสถียรภาพการเงินควบคู ่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ตามค�าสอนของอาจารย์ ความ
ตอนหนึ่งว่า ‘ข้อที่ควรค�านึงข้อหนึ่งเกี่ยว
กับการพัฒนาประเทศคือ เราจ�าเป็นต้องให้ 
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ด้วยความเคารพอย่างสูง
  ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

บ้านเมืองของเราเจริญขึ้นชนิดมีเสถียรภาพ  
มีหลายประ เทศที่ ก� าลั งพัฒนาอยู ่ และ 
พยายามทีจ่ะใช้วธิกีารต่าง ๆ  ให้ก้าวหน้าไปได้ 
รวดเรว็ โดยไม่ค�านงึถงึเสถยีรภาพทางการเงนิ 
ผลการพฒันาแบบนัน้กค็อื ในทีส่ดุ ไม่สามารถ 
จะพฒันาได้ตามความมุง่หมาย’ ซึง่ประเดน็นี ้
ก็ได ้รับการพิสูจน ์จากผลการศึกษาวิจัย 
ที่น�าเสนอไปในงานสัมมนาวิชาการประจ�าป ี
ของ ธปท. ว่า ภาคการเงินจะต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากภาคการเงินมีส่วนท�าให้
ความผันผวนในเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากการที่ 
ภาคการเงินจะสะสมความไม่สมดุลของ
ระบบเศรษฐกิจ จนสามารถน�าไปสู่ปัญหา
ทางเศรษฐกิจในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเกิดภาวะฟองสบู่ แต่ความเสี่ยงดังกล่าว
สามารถป้องกันได้ หากผู้ก�าหนดนโยบาย 
มีการก�ากับดูแลที่ดีและทันกาล ดังนั้น ผมจึง
ขอใช้ช่วงสุดท้ายนี้ เล่าให้อาจารย์ทราบถึง
การท�างานของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพ
เศรษฐกิจการเงิน ซึ่งเป ็นแกนกลางของ
ภารกิจของ ธปท. 

ที่ผ่านมา ธปท. ในฐานะผู ้ก�ากับดูแล
สถาบันการเงิน ได้ท�างานในเชิงรุกอย่าง 
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงวิธีการ
ก�ากับตรวจสอบสถาบันการเงิน ให้อิงกับ
มาตรฐานสากลมากขึ้น เริ่มตั้ งแต ่หลัง
วิกฤติการณ์การเงินเอเชียเป็นต้นมา และ
ติดตามพัฒนาการในมาตรฐานการก�ากับ
ดูแลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับโครงสร้างระบบการเงิน ซึ่งได้ม ี
ส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบ
สถาบันการเงินของไทยเพิ่มขึ้น โดยมี 
อัตราส ่วนเงินกองทุนต ่อสินทรัพย ์ เสี่ยง  
หรือที่เรียกว่า BIS Ratio ที่ระดับร้อยละ 16 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ก�าหนดไว้ 
ร้อยละ 8 ค่อนข้างมาก ซึง่กเ็ป็นการกนัส�ารอง 
เพิม่ขึน้โดยสมคัรใจของสถาบนัการเงนิต่าง ๆ   
ที่เห็นความส�าคัญของการสร้างกันชน หรือ 

Buffer ในยามที่เศรษฐกิจดี ผลประกอบการดี  
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากนักต่อฐานะ
การเงินในยามที่เศรษฐกิจไม่ดี นอกจากนี้ 
คุณภาพของสินเชื่อก็อยู่ในระดับที่ดี โดยมี
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPLs ของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยประมาณร้อยละ 2  
ของสินเชื่อรวม

อาจารย์ครับ ผมตระหนักดีถึงความ
เปราะบางของเสถียรภาพเศรษฐกิจ ที่ต้อง
อาศยัความคดิทีร่อบคอบ และความน่าเชือ่ถอื 
ของนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกิดจาก
การท�าความเข้าใจต่อสาธารณชน รวมทั้ง
การด�าเนินนโยบายบนหลักการที่ถูกต้อง 
เพื่อดูแลรักษาเสถียรภาพ แต่ประเด็นส�าคัญ 

คือ ธปท. เพียงองค์กรเดียวไม่สามารถ
สร้างเสถียรภาพหรือพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศได้ ต้องอาศัยการประสานนโยบาย
จากทุกภาคส่วน ดังนั้น ในช่วง 2 ปีที่เหลือ
ของวาระการด�ารงต�าแหน่งผู ้ว่าการ ธปท. 
ผมจะท�าหน ้าที่อย ่างเต็มความสามารถ  
ผลักดันให้ ธปท. ‘ยืนตรง มองไกล’ เป็นผู้น�า
ทางความคิดบนหลักการที่ถูกต้อง ‘ยื่นมือ’ 
เต็มใจ เปิดใจ รับฟัง ยินดีพร้อมประสานงาน 
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพควบคู่
กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ ‘ติดดิน’ 
สามารถน�าความคิดมาปฏิบัติได้จริง เพื่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย



‘พระสยาม’ ได้รบัเกยีรตจิากผูบ้รหิารระดบัสงูของ ธปท. หวัเรอืใหญ่
ของ BOT Symposium ถงึ 2 ท่าน มาร่วมพดูคยุถงึเบือ้งหลงัความส�าเรจ็
ของงาน BOT Symposium ในครัง้ทีผ่่าน ๆ  มา โดยท่านหนึง่เป็นผูม้ส่ีวน
ริเริ่มและดูแลงาน BOT Symposium ตั้งแต่ครั้งแรก ๆ  เมื่อปี พ.ศ. 2543 
ดร. บณัฑติ นจิถาวร อดตีรองผูว่้าการ ด้านเสถยีรภาพการเงนิ ปัจจบุนั
ท่านด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการผู้อ�านวยการ สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ส่วนอีกท่าน ได้แก่  
คุณไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู ้ช่วยผู ้ว ่าการ สายนโยบายการเงิน  
ผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของงานสัมมนาครั้งล่าสุด

เจตนารมณ์แรกเริ่ม 
ถึงเป้าประสงค์ปัจจุบัน

“จรงิ ๆ  แล้วการจดังานสมัมนาวชิาการเป็นสิง่ที ่ธปท. ท�าอยูบ้่างแล้ว  
แต่ว่าตอนนั้น เรายังท�ากันไม่เป็นระบบและยังไม่เข้มข้นมากพอ จึงคิด
กนัว่าน่าจะมกีารจดังานสมัมนาอย่างเป็นกจิจะลกัษณะขึน้” ดร. บณัฑติ 
เกริ่นถึงจุดเริ่มต้นของงาน BOT Symposium เมื่อ 14 ปีก่อน

อดีตรองผู้ว่าการฯ ได้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก ธปท. เป็น
หน่วยงานที่มีองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์อยู่มาก 
และนกัวชิาการ ธปท. มหีน้าทีต้่องศกึษาวจิยัข้อมลูต่าง ๆ  เหล่านีอ้ย่าง
จริงจังเพื่อน�ามาใช้ในการวางนโยบายทางการเงิน เพื่อให้ความรู้เหล่านี ้
ถูกถ่ายทอดไปยังสาธารณชน โดยเฉพาะผู้ที่มีผลกระทบโดยตรงจาก
นโยบายต่าง ๆ ของ ธปท. อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจ 
ถงึเหตผุลทีม่าทีไ่ปของนโยบายเหล่านัน้ ด้วยเหตนุี ้ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ  
ผู้ว่าการ ธปท. ในขณะนั้น จึงเห็นชอบให้มีการจัดเวทีสัมมนาอย่างเป็น
ทางการเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารองค์ความรู้และงานวิจัยของนักวิชาการ 
ธปท. ขึ้นเป็นครั้งแรก

นอกจากเป็นช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้สาธารณะแล้ว  
เป้าหมายอีกประการหนึ่งของการจัด BOT Symposium ในยุคแรกคือ  
การเป็น ‘พืน้ที’่ ให้กบันกัวชิาการของ ธปท. ในการแสดงผลงานและความรู้ 
ความสามารถของตนด้วยการน�าเสนองานวิจัยของตนผ่านเวทีสัมมนา
ที่มี ธปท. เป็นเจ้าภาพ และการสร้าง ‘ความเป็นผู้น�า’ ในทางวิชาการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ให้กับ ธปท. ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างแนวร่วม 
ทางด้านวิชาการไปพร้อมกัน

“เราต้องการสร้างความเป็นผูน้�าในแง่ความคดิอ่านทางด้านวชิาการ
ทางด้านเศรษฐกจิและเศรษฐศาสตร์ เพือ่น�าไปสูค่วามน่าเชือ่ถอืของการ

ด้วยคณุภาพของผลงานวจิยัและการน�าเสนอผ่านเวที 
BOT Symposium มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปีที่ผ่านมา 
ท�าให้เวทีการสัมมนาวิชาการประจ�าปีของ ธปท. ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับต้น ๆ  ของประเทศไทย ส่งผล
ให้งาน ‘BOT Symposium’ กลายเป็น Signature Event 
ที่ส�าคัญของ ธปท. อีกชิ้นหนึ่ง 

ดร. บัณฑิต นิจถาวร
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ท�านโยบายของ ธปท. โดยความเป็นผู้น�าทางความคิดมันมาจากงาน
วิจัยซึ่งเรามีอยู่แล้ว ขณะที่การเปิดเวทีให้นักวิชาการจากที่อื่นเข้ามา 
รับฟังและร่วมกิจกรรม จะช่วยสร้างเครือข่ายและท�าให้ภาพของ ธปท.  
ในการเป็นผู ้น�า การประสานแนวความคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์  
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น” ดร. บัณฑิตกล่าว 

แม้จะผ่านมากว่า 10 ปี แต่ทว่าหลักการและวัตถุประสงค์ของการ 
จดังาน BOT Symposium ยงัไม่เคยเปลีย่นแปลง โดยคณุไพบลูย์ได้สรปุถงึ  
3 วัตถุประสงค์ส�าคัญของการจัดงาน BOT Symposium ครั้งที่ผ่านมา 
ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากจุดยืนแรกเริ่มมากนัก  

“BOT Symposium มคีวามส�าคญัอย่างน้อย 3 ประเดน็ คอื ประเดน็
แรก คือการเป็นเวทีแสดงศักยภาพในเชิงการท�าวิจัยให้กับนักวิชาการ
ของ ธปท. พร้อมกับเป็นเป้าหมายและแรงจูงใจให้นักวิชาการทุกคน
พยายามสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเด็นที่สอง การเป็น
เวทเีผยแพร่งานวจิยัในวงกว้าง เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ในเชงิการกระตุน้ 
ความคดิและการอภปิรายเพือ่หาข้อสรปุทีด่สี�าหรบัประเทศ และประเดน็
ที่สาม การเป็นเวทีผลิตงานวิจัยที่สามารถน�าไปต่อยอดในเชิงการท�า
นโยบายหรอืน�าไปสูก่ารปฏบิตั ิเพือ่การพฒันาระบบเศรษฐกจิและระบบ
การเงินของประเทศ” 

ความท้าทายในครั้งแรก
สู่พัฒนาการครั้งล่าสุด 

ย้อนไปเมื่อ 14 ปีก่อน แม้จะเป็นการจัดงาน BOT Symposium 
ครั้งแรก แต่ส�าหรับ ดร. บัณฑิต มองว่าในครั้งนั้นไม่มีอุปสรรคมากนัก  
และยิ่งกว่านั้น BOT Symposium กลับได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

“ในแวดวงวิชาการ ผมเชื่อว่าหลายคนอยากเห็น ธปท. แสดง
บทบาทการให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์แก่สังคม 
เพราะ ธปท. มี ‘ภูมิปัญญา’ และองค์ความรู้ด้านนี้เยอะมาก เหมือนว่า 
เราม ี‘ดมีานด์’ และ ‘ซพัพลาย’ อยูแ่ล้ว จงึไม่ใช่เรือ่งยาก แต่ความยาก 
อยู่ที่ว่าเราจะถ่ายทอดประเด็นไหน หรือน�าเสนอธีม (Theme) อะไร
ในปีนั้น” 

เช่นเดียวกับคุณไพบูลย์ที่มองว่า การเลือกธีมงานควรเป็นประเด็น
ที่สังคมให้ความสนใจ เป็นประโยชน์กับสังคม และทันต่อเหตุการณ์ 
(In-trend) ณ ช่วงเวลาของการจัดงาน โดยงานจะถูกจัดขึ้นราวเดือน
กนัยายนของทกุปี ขณะทีก่ารเตรยีมงานและสรรหาธมีจะเริม่ด�าเนนิการ
ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งนี่ถือเป็นความท้าทายอันดับแรกของการจัดงาน 

ความท้าทายต่อมาคอื การหาผูท้�าวจิยัทีม่คีวามเชีย่วชาญในหวัข้อที่
เกีย่วข้องกบัธมี เนือ่งจากนกัวชิาการ ธปท. มกัมงีานประจ�าอยูแ่ล้ว ดงันัน้ 
บางคนจึงไม่อาจสามารถเจียดเวลามาทุ่มเทในงานวิจัยได้ นอกจากนี้  
ยังมีความท้าทายจากการแสวงหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในประเด็นดังกล่าวมาร่วมงานเสวนาในช่วงท้ายของงานสัมมนา  

ด้วยความปรารถนาอยากให้งาน BOT Symposium มคีวามเป็นมติร
กบัผูฟั้ง (Audience Friendly) มากขึน้ คณุไพบลูย์จงึมองว่าการน�าเสนอ 

งานวจิยัให้ผูเ้ข้าร่วมฟังสมัมนาทีอ่าจไม่ใช่นกัวชิาการหรอืนกัเศรษฐศาสตร์ 
สามารถเข้าใจได้และสนใจติดตามตลอดการสัมมนา ถือเป็นอีกความ
ท้าทายที่คน ธปท. ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน 
กลุ่มเป้าหมายของเวทีสัมมนานี้ ไม่ได้เปิดกว้างแค่เพียงนักวิชาการ 
อีกต่อไป

“ที่ผ่านมา เราอาจผิดที่มักไปดื่มด�่ากับเทคนิคสมัยใหม่ ตัวเลข 
และสมการเต็มไปหมด ผมมักบอกน้อง ๆ นักวิจัยว่า ความส�าคัญ 
ไม่ได้อยู่ที่เทคนิคหรือความยากเพื่อโชว์ว่าเราเก่งที่เข้าใจเรื่องยาก ๆ  
แต่มันอยู่ที่การท�าให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย ท�าให้ประชาชนเข้าใจและ
เห็นว่าสิ่งที่เราท�ามันเกี่ยวข้องกับเขา รวมถึงมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

คุณไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน
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ที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาและต่อสังคม ไม่ใช่แค่ขยายความรู้ หรือ 
ค้นพบความรู้ใหม่ อันนี้ก็เป็นความท้าทาย” 

คุณไพบูลย์อธิบายเพิ่มว่า ปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายของงาน BOT 
Symposium ประกอบด้วย นักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการ หน่วยงาน 
ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศ สื่อมวลชน พนักงาน อดีตพนักงานของ ธปท. และประชาชน
ทั่วไป รวมถึงนิสิตนักศึกษา จากกลุ่มเป้าหมายหลักในยุคแรกซึ่งเน้นที่
กลุ่มนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ในตลาดการเงิน และ 
ผู้วางนโยบายในหน่วยงานราชการ 

ทั้งนี้ ความท้าทายที่ ดร. บัณฑิต และคุณไพบูลย์ เห็นตรงกันว่า
เป็นโจทย์ที่ยากที่สุด คือ การควบคุมคุณภาพของงานวิจัยทุกชิ้นให้ได ้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับเฉกเช่นที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าในกระบวนการ 
เตรียมงานจะมีระยะเวลานานร่วม 9 เดือนก็ตามที

“พอเราได้ธีม ได้หัวข้อวิจัย ได้ผู้ท�าวิจัย ถ้าเป็นพนักงานของ ธปท. 
เราจะมกีระบวนการกลัน่กรอง ขดัเกลา ตดิตาม ให้ค�าปรกึษาและค�าตชิม  
รวมถึงมีขั้นตอนการซักซ้อมเพื่อดูความสมบูรณ์ของงานวิจัย ความ 
น่าสนใจและความกระชับในการน�าเสนอ เพื่อให้ทุกอย่างออกมาเป๊ะ  
แต่ถ้าเป็นผู้ท�าวิจัยจากภายนอก ธปท. ความท้าทายกลายเป็นว่าจะ
สามารถควบคุมให้งานวิจัยได้มาตรฐานของ ธปท. ได้อย่างไร ทั้งในแง่
มาตรฐานเชิงวิชาการและมาตรฐานที่ต้องมีข้อเสนอแนะ”  

คุณไพบูลย์ยอมรับว่า งาน BOT Symposium ครั้งล่าสุด นับว่า 
มคีวามท้าทายอย่างมาก เพราะเป็นครัง้แรกที ่ธปท. เปิดเวทสีมัมนาให้กบั 
นักวิจัยจากภายนอกมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลงานทั้งหมดที่ถูกน�าเสนอ

BOT Symposium ปีล่าสุด
โอกาสเปิดกว้างแก่นักวิจัยภายนอก

BOT Symposium ครั้งล่าสุด นับเป็นครั้งแรกที่ ธปท. เปิดพื้นที่
ให้กับนักวิจัยนอก ธปท. ได้มีโอกาสน�าเสนอบทความบนเวทีสัมมนา
ของ ธปท. มากขึ้น จากจ�านวนบทความงานวิจัย 6 ชิ้น มีผลงานที ่
นกัวจิยั ธปท. ท�าเอง 1 ชิน้ และร่วมวจิยักบันกัวชิาการภายนอกอกี 1 ชิน้ 

คุณไพบูลย์อธิบายว่า เป็นผลจากธีมของปีนี้ซึ่งว่าด้วย “การวาง
รากฐานให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน” เป็นความพยายามตอบโจทย์
ส�าคัญว่า เหตุใดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะหลังจึง 
ต�่ากว่าในอดีต ทั้ง ๆ  ที่ภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นการบริโภคและกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปัญหาข้อจ�ากัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ให้เติบโตในระดับสูงอย่างยั่งยืนอยู่ที่ไหน และจะมีแนวทางแก้ไขได้
อย่างไร ข้อสรุปอันหนึ่งก็คือการจัดการด้านอุปสงค์ของเศรษฐกิจ 
(Demand Management) ผ่านนโยบายการเงินการคลังเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในระยะสั้นนั้นไม่ใช่ทางออกที่จีรังยั่งยืน ข้อจ�ากัดส�าคัญของ
เศรษฐกจิไทยในปัจจบุนัเป็นปัญหาด้าน Supply หรอืปัญหาเชงิโครงสร้าง
ซึง่ครอบคลมุหลายมติ ิอาท ิปัญหาตลาดแรงงาน ประสทิธภิาพการผลติ 
กลไกการแข่งขนั และบทบาทของภาครฐัทีม่ต่ีอประสทิธภิาพการท�างาน
ของกลไกตลาด ตลอดจนปัจจัยด้านสถาบัน 

“งานสัมมนาป ีนี้ เป ็นป ีแรกที่ เราก ้าวข ้ามไปสู ่ดินแดนของ
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันมีผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งถ้าให้เรา
ท�าวิจัยเองทั้งหมดก็คงท�าได้ไม่ดี เพราะเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 
ในหลายเรื่อง ครั้งนี้จึงถือเป็นการเปิดมุมมองที่หลากหลาย"

ในฐานะรุ่นพี่ในการจัดงาน BOT Symposium ดร. บัณฑิต เห็นด้วย
ว่า การเปิดโอกาสให้นกัวชิาการจากภายนอกมพีืน้ทีน่�าเสนอผลงานวจิยั
มากกว่าผลงานของนกัวจิยัของ ธปท. นัน้ เป็นเรือ่งทีค่วรให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมของธมีและหวัข้อวจิยั และไม่ว่าสดัส่วนนกัวชิาการคนใน
และคนนอกจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยเวทีนี้ก็ตอบเจตจ�านงของการ
เป็น ‘พื้นที่’ สร้างเครือข่ายงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบาย
เศรษฐกิจได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 

นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้นักวิชาการภายนอกได้มีส่วนร่วมบน
เวทีสัมมนามากขึ้น ยังเป็นการสร้างความยอมรับในเกียรติภูมิของเวที
แห่งนี้ในเหล่านักวิจัยและนักวิชาการให้ขยายวงกว้างขึ้นได้ด้วย 

สาระส�าคัญของ BOT Symposium ครั้งล่าสุด

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงเนื้อหาที่ได้น�าเสนอบนเวที BOT Symposium  
ปี 2556 ทีเ่พิง่เสรจ็สิน้ไป เพือ่เป็นประโยชน์กบัผูอ่้าน หวัเรอืใหญ่ของการ
จัดงานในครั้งนี้ได้สรุปเนื้อหาของ ‘การวางรากฐานให้เศรษฐกิจเติบโต
อย่างยั่งยืน’ ออกเป็น 3 ประเด็นส�าคัญ ๆ ดังนี้  
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1. ประเทศไทยจะเติบโตโดยการเพิ่มปัจจัยการผลิตอย่างเดียว
ไม่ได้อีกต่อไป เนื่องจากนับวันเริ่มมีข้อจ�ากัดของการพึ่งพาปัจจัย 
การผลิต จึงจ�าเป ็นจะต้องกลับมาเน้นที่การเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต อาทิ การพัฒนาแรงงาน เทคโนโลยี  
กระบวนการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน หรือปัจจัยแวดล้อม 
ที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

2. จ�าเป็นต้องมกีารจดัสรรทรพัยากรให้เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
กล่าวคือ ควรทุ่มเททรัพยากรไปในภาคเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพสูงสุด 
แทนการทุ่มไปกับภาคส่วนที่ให้ผลผลิตและผลตอบแทนต�่า ซึ่งการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกลไก 
การแข่งขันเสรีมากที่สุด ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพต�่าก็จ�าเป็นต้องปิดไป 
เกิดการโอนถ่ายทรัพยากรจากที่เคยอยู่ธุรกิจที่มีศักยภาพต�่า ไปสู่ธุรกิจ
ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศได้
มากกว่า ซึ่งนักวิจัยเรียกว่ากระบวนการ Creative Destruction

3. บทบาทของภาครัฐส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและ
ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมการแข่งขัน ดังนั้น ภาครัฐจึงควรรักษาสมดุล 
ในบทบาทต่าง ๆ  ทีม่ผีลต่อกลไกการแข่งขนัในตลาดทัง้ในฐานะผูก้�าหนด 
กฎกติกา  ผู้ก�ากับ และ ‘ผู้เล่น’ ในบางธุรกิจ โดยทั่วไประบบเศรษฐกิจ
ที่มีการแข่งขันเสรี น่าจะเป็นระบบที่ช่วยให้เกิดแรงผลักดันให้มีการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตมากที่สุด

“เวทีสัมมนาสะท้อนว่า การท�าหน้าที่หลักของนโยบายการเงิน 
ทีร่กัษาเสถยีรภาพการเงนิเป็นเงือ่นไขทีจ่�าเป็นของการเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ในระยะยาว แต่ไม่ใช่เงือ่นไขทีเ่พยีงพอ ต้องผนวกกบัความสามารถของ
ภาคเอกชน ซึ่งเป็น ‘ผู้เล่น’ ตัวจริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยม ี
นโยบายของรฐัและปัจจยัด้านสถาบนัเป็นองค์ประกอบ ทีจ่ะเอือ้หรอืเป็น
อุปสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ” คุณไพบูลย์ สรุป 

14 ปีแห่งความภาคภูมิใจ
และก้าวต่อไปของ BOT Symposium

“ในฐานะผู้ริเริ่มและวางระบบ ก็ต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจมาก
ที่เรามีส่วนร่วมสร้างขึ้นมา โดยยังด�าเนินการต่อเนื่องมาทุกปีและเป็น
แนวปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้ ขณะที่การตอบรับของสังคมส่วนใหญ่
ก็เป็นในด้านบวก และมีหลายประเด็นจากเวทีที่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์
อย่างจริงจัง แสดงให้เห็นว่าเวทีนี้ได้ให้คุณค่าและประโยชน์อย่างที่ 
พวกเราหวงั ซึง่นีก่น่็าจะท�าให้เวทนีีส้ามารถอยูอ่ย่างยัง่ยนืได้” ดร. บณัฑติ  
กล่าวอย่างภูมิใจ 

ส�าหรับคุณไพบูลย์มองว่าความส�าเร็จที่เกิดขึ้นในการจัดงาน 
BOT Symposium ทุกครั้ง รวมถึงความยอมรับและค�าชมจากสังคม  
ถอืเป็นผลงานความส�าเรจ็และเป็น ‘รางวลั’ แห่งความภาคภมูใิจส�าหรบั
พนกังาน ธปท. ทกุคนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการผลติ โดยเฉพาะเป็นความ
ภูมิใจจากการที่ได้ท�าประโยชน์ให้กับส่วนรวม  

จากการจัดงานสัมมนาในปีแรกซึ่งมีผู้ร่วมสัมมนาเพียง 200 คน  
จากนั้นจ�านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนปีล่าสุด จ�านวน
ผู้ร่วมฟังสัมมนาสูงถึงกว่า 800 คน สะท้อนถึงความยอมรับและความ
ส�าเร็จของการจัดงานประการหนึ่ง

“ผมคิดว่าการจัดงาน 4 ครั้งที่ผ่านมาที่ผมมีโอกาสเป็นผู้ดูแล 
ผมเองมีความพอใจในระดับหนึ่ง แต่คิดว่าน่าจะมีช่องทางที่จะท�าให้  
‘ผลลพัธ์’ หรอืข้อเสนอแนะในเชงินโยบายทีไ่ด้จากการสมัมนาขยายไปสู ่
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นวงกว้างขึ้น และการน�า ‘องค์ความรู้’ หรือ 
‘ผลลพัธ์’ เหล่านัน้ไปใช้ปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม ถ้าเราสามารถท�าได้ 
ถึงจะเรียกว่าประสบความส�าเร็จสูงสุด” คุณไพบูลย์กล่าวถึงแนวการ
พัฒนาที่อยากให้เป็นในครั้งต่อ ๆ ไป 

สดุท้ายนี ้ดร. บณัฑติ ทิง้ท้ายด้วยข้อคดิให้กบัคณะผูจ้ดังานรุน่หลงั
เอาไว้ว่า ความท้าทายที่สุดและเป็นความคาดหวังในการจัดงาน BOT 
Symposium ในครั้งต่อ ๆ ไป คือการรักษาคุณภาพของเนื้อหา และ
การรักษาเจตนารมณ์แรกเริ่มของการจัดงานเอาไว้ให้ได้อย่างครบถ้วน  

“จรงิ ๆ  แล้วการจดังานนีไ้ม่ยาก แต่การจดัให้ ‘ด’ี จดัให้ผูค้นชืน่ชม 
จัดแล้วเกิดประโยชน์กับผู้ฟังและสังคม และจัดให้ได้มาตรฐานและ
คุณภาพของงาน อันนี้สิยากกว่ามาก” อดีตรองผู้ว่าการ ผู้วางรากฐาน 
ในการจัดงานยุคแรกฝากข้อคิดเอาไว้เป็น ‘บรรทัดฐาน’ ส�าหรับ 
การจัดงาน BOT Symposium ในครั้งต่อ ๆ ไป
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ดร. อัจนา 
ไวความด ี
วิถีงานวิจัยของ 

‘ธปท.’

‘ดร. อัจนา ไวความดี’ ในช่วงที่ท�างานที่ ธปท. 
ถือได้ว่าเป็น ‘ผู้บริหารระดับสูง’ ที่มีแนวทางการ
ท�างานที่คน ธปท. สามารถน�ามาเป็น ‘ต้นแบบ’ 
ของการท�างานได้เป็นอย่างดี และเมื่อเอ่ยถึงชื่อ  
ดร. อัจนา หนึ่งในผลงานที่ได้รับค�าชมอย่าง 
กว้างขวางทั้งจากคน ธปท. เอง และสาธารณชน 
ก็คือ เป็นผู้บริหารที่มีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน
งานวิจัยของ ธปท. ที่เข้มข้น มีคุณภาพ และเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ  

ภายหลังการเกษียณอายุจาก ธปท. ดร. อัจนายังคง 
มีบทบาทส�าคัญในงานสัมมนาวิชาการประจ�าปีของ ธปท. 
หรือ ‘BOT Symposium’ และยังท�าหน้าที่ ประธานกรรมการ 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (บสก.) รวมถึง 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
องค์การเภสัชกรรม ตลอดจนต�าแหน่งอื่น ๆ ในองค์กรต่าง ๆ  
อีกมากมาย 

‘พระสยาม’ ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก อดีตรองผู้ว่าการ  
ด้านเสถยีรภาพการเงนิ มาบอกเล่าประสบการณ์ ความประทบัใจ  
มุมมองที่มีต่อการท�างานวิจัยของ ธปท. ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ส�าหรับการท�างานวิจัยของ ธปท. ในอนาคต  

ภารกิจส�าคัญ ท�าเพื่อชาติ 

ดร. อัจนา เริ่มต้นเล่าถึงงานที่ บสก. “โดยส่วนใหญ่บทบาทหน้าที่
ของประธานกรรมการที่ บสก. ก็คือ การดูแลนโยบาย ทุกอย่างเป็นไป
ตามกระบวนการที่ได้วางไว้มานานแล้ว ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เพราะทีม
ผู้บริหารของ บสก. ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว  

“ขณะทีง่านทีอ่งค์การเภสชักรรม ซึง่เป็นรฐัวสิาหกจิเหมอืนกบั บสก. 
ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ดิฉันมีหน้าที่ดูแลด้านนโยบายเป็นหลัก แต่หน้าที่กรรมการตรวจสอบ
อาจจะมภีาระเยอะหน่อย เพราะองค์การเภสชักรรมมเีรือ่งทีต้่องพจิารณา
มาก มีความเสี่ยงทางด้านการเงิน ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องให้ความ
มัน่คงทางด้านยาของรฐั ต้องไม่ท�าให้โครงการของส�านกังานหลกัประกนั
สขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) แพงเกนิกว่าเหต ุและไม่ถกูผกูขาดจากผูผ้ลติยา 
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รายอื่น ๆ นี่เป็นภารกิจหลัก ซึ่งองค์การเภสัชกรรมก็มีส่วนที่ต้องช่วย
ลดต้นทุนด้านสาธารณสุขให้กับรัฐบาลด้วย” 

นอกจากนี้ ดร. อัจนา ยังเป็นที่ปรึกษาประจ�าคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา และ
ท�างานด้านวิจัยของ ปปช. ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอนุกรรมการราว 4-5 ชุด  
เช่น อนุกรรมการไต่สวนคดีบางคดี, อนุกรรมการศูนย์วิจัยเพื่อ 
ต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และเป็นผู้มีส่วนในการจัดตั้ง 
ศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์ด้วยความร่วมมือของนิด้ากับ ปปช. เป็นต้น 

ดร. อัจนา อธิบายเพิ่มเติมถึงงานที่ท�าที่ ปปช. ส่วนใหญ่ ว่า 
“ลักษณะการท�างานจะไม่ได้ไปไล่จับคนผิด แต่จะป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทจุรติ และต้องการทีจ่ะให้รฐับาลใช้งบประมาณแผ่นดนิคุม้ค่าทีส่ดุ เช่น 
ถ้าจะต้องลงทุน 3.5 แสนล้าน เราจะป้องกันการทุจริตได้อย่างไร หรือ
รัฐควรท�าอย่างไรเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าได้ใช้เงินงบประมาณลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาท ไปในทางที่คุ้มค่าที่สุด” 

การวิจัยของ ธปท. กับการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ

ดร. อัจนา กล่าวถึงความส�าคัญของการวิจัยที่มีต่อการพัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศว่า “ถ้าเราเป็นคนธรรมดาทัว่ไป ไม่มฐีานการวจิยั  
หากจะพูดว่ารัฐบาลใช้จ่ายเงินแบบนี้ อีกหน่อยก็เป็นแบบอาร์เจนตินา  
ในฐานะธนาคารกลางของประเทศ การพูดประโยคแบบเดียวกันนี้  
ต้องมีฐานความรู ้รองรับ เช่น ถ้าเรามีหนี้สาธารณะแบบนี้แล้วจะ 
ใช้จ่ายขนาดนี้จะมีความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังหรือไม่  
ไม่เช่นนั้นเราจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรไม่ได้ ไม่ใช่ชอบใคร
ก็จะพูดสนับสนุนไปทั้งหมด หรือหากไม่ชอบใครก็ไม่ดีไปเสียหมด  
แต่การพดูในฐานะธนาคารกลางจะต้องพจิารณาจากเนือ้หาของนโยบาย
ที่เป็นวัตถุประสงค์จริง ๆ จึงต้องมีงานวิจัยรองรับ ก่อนที่จะบอกว่า
รัฐบาลควรท�า หรือไม่ควร ต้องมีค�าว่า ‘ท�าไม’ ตลอดเวลา และการที่
จะตอบค�าถามว่าท�าไม กต้็องมกีารวเิคราะห์วจิยั เพราะฉะนัน้หน่วยงาน 
บางหน่วยงาน งานวิจัยจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก โดยเฉพาะหน่วยงาน 
ที่ท�านโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ”

งานวิจัยสไตล์ ธปท.

ดร. อัจนา ได้เล่าถึงรูปแบบการท�างานวิจัยของ ธปท. ซึ่งให้ความ
ส�าคญักบักระบวนการวจิยัในทกุขัน้ตอน โดยยกตวัอย่างการเปลีย่นแปลง
กรอบนโยบายการเงิน เมื่อปี พ.ศ. 2543 ให้ฟังว่า 

“ในช่วงแรกของงานวิจัยของ ธปท. ต้องการใช้เป็นฐานส�าหรับ
การใช้กรอบการท�านโยบายการเงินที่เรียกว่า Inflation Targeting ที่
พจิารณาจากโครงสร้างเศรษฐกจิ มาตัง้แต่สมยั ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ  
เป็นผูว่้าการ และกล็องท�ามา 2 ปี ก่อนทีจ่ะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
โดยเป็นการสร้างฐานงานวจิยัส�าหรบัการเปลีย่นกรอบการด�าเนนินโยบาย
ไปสู่ Inflation Targeting หลังจากนั้นก็ต้องแน่ใจว่ากรอบนโยบาย 
ดังกล่าวใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องท�าให้ช�่าชอง ท�าให้มีฐาน

ความรู้ที่ลึกและแน่น ไม่เช่นนั้นเราจะตอบคนอื่นไม่ได้ ระยะหลัง ธปท. 
จึงมีฐานวิจัยที่สามารถท�าให้ผู้ว่าการ หรือว่าคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน หรือผู้ที่ท�าการแถลงข่าว ถ้าได้รับค�าถามก็พอมีฐานความรู ้
ที่จะตอบได้

“ตอนนั้นงานวิจัยยังพยายามตอบค�าถามว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ท�าให้
เราเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ และถ้าเราจะติดตาม ก�ากับ และตรวจสอบ 
ไม่ให้เศรษฐกจิไทยกลบัไปอยูใ่นฐานะและภาวะวกิฤตแิบบนัน้ เราควรจะ
ก�ากับ ดูแลอะไร เช่น ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลหรือไม่ หนี้สาธารณะ
เป็นอย่างไร สถาบันการเงินมั่นคงหรือเปล่า หรืองบดุลของภาคเอกชน
เป็นอย่างไร และหนี้ครัวเรือนมากเกินไปหรือไม่ เป็นต้น”

เมื่องานวิจัยรองรับการท�านโยบายการเงิน และป้องกันวิกฤติ 
การเงินมาได้มากเพียงพอแล้ว ธปท. ได้หันมาให้ความสนใจในเรื่อง 
‘การเติบโตระยะยาว’ ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีการพูดถึงใน BOT Symposium 
มานานพอสมควร เพื่อมองไปข้างหน้าอย่างมีวิสัยทัศน์ที่เฉียบคม 
และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ 
นานาอารยประเทศได้ ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น

ดร. อัจนา ชี้ชัดถึงข้อแตกต่างระหว่างงานวิจัยที่ไม่ดีกับงานวิจัยที่ดี
ว่า “งานวจิยัทีไ่ม่ด ีคอื เมือ่อ่านแล้วจะเหน็ทีผ่ดิทนัท ีไม่ต้องคดิ แต่งาน
วิจัยที่ดี คือ อ่านแล้วอ่านอีก เพื่อไปค้นคว้าต่อ หาข้อมูลมาโต้แย้งสิ่งที่
เขาเขยีนมา ฉะนัน้คณุภาพของงานวจิยัไม่สามารถวดัได้เหมอืนนวนยิาย
ที่อ่านแล้วรู้เลยว่าส�านวนดีหรือแย่ นอกจากนี้ การน�าเสนอก็ส�าคัญมาก
ในงานวจิยั ต้องเคลยีร์ ต้องชดัเจน และต้องพุง่เป้าไปทีจ่ดุใหญ่ใจความ”

ดร. อัจนา วิเคราะห์ถึงเหตุผลที่สาธารณชนให้ความสนใจและให้
ความส�าคญักบังานวจิยัของ ธปท. ว่า “สมยันัน้ ม.ร.ว.จตัมุงคล อยากให้ 
งานวิจัยของ ธปท. โดยเฉพาะ BOT Symposium ถูกวิพากษ์วิจารณ์



Alumni’s Wisdom 

20  
 
พระสยาม  ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2556

จากคนนอก ไม่ใช่เขียนกันเอง อ่านกันเอง และชมกันเอง อยากให้
เอางานออกไปสู่สาธารณะ จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพที่ดีตั้งแต่ต้น 
ก่อนที่จะไปอยู่บนเวที ให้คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ เราควรซักถามกันให้
ทะลุปรุโปร่งเสียก่อน แล้วปิดช่องว่างของงานวิจัยชิ้นนั้น นี่ก็แสดงให้ 
เหน็ว่างานวจิยัของ ธปท. มกีารควบคมุคณุภาพในระดบัหนึง่ และรปูแบบ 
ของ BOT Symposium สามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิด
ขึ้นได้ ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสุภาพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
ทีผ่่านมา BOT Symposium กม็พีฒันาการทีด่ ีมผีูค้นให้ความสนใจมากขึน้  
เพราะเราไม่พยายามจะท�าให้เป็นงานวชิาการจนเกนิไป ปรบัตวัเองด้วย
การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่สลับซับซ้อน”

เส้นทางวิจัยแห่งอนาคต

เมื่อถามถึงความคาดหวังที่มีต ่อเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการ  
ซึ่งปัจจุบันถือเป็นเอกลักษณ์ของ ธปท. ดร. อัจนา บอกว่า “อยากให้  
BOT Symposium เป็นเวททีีต่อกย�า้แบรนด์ของ ธปท. และคาดหวงัให้ผลงาน 
วิจัยของ ธปท. เผยแพร่ในวงกว้าง ให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ และอยากให้ 
นกัเศรษฐศาสตร์รุน่ใหม่ได้แสดงความสามารถของตวัเองให้เป็นทีป่ระจกัษ์”

ขณะเดยีวกนั ดร. อจันา ยงัปรารถนาทีจ่ะให้งานวจิยัของ ธปท. เดนิหน้า 
และให้ความส�าคัญกับเรื่อง ‘การเติบโตในระยะยาว’ อย่างต่อเนื่อง 

“งานวิจัยส่วนใหญ่มักจะให้ความส�าคัญกับอะไรที่เข้ามาสั้น ๆ  เช่น 
ค่าเงินบาทแข็ง ค่าเงินบาทอ่อน แม้กระทั่งงบประมาณก็ยังอาจเรียกได้
ว่าสั้น คือ ไม่ได้หมายความว่าถ้าจะใช้จ่ายเงินกับการบริหารจัดการน�้า 
3.5 แสนล้านบาท หรือสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาทแล้ว 
เราจะสามารถก้าวข้ามไปเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงได้ หรือก้าวข้าม Middle-income Trap ได้โดยอัตโนมัติ มันไม่ใช่
อย่างนั้น แต่ต้องพัฒนาหลาย ๆ ส่วนไปพร้อม ๆ กัน ฉะนั้นถ้า ธปท. 
จะท�าให้สิ่งเหล่านี้ได้รับความสนใจในวงกว้างมากขึ้นก็ต้องศึกษาเรื่อง 
Long-term Growth ให้มากขึ้น เตรียม Positioning ของประเทศไทย
ไว้ดี ๆ เตรียมเรื่องการขยายตัวที่ยั่งยืนมากกว่าจะมาให้ความสนใจ 
ในเรื่องสั้น ๆ ในฐานะที่ ธปท. มีนักเศรษฐศาสตร์ฝีมือดีอยู่เป็นจ�านวน
มาก ก็สามารถท�าอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้” 

หล่อหลอมกายใจเป็นหนี่งเดียว  

แม้ตลอดชีวิตการท�างานที่ผ่านมา ดร. อัจนา จะผ่านการท�างาน 
ทีห่ลากหลาย ทัง้การเป็นอาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ และท�างานในองค์กรเอกชนหลายแห่ง แต่ความทรงจ�าของ
ช่วงหนึ่งในชีวิตที่ ดร. อัจนา ประทับใจมากที่สุดและไม่อาจลืมเลือน 
ได้เลยก็คือ ช่วงเวลา 13 ปีที่ ธปท. 

ดร. อัจนา เล่าความหลังของการบริหารทีมงานที่ ธปท. ให้ฟังว่า 
“ลกูน้องของดฉินัไม่เกีย่งงอน ไม่ว่าจะเป็นหวัข้องานวจิยัอะไร ทกุคนกจ็ะ
ทุม่เท ฉะนัน้ จงึไม่เคยรูส้กึว่าการท�าวจิยัที ่ธปท. เป็นเรือ่งยากล�าบากใจ  
เพราะทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะท�า ยินดีที่จะทุ่มเททั้งแรงกาย

และแรงใจ แต่เราก็ต้องผลักดันให้เขาได้แสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่  
คนเขียนงานวิจัยอาจจะกังวล นอนไม่หลับ เวลามาน�าเสนอให้ดิฉัน 
ฟังครั้งแรก ก็จะวิจารณ์ว่านี่ไม่ใช่ฝีมือเขา นี่ไม่ใช่เอกสารงานวิจัย  
แต่เป็นเอกสารประกอบค�าบรรยาย เขาก็จะนอนไม่หลับ ร้องห่มร้องไห้ 
แต่ถ้าเราไม่ผลักดันเขา ก็จะไม่เห็นฝีมือที่แท้จริงของเขา ในที่สุด 
พอถึงเวลาเขาก็ท�างานวิจัยที่ดีออกมาได้”

ความทุ่มเทและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมผู้จัด BOT  
Symposium เป็นสิ่งที่ ดร. อัจนา ชื่นชมและยกย่อง “BOT Symposium 
ไม่อาจส�าเร็จได้ด้วยคนที่มีหน้าที่เขียนงานวิจัยเท่านั้น แต่ความส�าเร็จ
เกิดจากความร่วมมือของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากผู้เขียนงานวิจัย
แล้ว ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงั เช่น คนทีจ่ดัเตรยีมรายชือ่เชญิคนมาร่วมงานสมัมนา 
คนทีต้่องมาถ่ายเอกสาร ซึง่รบับทความจากผูเ้ขยีนทีส่่งมาให้กระชัน้มาก 
ต้องอดตาหลับขับตานอนตี 2 ตี 3 ก็ยังนั่งเย็บเล่มกันอยู่เลย คนเหล่านี้
เขาปิดทองหลังพระ เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่ช่วยให้งานเรียบร้อย ฉะนั้น
จึงต้องขอบคุณทุกคน และงานนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนด้วย”

สังคมอุดมปัญญา

ดร. อัจนา บอกถึงหลักการบริหารงาน และบริหารคน เมื่อครั้ง
ท�างานที ่ธปท. ว่า “ไม่รูส้กึว่าการขบัเคลือ่นและผลกัดนังานวจิยัที ่ธปท.  
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ประวัติ
การศึกษา
• Advanced Management Program มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  
  สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานด้านอื่น ๆ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรม
• กรรมการ องค์การเภสัชกรรม
• ทีป่รกึษาประจ�า คณะกรรมาธกิารการเงนิ การคลงั การธนาคาร
  และสถาบันการเงิน
• รองศาสตราจารย์และที่ปรึกษาคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์
• รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายเศรษฐกจิในประเทศ สายนโยบายการเงนิ  
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษา บริษัท Consolidated Press Holdings, Australia
• ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย
• ผู้อ�านวยการ ฝ่ายวิจัย องค์การเพื่อการปฏิรูประบบ
  สถาบันการเงิน
• กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยธุรกิจและวางแผน 
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จีเอฟ
• รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เป็นเรือ่งยากหรอืล�าบากเลย เพราะบคุลากรเก่งอยูแ่ล้ว คนทีม่าท�างานทีน่ี่  
อย่างแรกคือต้องมี Past Glory หรือมีอดีตอันรุ่งเรืองด้วยกันทั้งนั้น  
แม้เกรดจะไม่ได้ชี้วัดความสามารถทั้งหมดก็จริง แต่อย่างน้อยก็แสดง
ให้เห็นถึงความทุ่มเท

“การบริหารงานที่ ธปท. จึงง่ายมาก เพราะเราท�างานกับคนเก่ง  
ไม่เคยมีสักครั้งหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่อยากไปท�างาน ใคร ๆ ก็อยาก
ท�างานกับคนเก่ง คิดว่าตัวเองโชคดีมาก เพราะน้อยคนมากที่จะมี
โอกาสท�างานร่วมกับคนเก่ง ๆ และสามารถท�างานเป็นทีมได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ  ธปท. มงีานทีต้่องท�ากนัเป็นทมี มกีารระดมสมอง เพราะ
ถึงจะเป็นคนเก่ง แต่ก็ไม่มีใครเก่งแบบรู้อะไรปรุโปร่งไปหมดทุกอย่าง  
จึงต้องอาศัยความคิดของหลาย ๆ คน

“การท�างานท่ามกลางคนเก่ง ท�าให้เราตื่นตัว ท�าให้ขยัน นับเป็น
ประสบการณ์ทีด่มีาก ต้องเตรยีมตวัให้พร้อม เพือ่ให้สามารถแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็เกีย่วกบับทความหรอืบทวจิยัใหม่ ๆ  ในทีป่ระชมุกบัคนอืน่ ๆ   
ในห้องประชุมได้ ” ดร. อัจนา เล่าความหลังให้ฟัง

นอกจากนี้ ดร. อัจนา ยังบอกถึงหลักการบริหารคนว่า “การท�างาน
ต้องมีบรรยากาศความเป็นวิชาการ ลูกน้องสามารถที่จะถกเถียงได้ 
ตลอดเวลา ด้วยความสุภาพไม่ก้าวร้าวต่อกัน ไม่ใช่ว่าใครพรีเซนต์จบ
ต้องรอคอมเมนต์ตามต�าแหน่ง ไม่ควรจะเป็นอย่างนัน้ และใครทีท่�างาน
ต้องได้รับรางวัล แต่ยากมากในองค์กรทั้งหลายที่ไม่มีเจ้าของชัดเจน 
เพราะหัวหน้าก็ไม่อยากสร้าง ‘ศัตรูที่ไม่จ�าเป็น’ (Unnecessary Enemy) 
พอฝ่ายใดท�าไม่เหมือนกับฝ่ายอื่น ๆ ก็จะสร้างปัญหา นี่คือความยาก 
ในการบริหารขององค์กรที่มีรูปแบบนี้”

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
 

ดร. อัจนา หยิบยกค�าสอนส�าคัญเรื่อง หลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน ของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการ ซึ่งเป็น
เครื่องชี้น�าทางที่ดีว่า “การบริหารงานที่ ธปท. ต้องมีธรรมาภิบาล คือ
ต้องมีความยุติธรรมกับพนักงาน องค์กรและประเทศชาติ พนักงาน
ต้องได้รับสิ่งตอบแทนสมกับที่เขาท�างานให้กับองค์กร องค์กรก็ต้องไม ่
เอาเปรียบประเทศ เอาเปรียบพนักงาน และถึงแม้ว่า ธปท. จะไม่ได้
อยู่ในระบบงบประมาณของประเทศ แต่ก็ใช้เงินด้วยจิตสาธารณะ จิตที่
คิดถึงแต่ส่วนรวม ไม่นิยมชมชอบใครเป็นพิเศษ ยืนให้อยู่ ยืนให้ได้ รู้ว่า
อะไรดต่ีอประเทศชาต ิเพราะทกุนโยบายมข้ีอดแีละข้อเสยี เศรษฐศาสตร์
สอนให้เราชัง่ประโยชน์และต้นทนุ เพราะเราไม่สามารถวดัประโยชน์และ
ต้นทุนของนโยบายออกเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้

 “ต้องใช้ความเที่ยงตรงและความยุติธรรมเป็นหลักในการพิจารณา 
ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม” ดร. อัจนา กล่าวข้อคิดทิ้งท้ายกับ 
‘พระสยาม’ 
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รู้จัก FAQ ช่องทางการเข้าถึง
บทวิจัยอย่างง่าย 

เมือ่พดูถงึ FAQ คนทัว่ไปอาจจะเข้าใจถงึค�าถามทีถ่กูถามกนับ่อย ๆ  (Frequently Asked Questions) แต่หากเป็นการ
จัดท�าบทความทางวิชาการ ของ ธปท. แล้ว FAQ จะหมายถึงบทวิเคราะห์ที่กระชับ ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย

FAQ (Focused and Quick) นั้นมีพัฒนาการของตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกจะเป็นการจัดท�าเพื่อการ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่องทางในการฝึกฝนทักษะในการเขียน การวิเคราะห์ของพนักงานในสายนโยบายการเงิน  
ในขณะนั้น FAQ ก็มาจากชื่อที่คนทั่วไปคุ้น ๆ คือ Frequently Asked Questions ต่อมามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การจัดท�ามาเน้นการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ ผ่านบทวิเคราะห์ที่กระชับ  
ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย จึงปรับมาเป็น Focused and Quick ภายใต้ตัวย่อเดิม คือ FAQ โดย คุณปิติ ดิษยทัต   
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ บอกเล่าถึงรายละเอียดเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า
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กลุ ่มเป้าหมายหลักของ FAQ คือผู ้ที่
ท�างานในวงการเศรษฐกิจการเงินรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจและติดตาม
ประเด็นทางเศรษฐกิจอยู่เป็นประจ�า ด้วย
เหตุนี้ บทความ FAQ จึงเน้นการเรียบเรียง
ประเด็นที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ว่าพื้นฐานการ
วิเคราะห์จะลึกซึ้งและซับซ้อนเพียงใด และ
เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด  
บทความ FAQ จึงเผยแพร่ผ่านช่องทางของ 
BOT Website เป็นหลัก ที่ผ่านมา FAQ  
ได้รบัความนยิมจากสือ่แขนงต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ สือ่หนงัสอืพมิพ์ จงึท�าให้  FAQ นอกจาก
จะเป็นบทวิเคราะห์ที่กระชับ ตรงประเด็น  
และเข้าใจง่ายแล้ว ยังท�าหน้าที่เป็นช่องทาง
สือ่สารเพือ่ชีแ้จงและตอบค�าถามทีส่าธารณชน
ให้ความสนใจเกีย่วกบัการด�าเนนินโยบายของ 
ธปท. หรือประเด็นร้อนทางเศรษฐกิจ 

FAQ มีความแตกต่างจากบทความวิจัย
อื่นๆ ที่ ธปท. เผยแพร่ โดยปัจจุบันบทความ
ของ ธปท. แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ 
BOT Discussion Paper และ FAQ โดย BOT 
Discussion Paper เป็นช่องทางการเผยแพร่
งานวิจัยเชิงลึก เนื้อหามีความสมบูรณ์และ
มีความเป็นวิชาการสูง จัดท�าขึ้นเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และสนับสนุนการด�าเนินนโยบาย
ของ ธปท. ส่วน FAQ เป็นช่องทางในการ 
เผยแพร ่บทความขนาดสั้นที่มุ ่งน�าเสนอ
ประเด็นทางเศรษฐกิจที่ทันสถานการณ์ในเชิง
วิชาการพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป็น
บทความทีก่ระชบั ตรงประเดน็ และเข้าใจง่าย 
เพือ่น�าเสนอมมุมองทีน่่าสนใจและสร้างความ
เข้าใจแก่สาธารณชน ทั้งนี้ ในบางครั้ง BOT 
Discussion Paper กม็กัถกูน�ามาย่อยให้เข้าใจ
ได้ง่ายขึ้นในรูปของ FAQ อีกครั้งด้วย

วธิกีารก�าหนดหวัข้อของ FAQ ม ี2 ลกัษณะ 
คือ Top-down จากผู้บริหารที่พิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีประเด็นส�าคัญที่ควรชี้แจงหรือสร้าง
ความตื่นตัวให้กับสาธารณชน และลักษณะ 

Bottom-up โดยพนักงานที่อยากจะเผยแพร่ 
แง ่คิดหรือมุมมองบางอย ่างที่ ได ้มาจาก 
งานวิจัยหรือการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ
ประเดน็เศรษฐกจิทีน่่าสนใจ ทีผ่่านมาบทความ 
FAQ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะ Bottom-up 
เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของพนักงาน ผ่าน
การคัดกรองหัวข้อโดยฝ่ายวิจัยฯ รวมถึงการ
ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งโจทย์ที่น่าสนใจ 
เทคนิคที่ใช ้ในการวิเคราะห์ รวมทั้งการ 
เรียบเรียงประเด็นให้เข้าใจได้ง่าย 

การจัดท�าบทความ FAQ ที่ผ ่านมา 
จึงได้น�าเสนอประเด็นทางเศรษฐกิจและ 
การเงินที่มีความหลากหลายมาก ตั้งแต่เรื่อง
ภายในประเทศ เช่น ปัจจัยที่ผลักดันเงินเฟ้อ 
ความเสี่ยงจากหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น และ 
กระบวนการจัดการข้าวของประเทศไทย 
รวมไปถึงเรื่องต่างประเทศ เช่น วิกฤติหนี้
สาธารณะละตินอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1980 
หรือพัฒนาการของเศรษฐกิจจีน เป็นต้น 
หากจะจัดหมวดหมู ่ของบทความก็อาจจะ 
จัดได้ 4 ประเภทหลักคือ หนึ่ง ด้านเศรษฐกิจ
มหภาคของไทย เช่น เรื่องเงินเฟ้อ ค่าแรง 
ขั้นต�่า และฐานะการคลังของไทย สอง ด้าน
การเงนิภายในและระหว่างประเทศ เช่น อตัรา
แลกเปลีย่น ตลาดพนัธบตัร เงนิทนุเคลือ่นย้าย  
และวกิฤตหินีย้โูร สาม ด้านธนาคารกลาง เช่น 
บทบาทธนาคารกลาง ข้อจ�ากัดของนโยบาย
การเงนิจากงบดลุธนาคารกลาง และ สี ่หวัข้อ
เฉพาะกิจ เช่น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
ในมมุมองต่าง ๆ  จากมหาอทุกภยัปี พ.ศ. 2554

แต่ละบทความ FAQ มีความส�าคัญ
และน่าสนใจไม่แพ้กัน ขึ้นอยู่กับมุมมองของ 
ผู้อ่าน หากจะให้เลือก Highlight ที่น่าสนใจ  
และเป็นประโยชน์กับพนักงาน ขอแนะน�า
ให ้อ ่านบทความทางด ้านธนาคารกลาง 
เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวพนักงานทุกท่าน เช่น  
ฉบับที่ 32 เกี่ยวกับวิธีการในการดูแลสภาพ
คล่องของ ธปท. ฉบับที่ 65 เรื่องความส�าคัญ

ของการสือ่สารนโยบายการเงนิ หรอื ฉบบัที ่75  
ซึ่งอธิบายถึงวิวัฒนาการของบทบาทธนาคาร
กลาง เป็นต้น 

ที่ผ่านมา ผู้เขียน FAQ ส่วนใหญ่เป็น
พนักงานของสายนโยบายการเงิน แต่ก็มี 
ผู ้ เขียนจากสายงานอื่นบ ้าง อย่างไรก็ดี  
ฝ่ายวิจัยฯ พยายามที่จะผลักดันให้ FAQ  
เป็นช่องทางในการรวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู ้ที่เกี่ยวเนื่องกับงานของ ธปท. 
ในมิติที่กว ้างกว่าที่ เป ็นมา เช่นเดียวกับ
เจตนารมณ์ที่จะให้ BOT Discussion Paper 
ที่เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่งานวิจัย
ของพนักงานในทุกส่วนงาน โดยอยากให้
พนักงาน ธปท. ไม่ว่าจะท�างานสายใดก็ตาม
น�าเสนอบทวิเคราะห์สั้นๆ ผ่านช่องทาง 
FAQ มากขึ้น บ่อยครั้งการทุ่มเทให้กับงาน
ประจ�าส่งผลให้งานวเิคราะห์วจิยัถกูละเลยไป  
ซึ่งงานวิจัยแท้จริงแล้วเป็นรากฐานของการ
ด�าเนนินโยบายทีเ่หมาะสมและความน่าเชือ่ถอื 
ของ ธปท. จึงอยากให้ทุกท่านช่วยกระตุ้น 
และผลักดันงานลักษณะนี้มากขึ้น ที่ผ่านมา  
ฝ่ายวิจัยฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชื้อเชิญ
มาเป็นระยะ ๆ แต่ยังไม่ได้การตอบรับ
ดีเท่าที่ควร จึงขอประชาสัมพันธ์มาอีกที  
ณ ที่นี้ ส�าหรับผู้เขียนจากภายนอก ธปท.  
หากเป็นการศึกษาและเขียนร่วมกับพนักงาน
นั้น เป็นสิ่งที่ ธปท. สนับสนุนอยู่แล้ว

“งานวิจัยแท้จริงแล้วเป็นรากฐานของการ
ด�าเนินนโยบายที่เหมาะสมและความน่าเชื่อถือ
ของ ธปท.”
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กว่าจะเป็นบทความดี ๆ
บนเวที BOT Symposium

งานสัมมนาวิชาการประจ�าปีของธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือ ที่รู้จักกันในนาม 'BOT Symposium' ในแต่ละปี 
นบัว่าพรัง่พร้อมด้วยข้อมลูและองค์ความรูท้ีม่คีณุภาพ เป็นประโยชน์และน่าสนใจ จากการน�าเสนอบทความวจิยัทีผ่่าน
กระบวนการคัดสรและกลั่นกรองมาอย่างดี 

ทว่ากว่าจะมาเป็นบทความวิจัยที่มีคุณภาพและการน�าเสนอที่น่าสนใจ ดังที่เห็นในตลอด 2 วันของการสัมมนา 
ดังกล่าว เบื้องหลังคือ การท�างานที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและความทุ่มเทของบุคลากรหลายฝ่าย โดยเฉพาะ 
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการน�าเสนอบทความในแต่ละหัวข้อ 
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 ‘พระสยาม’ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
มุมมองกับ 5 ท่าน ผู้มีส่วนส�าคัญใน BOT 
Symposium ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และ
มีบทบาทหลากหลาย ตั้งแต่ผู ้ เขียนและ 
น�าเสนอบทความ วทิยากร จนถงึผูอ้ยูเ่บือ้งหลงั 
ความส�าเร็จ ของเวที BOT Symposium ซึ่งจะ 
ท�าให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า กว่าที่จะ
มีบทความดี ๆ และการน�าเสนอที่น่าสนใจ
บนเวที BOT Symposium นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

ดร. รุ่ง มัลลิกะมาส  
กับหลายบทบาทจากครั้ งแรกถึง 
ครั้งล่าสุด

"เป้าหมายของการจัด BOT Symposium 
มี 2 ประการ ประการแรก คือ การแสดง
ความสามารถของพวกเราชาว ธปท. ใน
บทบาทผู้น�าทางความคิดและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เพราะท้าย
ที่สุดการด�าเนินนโยบายของธนาคารกลางจะ
มีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ส่วนหนึ่งก็ขึ้น
อยู่กับความน่าเชื่อถือขององค์กร เป้าหมาย
ที่สอง คือ การสื่อสารบางประเด็นที่ ธปท. 
อยากบอกเล่าแก่สาธารณชน ซึ่งเป้าหมาย  
2 ด้านนี ้บางครัง้ต้องมกีารถ่วงดลุกนัระหว่าง
ความเป็นเลศิทางวชิาการกบัความน่าตดิตาม
ของเนื้อหาและการน�าเสนอ"

ข้างต้นเป็นมมุมองทีม่ต่ีอเป้าหมายในการ
จดั BOT Symposium ของ ดร. รุง่ มลัลกิะมาส 
ผู้อ�านวยการ ส�านักเศรษฐกิจมหภาค ฝ่าย
นโยบายเศรษฐกิจการเงิน หนึ่งในบุคลากร
ของ ธปท. ทีม่ส่ีวนร่วมกบัการจดังานสมัมนานี้ 
หลายครั้งหลายคราตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อปี 2543 
ในหลากหลายบทบาทหน้าที่

" ดิ ฉั นมี โ อกาสได ้ อยู ่ บน เ วที  BOT  
Symposium ประมาณ 6-7 ครั้ง ตั้งแต่งาน
สัมมนาครั้งแรกจนถึงครั้งล่าสุด ได้รับมอบ
หมายในหน้าทีต่่าง ๆ   ตัง้แต่ผูเ้ขยีนบทความ 
ผู้จัดการ ที่ปรึกษา ผู้จัดงาน ผู้ด�าเนินการ
เสวนา และประธานบทความ เหลือก็แค่
บทบาทผู้วิจารณ์บทความที่ยังไม่เคยเป็น" 

ทั้งนี้ ดร. รุ ่งเล่าถึงประสบการณ์และ
ความรูส้กึของการมส่ีวนร่วมในปีแรกของการ
จดั BOT Symposium ซึง่เธอมโีอกาสได้ขึน้เวที

ในฐานะผู้เขียนบทความว่า 
"ในครัง้แรก การเตรยีมตวัในฐานะผูเ้ขยีน

บทความจะตื่นเต้นมาก จ�าได้ว่าต้องมีการ 
ซักซ้อมต่อหน้าผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบาย
การ เ งิ น  ซึ่ ง ขณะนั้ นคื อ  คุณธี ร ะชั ย  
ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการคลัง ท่านให้ผู้เขียนบทความ
ทุกคนไปซ้อมน�าเสนอให้ฟังที่ห้องท�างาน 
ตอนซ ้อมจ�าไม ่ได ้ว ่าพูดอะไรบ ้าง แต ่
ท ่านบอกให้พอก่อน เพราะเราพูดเยอะ
เกินไป ท่านบอกให้สรุปทั้งบทความเหลือ  
3 ประโยค ตอนนั้นค ่อนข้างตกใจเลย  
เราศึกษามา 4-5 เดือน แต่ท่านให้สรุปเพียง  
3 ประโยค แต่กถ็อืว่าเป็นการเตรยีมตวัทีด่มีาก 
เพราะเราต้องกลั่นกรองความคิดและเรียบ
เรียงให้เหลือแค่ 3 ประโยค"

ดร. รุ่งยอมรับว่า ในปีหลัง ๆ  เธอไม่รู้สึก  
‘เกร็ง’ เท่าปีแรก แต่ก็ยังมีความเครียดอยู่
บ้าง โดยเฉพาะช่วงทีต้่องเร่งบทความให้เสรจ็  
ส่วนรูปแบบการซักซ้อมในช่วงหลังก็มีส่วน
ช่วยลดความตื่นเต้นลงได้เยอะ เนื่องจาก

เป็นการซ้อมในห้อง Auditorium ทีม่กีารจ�าลอง 
เหมือนเวทีจริง และมีบุคลากรของ ธปท.  
มาช่วยให้ก�าลังใจและให้ความเห็นมากขึ้น  

ด ้วยความประทับใจในแนวทางการ 
เตรยีมตวัให้กบัผูเ้ขยีนบทความของคณุธรีะชยั 
ในงาน BOT Symposium ครัง้หลงั ๆ  ที ่ดร. รุง่  
ได้รับบทบาทผู ้จัดการหรือที่ปรึกษาให้กับ 
ผู้เขียนบทความ เธอจึงน�าเทคนิค สรุปเพียง 
3 ประโยคไปใช้กับรุ่นน้อง ดร. รุ่ง เล่าต่อว่า 
“ต้องการกระตุ้นให้ความคิดกระจ่างและคม 
เฉพาะถ้ายังเสียดายว่าไม่ได้พูดรายละเอียด
ตรงนั้นหรือข้อมูลตรงนี้ เราจะไม่สามารถ
น�าเสนอให้ผู้ฟังส่วนใหญ่ติดตามได้โดยง่าย”

ส�าหรบับทบาทผูด้�าเนนิการเสวนา ดร. รุง่ 
เล่าว่า เธอมักท�าการบ้านมาก่อนเป็นอย่างดี 
ด้วยการศึกษาแนวความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มาร่วมเสวนา พร้อมกับเตรียมค�าถามไว้
ล่วงหน้าเพื่อท�าให้การเสวนาลื่นไหล ขณะที ่
การเป็นประธานบทความ ดร. รุ่ง มองว่า 
ความท้าทายหลักคือ การก�ากับให้ทุกคนบน
เวทีรักษาเวลา

ดร. รุ่ง มัลลิกะมาส
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ตลอด 14 ปี ของการจัดงาน  BOT 
Symposium นับได้ว่าประสบความส�าเร็จ
อย่างสูงในแง่ของการยอมรับ ดังจะเห็นจาก
จ�านวนผู้เข้าร่วมงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทว่า
ความยอมรับในแง่ของการน�างานวิจัยไปต่อ 
ยอดให้เป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่ ดร. รุ่ง ฝากไว ้
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานได้ช่วยกัน
ขบคิด พร้อมกับแง่คิดที่ว่า "การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องนับเป็นเสน่ห์อย่างมากของงาน BOT 
Symposium"

 
ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารพาณิชย์

ด้วยต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการ
ธนาคารต่างประเทศ ของธนาคารกรุงเทพ 
ในปัจจุบัน ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ถือเป็น
ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารพาณิชย์บน
เวที BOT Symposium ครั้งล่าสุด อันที่จริง  
ดร. กอบศกัดิ ์ไม่ใช่ ‘คนนอก’ ธปท. และยิง่ไม่ใช่ 
‘หน้าใหม่’ ส�าหรับเวทีนี้ เพราะอดีตนักเรียน
ทุนของ ธปท. คนนี้เคยเป็นผู้บริหารส่วน

กลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน 
และก็มีส่วนร่วมในงานเวที BOT Symposium 
ตั้งแต่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นผู ้เขียน
บทความถึง 7 ครั้ง ทั้งยังเป็นผู ้วิจารณ์
บทความอีก 1 ครั้ง 

เมื่อถามถึงบทบาทที่แตกต่างของการ
ท�าหน ้าที่บนเวทีในฐานะจากเดิมที่ เป ็น 
นักวิชาการ ธปท. มาเป็นผู้บริหารธนาคาร
พาณิชย์ ดร. กอบศักดิ์ ให้ความเห็นว่า  
“ไม่ว่าผมจะขึ้นเวทีในฐานะคนของ ธปท. 
หรือองค์กรภายนอก แต่สิ่งที่ผมคิดเสมอคือ
การท�าหน้าที่ในฐานะนักวิชาการ จึงไม่ได้ 
มีมุมมองที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง เพราะ
ทุกครั้ง ผมจะดูว่าผลงานวิจัยเหล่านี้ท�าให้ 
เราเข้าใจเศรษฐกจิไทยมากขึน้มากน้อยแค่ไหน  
และทุกครั้งก็หวังว ่า เมื่อผู ้ร ่วมสัมมนา
ฟังแล้วจะได้เห็นมุมมองและโครงสร ้าง 
ที่ลึกขึ้น เสมือนว่างานสัมมนาท�าหน้าที่เป็น
แว่นขยายประเดน็ต่าง ๆ  ให้ทกุคนเหน็ชดัขึน้” 
   ดร. กอบศักดิ์เล่าว่า สมัยที่ท่านยังเป็น 
นกัวชิาการของ ธปท. ทกุปลายปี ท่านจะตัง้ตา 
รอคอยว่า ธีมของงาน BOT Symposium  
ปีต่อไปจะเป็นประเด็นอะไร และท่านอยาก
จะวิจัยเรื่องอะไร โดยท่านบอกเคล็ด(ไม่)ลับ 
ในการท�างานวจิยัให้สนกุคอื ต้องเลอืกเรือ่งทีด่ี  
มโีจทย์ทีด่ ีมข้ีอมลูเพยีงพอ และเป็นเรือ่งทีจ่ะ
น�าไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง    

“ที่ สนุกที่ สุดคือ ปกติงานที่  ธปท.  
มีทั้งงานทั่วไปและงานเชิงนโยบาย ฉะนั้น  
นักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็
จะไม่ค่อยได้ท�างานวิจัยเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้ง  
แต่พอจะมีการจัดงาน BOT Symposium  
เราจะมีเวลา 1-2 เดือนที่ได้ทุ่มเทเพื่อท�าวิจัย 
ซึ่งเป็นโอกาสเพียงปีละครั้งที่จะได้ท�าวิจัยใน
เรื่องที่สนใจได้เต็มที่”

ขณะที่บทบาทผู้วิจารณ์บทความ แม้จะ
ไม่ใช่งานยากเท่ากับการเป็นผู้เขียนบทความ 
แต่ ดร. กอบศักดิ์ มองว่า 

‘ผู้วิจารณ์’ ก็จ�าเป็นต้องเตรียมตัวอย่างดี
เช่นกนั เพราะหน้าทีข่องผูว้จิารณ์คอื การท�าให้ 
ผู ้ฟังทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า บทความ
วิจัยนี้ก�าลังบอกอะไร เนื่องจากผู้ฟังมีหลาก
หลายกลุ่ม บางกลุ่มอาจไม่มีความรู้ในเรื่อง
ที่น�าเสนอมาก่อน 

“ผู้วิจารณ์ที่ดีต้องอ่านให้มากกว่าทุกคน 
แล้วชั่งน�้าหนักว่า สิ่งที่เขาค้นพบนั้นจริงมาก
น้อยแค่ไหน วิธีการศึกษาถูกหรือเปล่า และ
มันน�าไปสู่ข้อสรุปนั้นจริงหรือเปล่า และอะไร
ทีจ่ะน�าไปสูท่างออกหรอืแนวนโยบายทีถ่กูต้อง 
โดยเอามุมมองอื่นเสริมเข้าไปเพื่อให้ผู้ฟังเห็น
ภาพที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น”

ในฐานะที่คลุกคลีกับงานสัมมนานี้
มาหลายครั้ง ผู ้บริหารหนุ ่มแห่งธนาคาร
กรุงเทพ เล ่าถึงพัฒนาการในการเลือก  
ธีมของ BOT Symposium ตลอด 14 ปี 
ว่าในช่วงปีแรก ๆ  ธมีของงานจะเน้นเรือ่งการ
สร้างความเข้าใจเกีย่วกบันโยบายการเงนิและ
ระบบการเงิน แต่ธีมของงานปีหลัง ๆ จะว่า
ด้วยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ  

“ปีแรกๆ ที่จัดเป ็นช่วงหลังวิกฤติป ี  
พ.ศ. 2540 ซึ่ง ธปท. ต้องปรับกระบวนการ
ท�านโยบาย เราจึงอยากให้ทุกคนได้เข้าใจ
บทบาทและนโยบายการเงินแบบใหม่ของ 
ธปท. แต่พอท�าไปสักพัก เราคิดว่าการแก้
ปัญหาระบบเศรษฐกิจ ไม่ได้อยู ่ที่ ธปท.
จุดเดียว หลายปัญหาเมื่อมาถึง ธปท. มัน
เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เราจึงพยายาม
สร้างความเข้าใจเรื่องอื่น ๆ เพื่อน�าไปสู ่
เป้าหมายเชิงนโยบายที่ถูกต้อง”

แม้ว่าในสัมมนาครั้งล่าสุด ดร. กอบศักดิ์
จะขึ้นเวทีในฐานะนักวิชาการนอก ธปท. แต่
ท่านได้ฝากข้อคดิให้กบั ‘รุน่น้อง’ นกัวชิาการ
ของ ธปท. เอาไว้ว่า อยากให้ทุกคนหาเวลา
มาเขียนบทความวิจัย และอยากให้คิดว่า  
เวทีนี้เป็นโอกาสที่นักวิจัย ธปท.จะได้สร้าง
ผลงานและแสดงบทบาทของคน ธปท. ใน
ฐานะผู ้น�าในเชิงความคิดให้กับระบบและ
สงัคม และทีส่�าคญัคอื เวทนีีเ้ป็นโอกาสในการ
ผลักดันให้เกิดนักวิจัยที่มีคุณภาพรุ่นใหม่ ๆ  
มาเสริมทัพให้กับ ธปท. 

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล
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ดร. ชญาวดี ชัยอนันต์ 
จากเบื้องหน้าสู่เบื้องหลังความส�าเร็จ

“ความพิเศษของงานสัมมนาวิชาการปีนี้ 
อยู่ที่ธีมงานที่เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญที่คร�่าหวอด
ในสาขาต่างๆ ได้เข้ามาน�าเสนอบทความและ
แลกเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจและเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ทั่วไป ท�าให้ฟังแล้วรู้สึกมีส่วนร่วมและอยาก
เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาของประเทศ 
โดยปีนี้ เรายังได้ปรับรูปแบบงานสัมมนาให้
เรียบง่ายมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับธีมงาน แต่แม้
ตัวงานจะดูเรียบง่าย แต่เบื้องหลังการจัดงาน
ไม่ได้ง่ายเลย” 

ดร. ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้บริหารส่วน 
ส่วนนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1-2 

ส�านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธปท. กล่าว
ในฐานะผู้จัดงาน BOT Symposium 2013 ซึ่ง
เป็นปีแรกทีท่่านมโีอกาสได้มาท�างานด้านการ
จัดการอย่างเต็มที่ 

ก่อนหน้านี้ ดร. ชญาวดี มีโอกาสเป็น 
ส่วนหนึง่ของงาน  BOT Symposium มาหลายครัง้ 
หลายคราวและหลายบทบาท โดยในช่วง
แรกที่เธอเข้ามาท�างานที่ ธปท. เธอได้รับ 
มอบหมายให้เป็นผูเ้ขยีนบทความและน�าเสนอ 
บทความบนเวทีสัมมนา หลังจากนั้นเธอมี
โอกาสร่วมกบัผูว้จิยัหลาย ๆ  ท่านในการเขยีน
บทความส�าหรับงานสัมมนานี้อีกหลายครั้ง 

“ความท้าทายหลัก ๆ คือการจัดสรร
เวลาจากการท�างานเพื่อเขียนบทความและ
ท�างานวิจัยเพื่อให้บทความมีคุณภาพและ
เป็นประโยชน์ต่องานและผู ้อ่านมากที่สุด  
จ�าได้ช่วงนั้นต้องเข้ามาท�าช่วงสุดสัปดาห์
เป็นประจ�า แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเครียดมากนัก  
แค่ต้องจัดการให้ทันกับเวลา” 

หลงัจากมโีอกาสเป็นผูเ้ขยีนบทความมาก
ถึง 8 บทความ ดร. ชญาวดี จึงเปลี่ยนมา 
ท�าหน้าทีพ่ธิกีรของงานแทน เพือ่เปิดโอกาสให้ 
‘รุ่นน้อง’ ได้เข้ามาเป็นผู้เขียนบทความบ้าง 
โดยเธอมองว่า ความท้าทายที่สุดของการ
เป็นพิธีกรคือ การเตรียมบทพูดน�าก่อนเข้า
แต่ละบทความและการปิดท้ายการน�าเสนอ
ให้น่าสนใจ

“แม้จะไม่ได้เป็นผู้น�าเสนอบทความ แต่
ก็จ�าได้ว ่าตื่นเต้นมากพอควรกับหน้าที่นี้ 
ต้องคอยบอกตัวเองว่า เราไม่ได้เป็นนางเอก
ของงาน ไม่จ�าเป็นต้องตื่นเต้น ยอมรับว่า
ตอนที่น�าเสนอบทความยังไม่ประหม่าเท่านี้  
เนื่องจากพิธีกรต้องคอยปรับน�้าเสียงและ
ท่าทางเพื่อดึงความสนใจของผู้ชมมาให้ได้ 
และยังต้องด�าเนินรายการไม่ให้สะดุด โดย
ต้องให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลที่จ�าเป็นมากที่สุดไป
ในคราวเดียวกัน”

หลังจากงาน ‘เบื้องหน้า’ ป ีต ่อมา  
ดร. ชญาวดี เลือกที่จะลงจากเวทีเพื่อมาท�า
หน้าที่เตรียมงานด้านพิธีกรและงานเวทีแทน  
กระทั่งปีล่าสุดที่เธอกลายมาเป็น ‘ผู้จัดงาน’ 
ซึ่งถือว่าเป็น ‘เบื้องหลัง’ ของงานสัมมนา 
อย่างเต็มตัว 

ทั้งนี้ หน้าที่ของ ‘ผู้จัดงาน’ ประกอบด้วย  
การเป ็นผู ้ประสานงานกับบริษัทจัดงาน   
การจดัเตรยีมเวท ีการออกแบบทัง้หมด ตัง้แต่
เอกสาร บตัรผูเ้ข้าร่วมสมัมนา สจูบิตัร กระทัง่
ดอกไม้ และเพื่อท�าให้บรรยากาศงานปีนี้มี
ความทันสมัยเพิ่มขึ้น ดร.ชญาวดี จึงต้องเพิ่ม
หน้าที่ประสานงานกับฝ่ายไอที เพื่อวางระบบ
การลงทะเบียนที่ทันสมัย ไปจนถึงการน�า
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง QR code และ 
แอพพลิเคชั่นมาอ�านวยความสะดวกให้กับ 
ผู้เข้าร่วมงาน 

“ปีนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยพอควร เพราะ
มีหลายเรื่องที่ต้องนึกถึง และต้องประสาน
งานกับหลายฝ่าย มี Deadline ที่ต ้อง 
เข้มงวด แต่ถือว่าโชคดีที่ทุกส่วนงานใน ธปท. 
ให้ความช่วยเหลือและรวมพลังกันอย่าง 
เต็มที่ เพื่อท�าให้งานสัมมนาครั้งนี้ออกมา
สมบูรณ์แบบที่สุด” 

สดุท้ายนี ้ดร. ชญาวด ีทิง้ท้ายถงึความคาดหวงั 
ในการจัดงาน BOT Symposium ครั้งต่อไปว่า 
อยากเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมและมี
บทบาทในการจัดงานนี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
 ‘เบือ้งหน้า’ หรอื ‘เบือ้งหลงั’ เพราะเธอเชือ่ว่า 
นี่คือโอกาสที่ดีที่จะท�าให้ ‘คน ธปท.’ ได้เปิด
โลกกว้างและได้เรยีนรูท้ีจ่ะท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่

ดร. ดอน นาครทรรพ
ในบทบาท ‘ผูว้จิารณ์บทความ’ ทีท้่าทาย 

หลงัจากมโีอกาสได้เป็นผูร่้วมเขยีนบทความ
มาถึง 7 ครั้ง และมีโอกาสช่วยดูแลผู้เขียน
บทความ ‘รุน่น้อง’ ในฐานะผูจ้ดัการบทความอกี 
2 ครั้ง ป ีนี้ถือเป ็นป ีแรกที่ผู ้อ�านวยการ 
ฝ่ายวางแผนอย่าง ดร. ดอน นาครทรรพ  
มีโอกาสได้รับหน้าที่เป็นผู ้วิจารณ์บทความ 
ในงาน BOT Symposium

“ส�าหรับการเตรียมตัวเป ็นผู ้วิจารณ์
บทความ ต้องบอกว่าง่ายกว่าการเป็นผู้เขียน
บทความมาก เนือ่งจากก่อนทีจ่ะรบังานกต้็อง
มัน่ใจว่าเรามคีวามรูใ้นเรือ่งทีจ่ะต้องวจิารณ์อยู่
พอสมควร และก็ไม่ต้องใช้เวลาในการศึกษา
เชงิลกึเท่ากบัผูเ้ขยีนบทความ ซึง่ถ้าเป็นคนใน
ของ ธปท. กจ็ะต้องผ่านกระบวนการคดักรอง
ที่เรียกได้ว่าหินทีเดียว” ดร. ชญาวดี ชัยอนันต์



The Knowledge 

28  
 
พระสยาม  ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2556

แม้จะดูเหมือนว่าเป็นบทบาทที่ง่าย แต่
คุณดอนยอมรับว่า มีความหนักใจในการ 
ท�าหน้าที่ครั้งนี้อยู่ไม่น้อย เพราะบทความที่
ต้องวิจารณ์นั้นเป็นผลงานของ ดร. กอบศักดิ์ 
ภตูระกลู ซึง่นอกจากจะเป็นนกัเศรษฐศาสตร์
แถวหน้าของเมืองไทยแล้วยังเป็นรุ ่นพี่ที่  
ดร. ดอน เคารพ 

“แต่ในฐานะ ‘ผูว้จิารณ์’ เรากต้็องซือ่ตรง
กับวิชาชีพ ต้องชี้จุดที่ควรปรับปรุงอย่าง 
ตรงไปตรงมา โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ฟังและของประเทศเป็นหลัก โดย ธปท.  
ได้ให้อิสระแก่ผู้วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นคนนอก
หรือคนในเต็มที่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เวทีวิชาการ
แห่งนีม้ปีระโยชน์และคณุค่าเชงิวชิาการสงูสดุ"  
ดร. ดอน ย�้าอย่างหนักแน่น 

นอกจากนี้ ดร. ดอน ได้เล่าถึงบทความ
ที่ท่านได้ท�าหน้าที่ผู ้วิจารณ์บนเวทีในครั้งนี้
ว่า บทความวิจัยของ ดร. กอบศักดิ์ เรื่อง 
“คุณภาพของการเจริญเติบโตจากมิติของ
การกระจายรายได้ : ปัญหาและทางออก”  
มีความน่าสนใจอยู่หลายแง่มุม โดยเฉพาะแง่
มมุของการใช้เทคนคิทางสถติแิละทางเศรษฐ
มิติหลายอย่าง แต่ถึงกระนั้น แม้คนที่ไม่มี
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ก็สามารถเข้าใจได้
เพราะใช้ภาษาที่อ่านง่ายและเป็นเหตุเป็นผล 

แต่สิ่งที่ส�าคัญและ ‘งดงาม’ ที่สุดคือ การ
เลอืกประเดน็ทีจ่ะน�ามาศกึษานัน้เป็นเรือ่งทีม่ี
ความน่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 

“ปัญหาการกระจายรายได้ของไทยที่ 
ดร.กอบศักดิ์ หยิบยกขึ้นมาศึกษาเป็นเรื่องที่
อยูใ่นใจของทกุคนทีต้่องการเหน็ประเทศไทย
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมคีณุภาพ ซึง่บทความได้
ลงลึกไปถึงต้นตอปัญหาเพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอ
แนะที่ตรงจุดและเหมาะสม”

ส�าหรับความคาดหวังในการจัดงาน BOT 
Symposium ครั้งต่อ ๆ ไป คุณดอนระบุว่า 
สิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดในงานวิจัยที่น�าเสนอ
ในงานสัมมนานี้คือ องค์ความรู ้ใหม่ที่จะ
น�าไปสู่การพัฒนาประเทศ หรือการด�าเนิน
นโยบายของ ธปท. เนื่องจาก ดร. ดอน  
เชือ่ว่า นโยบายทีด่คีวรมผีลงานวจิยัทีด่รีองรบั 

ส่วนสิ่งที่ ดร. ดอนอยากเห็นรองลง 
ได้แก่ วิธีวิจัยในบทความของนักวิชาการ 
ธปท. ที่แสดงให้เห็นว่าพนักงาน ธปท. นั้น 
มคีวามรูแ้ละความสามารถไม่ด้อยกว่าธนาคาร
กลางชั้นน�าของโลก โดยคุณดอนยอมรับว่า  
เป ็นโจทย์ที่ท ้าทายแต่ก็เป ็นแนวทางที่ดี 
ในการพฒันาบทความวจิยัและการจดังานใน 
BOT Symposium ให้มคีณุค่าและสมบรูณ์แบบ
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ดร. ภูริชัย  รุ่งเจริญกิจกุล 
อารมณ์ที่แตกต่างของ 
‘ผู้เขียน ผู้วิจารณ์’

“ตอนเป็นผู้เขียนบทความครั้งแรกก็เคย
กงัวลเหมอืนกนั เพราะขนาดสมยัเรยีน เวลา
จะเขยีนงานวจิยัสกัชิน้เรายงัใช้เวลาเป็นปี แต่
บทความส�าหรบังานใหญ่อย่าง BOT Symposium 
กลับมีเวลาท�าน้อยกว่ามากและยังต้องท�าใน
ขณะที่มีงานประจ�าด้วย ตอนนั้นก็ยังคิดไม่
ออกว่าจะท�าให้ดีได้อย่างไร” ความรู้สึกแรก
ของ ดร. ภรูชิยั  รุง่เจรญิกจิกลุ หลงัจากได้รบั
มอบหมายให้เป็นผู้เขียนบทความในครั้งแรก

ปัจจุบัน ดร. ภูริชัย เป็นผู้บริหารทีม 
ทีมกลยุทธ์นโยบายการเงิน 1 ส่วนกลยุทธ์
นโยบายการเงิน ส�านักนโยบายการเงิน  
ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน

“แต่หลงัจากได้มาลงมอืท�าจรงิ ๆ  กลบัพบ
ว่าประสบการณ์ในงานประจ�ามส่ีวนช่วยได้มาก  
และทีส่�าคญัคอื การท�างานเป็นทมีมส่ีวนช่วย
ให้การท�าวิจัยสนุกและมีคุณภาพดีได้โดยไม่
ต้องใช้เวลามาก อีกทั้งยังมีกระบวนการ
กลั่นกรองคุณภาพที่ผู้บริหารหลายระดับจะ
เข้ามาช่วยให้ค�าปรึกษาแนะน�า มาถึงตอนนี้
ก็เลยไม่แปลกใจว่าที่งาน BOT Symposium 
ในทุก ๆ ปี ถึงผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และได้
รับการยอมรับและค�าชื่นชมอย่างมากจาก 
ผู้ร่วมสัมมนา” 

คล้ายกบัความรูส้กึของ ดร. ดอน ดร. ภรูชิยั 
เป็นอีกท่านที่มีความรู้สึกว่าการเป็นผู้เขียน
บทความนัน้มคีวามยากกว่าการเป็นผูว้จิารณ์
บทความ แต่ขณะเดียวกันก็มีความท้าทาย
และความสนุกมากกว่า ผิดกับความรู้สึกใน
การเป็นผู้วิจารณ์บทความ 

ดร. ดอน นาครทรรพ
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“การท�าหน้าที่ ‘ผู้วิจารณ์’ นั้นค่อนข้าง
โดดเดี่ยวเพราะเป็นการเตรียมตัวคนเดียว 
ขนาดจะขึ้นเวทีอยู่แล้วยังไม่มีใครทราบราย
ละเอียดเลยว่าผมจะพูดอะไรบ้างบนเวที  
ในการเตรียมตัวก็ใช้เวลาไม่มากนักเพราะ
อ้างอิงมุมมองของเราเป็นหลัก แต่ก็มีการ
ท�าการบ้านเพิ่มเติมบ้าง” 

ส�าหรับงาน BOT Symposium ครั้งล่าสุด 
ดร. ภูริชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วิจารณ์
บทความเรื่อง “ภาคการเงินกับการเจริญ
เตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะยาว” ซึง่เขยีนโดย
นกัวชิาการจาก บรษิทั หลกัทรพัย์ภทัร จ�ากดั 
(มหาชน) โดย ดร. ภูริชัย มองว่า งานวิจัยนี ้
มีทั้ง ‘ความติดดิน’ ในแง่ของประเด็นที่ถูก
หยิบยกขึ้นมาศึกษา ขณะเดียวกันก็มีความ
เป็นมาตรฐานทางวิชาการ เนื่องจากผู้เขียน
บทความเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการเงนิในระดบั

ต้นของประเทศ และยังเคยเป็นนักวิชาการ
ที่ผลิตงานวิจัยในมาตรฐานระดับโลกมาแล้ว

“ผมกร็ูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ด้วจิารณ์บทความ
ชิ้นนี้ บทความชิ้นนี้ให้ความส�าคัญกับภาพ
รวมของประเด็นที่งานวิจัยหยิบยกขึ้นมา 
ซึ่งก็คือการตอบค�าถามว่าจะพัฒนาภาค
การเงินอย่างไรให้เศรษฐกิจโตได้โดยไม่ก่อ
ให้เกิดความเสี่ยงมากนัก ซึ่งผมก็เห็นด้วย
กับหลายข้อสรุปส�าคัญ แต่ก็มีบางแง่มุมที่
อยากเสริมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมิติ
ทางประวัติศาสตร์ของไทยเทียบเคียงกับ
วิกฤติ Lehman ซึ่งหลายคนให้ความสนใจ 
ค่อนข้างมาก” 

ทั้งนี้ ดร. ภูริชัย มองว่า การที่บทความ
ในเวที BOT Symposium ปีนี้ ส่วนใหญ่เป็น
ผลงานวจิยัของนกัวชิาการภายนอก ธปท. นัน้  
ถอืเป็นสิง่ทีด่ ีเพราะเป็นการสะท้อนความจรงิ 

ในโลกวิชาการยุคป ัจจุบันที่ว ่า ในการ 
ท�านโยบายการเงินที่ดี ไม่ควรจ�ากัดให้เป็น
เอกสิทธิ์เฉพาะนักวิชาการของ ธปท. แต่ควร
เปิดกว้างให้กบันกัวชิาการจากองค์กรอืน่ได้มี
ส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้เชิงนโยบาย
ให้กับผู้ท�านโยบายได้ด้วยเช่นกัน

“โดยส่วนตวั ผมอยากให้มกีารร่วมมอืกนั
ในลักษณะนี้ หรือใกล้ชิดยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป  
โดย ธปท. อาจจะแค่ก�าหนดหัวข้อกว้าง ๆ 
ล่วงหน้าแล้วขอให้มีการส่งบทความมาจาก
ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เพื่อคัดกรอง
เลือกงานที่มีคุณภาพและน่าสนใจที่สุดมา 
น�าเสนอ คล้าย ๆ กับการจัดงานวิชาการใน
ระดับสากลที่เรียกว่าเป็น Call for Papers” 

ดร. ภูริชัยเสนอความเห็นส�าหรับเป็น
แนวทางในการจัด BOT Symposium ครั้ง
ต่อ ๆ ไป

ทัง้หมดนี ้เป็นส่วนหนึง่ของประสบการณ์
บางแง่มุมที่พอจะสะท้อนให้เห็นว่า กว่าจะ
เป็นบทความคณุภาพ และกว่าจะได้เหน็ภาพ
การน�าเสนอทีน่่าสนใจบนเวท ีBOT Symposium 
ในแต่ละปี นัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย จงึไม่น่าแปลกใจ
ว่า เพราะเหตุใดงานสัมมนาวิชาการประจ�าปี
ของ ธปท. จงึเป็นทีจ่ดุสนใจของผูค้นในหลาก
สาขาอาชีพและหลายภาคส่วน

ดร. ภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล
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ธปท. กับการเสริมสร้างภูมิปัญญา 

นอกจากพนัธกจิในการดแูลรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิการเงนิและความมัน่คงของระบบสถาบนัการเงนิ ยงัมอีกี
หนึง่พนัธกจิในการเกือ้กลูสงัคมด้วยการสนบัสนนุด้านการศกึษาของเยาวชน โดยเฉพาะความรูท้างด้านเศรษฐศาสตร์
และเศรษฐกจิการเงนิ ซึง่ถอืเป็นเรือ่งใกล้ตวัทีส่�าคญัต่อการด�ารงชวีติและความเข้าใจในประเดน็ดงักล่าวจะช่วยส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศ

ด้วยเหตุนี้ ธปท. จึงได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
กระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจใฝ่หาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐกิจ
และสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ผ่านหลากหลาย
โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในทุกระดับการศึกษา เนื่องจาก
มองว่าเยาวชนจะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศในอนาคต

สองตัวอย่างของโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเวทีแห่งความ
ภาคภมูใิจระดบัชาตแิละเป็นเวททีีน่กัเรยีนและนสิตินกัศกึษาทัว่ประเทศ
รอคอย ได้แก่ โครงการ ‘BOT Challenge and Experience’ ซึ่งเป็น
โครงการตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินและเสริมสร้างประสบการณ์ 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ธปท. ส�าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และโครงการ ‘เศรษฐทศัน์’ ซึง่เป็นโครงการประกวดบทความ
ทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินส�าหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

“ในฐานะองค์กรที่ดูแลเศรษฐกิจการเงินของประเทศอย่าง ธปท. 
อาจจะจนิตนาการยากอยูส่กัหน่อย ว่า ธปท. ให้การสนบัสนนุการศกึษา
อย่างไรบ้าง โดยหลักคิดของ ธปท. เราเชื่อว่า แค่การให้ทุนการศึกษา
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คุณประกอบมองว่า ทั้งสองโครงการเปรียบเสมือน “แม่น�้าสองสาย 
ที่มาบรรจบกัน” ด้วยจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันคือ การมุ่งให้ความรู้
ทางการเงินได้กระจายออกไปสู่สังคมให้มากที่สุดโดยผ่านเด็กสองกลุ่ม

“หากดูจากจ�านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันผ่านการสอบออนไลน์
ที่มีกว่า 2,000 คน ในโครงการ BOT Challenge and Experience 
และจ�านวนบทความที่ส่งประกวดในโครงการเศรษฐทัศน์ ซึ่งค่อนข้าง
เป็นวิชาการมาก ๆ แต่ก็ยังอยู่ในอัตราที่น่าพอใจ ผมถือว่า ธปท.  
ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดงานที่ตั้งไว้แล้ว” 

ทั้งนี้ ผู้บริหารหนุ่มทิ้งท้ายว่า ในปีหน้า ธปท. จะเปิดตัว ‘วิชาการ
ธนาคารกลาง’ ส�าหรับระดับปริญญาตรี โดยเริ่มที่คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรก และหากประสบความส�าเร็จ 
ธปท.จะต่อยอดไปในมหาวทิยาลยัอกี 5 แห่ง ทีเ่ป็นพนัธมติรในโครงการ
เศรษฐทัศน์ 

โครงการเศรษฐทัศน์ 2013  
จากมุมมองเจ้าภาพ 
‘พระสยาม’ ได้รับเกียรติแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโครงการ 

เศรษฐทศัน์กบั ผศ.ดร. สมประวณิ มนัประเสรฐิ รองคณบด ีคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเจ้าภาพจัดงานในปีนี้

“เป้าหมายส�าคัญที่สุดของโครงการเศรษฐทัศน์คือ การเชิดชูเกียรติ 
ให้รางวัล และสร้างความยอมรับให้กับนิสิตนักศึกษาที่มีความโดดเด่น 
ด้านวิชาการและการท�างานวิจัย ซึ่งผมมองว่า ในเมืองไทยยังไม่มี
รางวัลไหนที่ถือเป็นรางวัลที่ดีที่สุดและเป็นรางวัลระดับชาติที่กลุ ่ม 
นักเศรษฐศาสตร์ยอมรับมากที่สุดเท่ารางวัลนี้” 

อาจารย์หนุม่จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มองว่า รางวัลจากเวที
เศรษฐทัศน์ไม่เพียงเป็นเครื่องรับรองคุณภาพของบทความที่ชนะเลิศ  
แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นในวิชาชีพหรือเส้นทางการเรียนต่อให้กับผู้ชนะ  

ทว่า สิ่งที่ส�าคัญกว่ารางวัลคือ โครงการเศรษฐทัศน์ถือเป็นเวท ี
การฝึกฝนให้นิสิตนักศึกษา มีกระบวนการค้นหาค�าตอบของค�าถาม 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานกระบวนการวจิยั ซึง่จะท�าให้ 
ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคม
ตระหนักถึงความส�าคัญของ ‘การรู้จริง’ บนพื้นฐานเชิงวิชาการ   

ส�าหรับพัฒนาการของบทความในโครงการเศรษฐทัศน์ตลอด 5 ปี 
ผศ.ดร. สมประวิณ มองว่า ในช่วง 1-2 ปีแรก ของการจัดโครงการ 
แม้นิสิตนักศึกษาจะรับรู้เพียงว่าโครงการมีวัตถุประสงค์และหลักการ
ประกวดเช่นไร แต่หลายคนอาจส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่ได้ตั้งเป้า
ให้ได้รางวัล หลังจากจัดงานเป็นปีที่ 3 โครงการนี้เริ่มมีชื่อเสียงและ 
เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ผู้ประกวดหลายคนเริ่มมองรางวัลเป็นเป้าหมาย
ของการประกวด ในปีหลัง ๆ จึงมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่มีคุณภาพและ
เป็นองค์ความรู้ให้กับประเทศได้ด้วย 

ส�าหรบัโครงการในปีนี ้ผศ.ดร. สมประวณิมองว่า จากบทความวจิยั
ทีส่่งเข้าประกวดมากกว่า 30 ชิน้ มผีลงานวจิยัหลายชิน้ทีม่คีณุภาพระดบั
นักวิจัยอาชีพเลยทีเดียว 

“ปีหลัง ๆ นี้ ไม่ใช่แค่นิสิตนักศึกษา แม้แต่อาจารย์ที่ปรึกษาก็ตั้ง

คงไม่เพียงพอ หากเราควรให้ความรู้ไปด้วย เพราะจุดแข็งของ ธปท.
อยู่ที่เป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นจ�านวนมาก เราจึง
ควรตั้งหลักในเรื่องการให้ความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) 
แก่คนไทยด้วย” คุณประกอบ ตอสุวพรรณ ผู้บริหารส่วน ส่วนองค์กร
สัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธปท. อธิบาย

นับจากปี พ.ศ. 2547 ที่ ธปท. ได้ริเริ่มโครงการเพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินแก่
สาธารณชนอย่างเป็นระบบและค่อนข้างครอบคลุม จะขาดก็เพียง
เยาวชนระดับอุดมศึกษา อันเป็นกลุ่มที่ ธปท. ต้องการกระตุ้นให้ 
เกิดการต่อยอดทางด้านงานวิจัย และยกระดับผลงานการวิจัยให้
ทัดเทียมกับนักศึกษานานาชาติ ธปท.จึงได้จัดโครงการเศรษฐทัศน์ขึ้น
เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 และจัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีนับตั้งแต่
นั้นมา โดยมี สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ชั้นน�า 6 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นพันธมิตร

ขณะที่โครงการ BOT Challenge and Experience เป็นการปรับ 
ภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ (Rebrand) ของโครงการตอบปัญหาเศรษฐกิจ
การเงินกับ ธปท. พร้อมกับปรับรูปแบบการแข่งขันมาเป็นการสอบ
ออนไลน์ เพื่อคัดนักเรียนจากทั่วประเทศมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ 
ธปท. โดย ธปท. ยงัได้เพิม่พนูแรงจงูใจการแสวงหาความรูแ้ละสร้างเสรมิ
ประสบการณ์ให้กบันกัเรยีนกลุม่นีผ่้านหลากหลายกจิกรรม เช่น การดงูาน 
การบรรยายจากผู ้ทรงคุณวุฒิ และการท�าเวิร์กช็อปร่วมกัน ฯลฯ 
เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาน�าเสนอต่อคณะกรรมการใน
รอบชิงชนะเลิศ

“ผลการจัดงานปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าด้วยมิตรภาพระหว่างการ
แขง่ขนั เดก็ ๆ  กลายเป็นเพือ่นกัน เราได้รบัการตดิต่อจากเดก็ทีแ่ขง่ขนั
ในปีก่อนว่า อยากมาชมและเชียร์น้อง ๆ ที่มาแข่งในปีนี้ เราจึงต่อยอด
ให้เขามาเป็นพี่เลี้ยงในการแข่งขัน และจะสร้างกิจกรรมต่อเนื่องผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยหวังว่า เด็กกลุ่มนี้จะเห็นถึงความส�าคัญ
ของเศรษฐศาสตร์มากขึ้นต่อไป” 

คุณประกอบ ตอสุวพรรณ
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เป้าตัง้แต่เริม่พฒันางานวจิยัและท�าแผนงานเสนอว่าอยากจะส่งประกวด 
เพื่อให้ได้รางวัล ด้วยเหตุนี้ ภาพรวมผลงานที่ส่งเข้าประกวดจึงดีขึ้น 
เพราะทุกคนเน้นเรื่องคุณภาพ” 

ในฐานะอาจารย์ทีป่รกึษาทีม่ลีกูศษิย์หลายคนได้รบัรางวลัจากเวทนีี้  
ผศ.ดร. สมประวิณ ยอมรับว่า อาจารย์เป็นคนหนึ่งที่บอกลูกศิษย์ว่า
ต้องตั้งเป้าหมายในการประกวดไว้ที่การได้รับรางวัลตั้งแต่ก้าวแรกของ
การท�างานวิจัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกศิษย์มุ่งมั่นพัฒนาผลงานให้มี
คุณภาพสูงที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

“ผมบอกนสิติเสมอว่า การทีเ่ราตัง้เป้าให้ดเูครยีด ไม่ได้หมายความว่า 
จะต้องได้หรอืไม่ได้รางวลั แต่สิง่ทีค่ณุได้แน่นอน คอืได้เรยีนรูอ้งค์ความรูใ้หม่  
นี่คือสิ่งส�าคัญที่สุด ซึ่งกระบวนการเช่นนี้จะช่วยสร้างบุคลากรคุณภาพ
ให้ประเทศ เพราะแม้ว่าจะไม่ได้รางวลักนัทกุคน แต่ทกุคนได้เรยีนรูแ้ละ
พัฒนาตัวเอง โดยมีรางวัลเป็นแรงจูงให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจ”

ส�าหรับบทบาทของ ธปท. ในการสนับสนุนโครงการเศรษฐทัศน์ 
ผศ.ดร. สมประวิณ มองว่า ที่ผ่านมา ธปท. ได้ท�าหน้าที่ด้วยดีมา 
โดยตลอด และมีส่วนส�าคัญที่ช่วยท�าให้โครงการนี้เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียง  
และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเช่นทุกวันนี้ แต่มีสิ่งที่อาจารย์จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยากแนะน�าเพิ่มเติมคือ การต่อยอด 
เชิงวิชาการจากบุคลากรคุณภาพจากเวทีนี้ 

“กลุ่มคนที่ได้รับรางวัลเป็นกลุ่มคนที่มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
แทนที่หลังจากให้รางวัลแล้วจบกันไปเลย เราคงต้องกลับมาคิดว่า  
เราจะใช้ประโยชน์ (Utilize) จากคนกลุ่มนี้ได้อย่างไร แล้วคนเหล่านี้ 
หลายคนท�างานในหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลายคนเป็น
นักเศรษฐศาสตร์ บางคนกลายเป็นนักวิชาการ ผมคิดว่า ถ้า ธปท.  
เชื่อมโยงเครือข่ายกับคนกลุ่มนี้ได้ ก็น่าจะสร้างประโยชน์ต่อยอดจาก
จุดนี้ได้” 

สุดท้ายนี้ ผศ.ดร. สมประวิณ ฝากแง่คิดที่น่าสนใจให้กับ ธปท.  
โดยมองว่า ปัจจุบัน นักศึกษาไทยมีความรู ้ความเข้าใจทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ไม่แพ้นักศึกษาชาติอื่น หลายคนอยู่ระดับ

ท็อปของมหาวิทยาลัยชั้นน�า ฉะนั้น สิ่งที่ ธปท. ควรปลูกฝังควบคู่ไปกับ
ความเก่งคอื การปลกูฝังความดใีห้กบัเยาวชนคนเก่งเหล่านัน้ ทัง้นี ้เพราะ 
สิง่ทีป่ระเทศชาตปิรารถนามากทีส่ดุคอื บคุลากรทีเ่ป็นทัง้คนเก่งและคนด ี
  

‘เศรษฐทัศน์’ 
บททดสอบล�้าค่าสู่สายวิชาการ 
“ผมมองว่าน่าจะเป็นเวทีประกวดผลงานด้านเศรษฐศาสตร์ที่ใหญ่

ที่สุดแล้ว เพราะคงจะไม่มีเวทีไหนที่สามารถรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก 7 สถาบันชั้นน�าของประเทศ (ธปท. และ
มหาวทิยาลยั 6 แห่ง) มาได้ในคราวเดยีว ส�าหรบัผม แค่ได้รบัฟังข้อคดิเหน็ 
จากคณะกรรมการต่อผลงานของเรากค็ุม้ค่าแล้ว ผมมองว่าการเข้าร่วม
โครงการเศรษฐทัศน์ถือเป็นบททดสอบล�้าค่าส�าหรับผู้ที่ก�าลังมุ่งหน้าไป
ในสายวิชาการอย่างแท้จริง”

ข้างต้นนี้เป็นมุมมองต่อโครงการเศรษฐทัศน์ของคุณจิรัฐ เจนพึ่งพร 
ผู้รับรางวัลระดับเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2554 
เจ้าของผลงานการวิจัยเรื่อง “ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบาย
การก�าหนดราคาพลังงาน : กรณีน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (บี0 บี2 บี3) และ
ไบโอดีเซล บี 5” และปัจจุบันท�างานเป็นนักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

คุณจิรัฐเล่าว่า ครั้งแรกที่ได้รู้จักโครงการเศรษฐทัศน์ เขาเพิ่งเป็น
นักศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ แต่พอรับทราบ 
รายละเอยีดของโครงการ เขากต็ดัสนิใจได้ตัง้แต่แรกว่าจะต้องส่งผลงาน 
เข้าประกวดในเวทีนี้ให้ได้ แม้ว่าในอนาคตเขาอาจจะไม่ได้ท�างานสาย
เศรษฐศาสตร์หรือด้านเศรษฐกิจโดยตรง 

“โครงการเศรษฐทศัน์เป็นโอกาสและเป็นแรงบนัดาลใจให้ผมอยากใช้ 
ความพยายามเพือ่สร้างผลงานวจิยัทีม่ปีระโยชน์ต่อประเทศชาตอิอกมา
สักชิ้นเพื่อเข้าร่วมโครงการ” คุณจิรัฐเล่าถึงแรงจูงใจแรกเริ่มของการส่ง
ผลงานเข้าประกวด 

ส�าหรับการต่อยอดผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ  
คุณจิรัฐมองว่า การน�าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไว้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้น
จรงิในทางปฏบิตั ิคงเป็นไปได้ยากหากไม่ได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐั 
อย่างจริงจัง 

คุณจิรัฐ เจนพึ่งพร

ผศ.ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ
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ไม่เพยีงองค์ความรูซ้ึง่ถอืเป็นนามธรรมแห่งความส�าเรจ็จากโครงการ
เศรษฐทัศน์ และรางวัลซึ่งถือเป็นรูปธรรมแห่งความส�าเร็จ อีกความ
ส�าเร็จที่จิรัฐได้รับคือ การยอมรับในเชิงวิชาการผ่านรูปแบบการชักชวน
ให้ไปร่วมท�างานในสายวิจัย และเข้าร่วมบรรยายผลงานบนเวทีต่าง ๆ 
ซึง่เป็นโอกาสให้เขาได้แลกเปลีย่นและเสนอแนะนโยบายกบัผูท้ีเ่กีย่วข้อง
โดยตรง อีกทั้งยังเป็นใบเบิกทางไปสู่รางวัลทางวิชาการจากหลายเวที
ให้แก่เขา 

“จากประสบการณ์ส่วนตัว ผมเชื่อว่า โครงการเศรษฐทัศน์ถือเป็น
เครือ่งมอืทีส่ามารถกระตุน้ให้นกัศกึษาทกุระดบัสร้างผลงานวจิยัออกมา 
ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้จริงๆ” เจ้าของรางวัลเศรษฐทัศน์ประจ�าปี 2554 
ยืนยันหนักแน่น

‘มิตรภาพ’ และ ‘ความรู้’
ของขวัญล�้าค่าจากเวที BOT Challenge and 
Experience 
“ส�าหรับแรงจูงใจในการสมัครโครงการ BOT Challenge and  

Experience ผมมองว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจ เพราะ
นอกจากจะแข่งขันวัดความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการ
เงินแล้ว ยังวัดความสามารถในการสื่อสารความรู้ดังกล่าวไปสู่ผู้อื่นให้
เข้าใจได้ด้วย ซึ่งสิ่งนี้ผมว่าส�าคัญมาก และถ้าผ่านการคัดเลือกรอบแรก 
นอกจากผมจะได้เพิ่มพูนความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผมยังจะได้รู้จัก
เพือ่นเพิม่ขึน้ และยงัได้พบประสบการณ์ใหม่ ๆ  จาก ธปท.” ค�าบอกเล่า
จากคณุวรากร อาวธุปัญญากลุ ผูไ้ด้รบัรางวลั BOT Challenge ประจ�าปี 
2556 ซึ่งปัจจุบัน ก�าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน
วัดนวลนรดิศ

หลังจากได้มีโอกาสผ่านรอบคัดเลือก เขายอมรับว่า การได้เข้าร่วม
โครงการท�าให้เขาได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ และได้รับหลายประสบการณ์
ที่ไม่อาจหาได้จากเวทีแข่งขันอื่น รวมถึงได้มองเห็น ธปท. ในแง่มุม
ที่หลากหลายนอกเหนือจากแค่บทบาทในการรักษาเสถียรภาพและ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

เช่นเดียวกัน คุณฤทธิ์มงคล แซ่ฮั่น ผู้ได้รับรางวัล BOT Challenge 
and Experience ประจ�าปี 2555 ก็เป็นอีกคนที่เข้าใจถึงบทบาทและ
หน้าที่ของ ธปท. มากขึ้น หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

“ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผมแทบจะไม่รู ้เลยว่า โครงการ BOT  
Challenge and Experience คอือะไร และ ธปท. มบีทบาทหน้าทีอ่ะไร 
แต่หลังจากได้ร่วมโครงการ ท�าให้ผมเข้าใจว่าการท�างานของ ธปท.  
ในบางเรือ่ง เป็นสิง่ทีย่ากจะอธบิายให้คนทัว่ไปเข้าใจได้ง่าย ๆ  นีอ่าจเป็น
เหตุผลให้หลายคนไม่เข้าใจการกระท�าต่าง ๆ ของ ธปท.” 

ขณะร่วมโครงการในปี 2555 เขายังเป็นนักเรียนในโรงเรียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปัจจุบัน เขาได้เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ของ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมความตั้งใจ 

คุณฤทธิ์มงคลบอกว่า ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ BOT  
Challenge and Experience ตั้งแต่การแข่งขันรอบแรกผ่านระบบ 
ออนไลน์ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ สิ่งที่ ได ้รับเป ็นอย ่างแรกคือ  
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจ

การเงนิและพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์ ซึง่ช่วยท�าให้เขาสามารถวเิคราะห์
สถานการณ์และเข้าใจในการท�างานของ ธปท. มากขึ้น

ขณะที่คุณวรากร อาวุธปัญญากุล มีความเห็นว่า ประสบการณ์จาก
หลากหลายกจิกรรมที ่ธปท. ได้เตรยีมไว้ให้ อาท ิการพบปะกบัผูบ้รหิาร
ของ ธปท. การไปชมโรงพมิพ์ธนบตัร การได้ท�างานร่วมกบัเพือ่นจากต่าง
โรงเรยีน การได้ฝึกฝนทกัษะการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพจากวทิยากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ ฯลฯ ล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับเขา

นอกจากนี้ ทั้งคู ่ยังเห็นพ้องตรงกันว่า สิ่งที่มีค่าที่สุดที่พวกเขา 
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ไม่ใช่ตัวเงินรางวัล แต่กลับเป็นความ
รู ้ทางด้านเศรษฐกิจและพื้นฐานความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น  
และที่ส�าคัญคือ ‘มิตรภาพ’

“ผมว่ามิตรภาพเป็นอีกสิ่งมีค่าที่ผมได้รับจากโครงการนี้ ถึงแม้ 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการจะต้องมาแข่งขนักนั แต่หลงัจบการแข่งขนัแล้วทกุวนั
ยงัมมีติรภาพให้กนั โดยตลอดระยะเวลาทีเ่ข้าร่วมโครงการ ผมได้เพือ่น
เพิ่มขึ้นจากการท�ากิจกรรมต่าง ๆ และยังได้มิตรภาพจากพี่ ๆ จาก 
ธปท. และวิทยากรทุกท่าน มิตรภาพที่ดีเหล่านี้ต่างหากที่เป็นสิ่งมีค่าที่
ผมประทับใจและจะนึกถึงไปตลอด” 

สุดท้ายนี้ คนเก่งทั้งสองคนได้ฝากค�าแนะน�าส�าหรับน้อง ๆ ที่
สนใจอยากสมัครเข้าร่วมโครงการ BOT Challenge and Experience  
ในปีต่อ ๆ ไป เอาไว้ว่า เพราะโครงการนี้นับเป็นโอกาสส�าคัญนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนไม่ควรพลาด โดยการเตรียมตัว 
ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่หมั่นสะสมความรู้ หมั่นติดตามข่าวสาร
ด้านเศรษฐกิจ หมั่นฝึกวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และฝึกถ่ายทอด
ความเหล่านั้นให้กับคนอื่น 

“ถ้าเป็นไปได้ อย่าลืมน�าความรู้ที่มีไปท�าสิ่งดี ๆ เพราะเป็นคนเก่ง
อย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็นคนดีด้วย” เจ้าของรางวัลปี 2555 ทิ้งท้ายด้วย
ข้อคิดดี ๆ

คุณวรากร อาวุธปัญญากุล คุณฤทธิ์มงคล แซ่ฮั่น
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‘พระสยาม’ ฉบับที่แล้ว ได้ฉายภาพ
เหตุการณ์ความวุ ่นวายในระบบ
สถาบนัการเงนิโลก และผลกระทบต่อ
ระบบสถาบันการเงินไทย ตลอดจน 
สะท้อนภาพมุมมองและความคิด
ของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วง
สามถึงสี่ปีที่ผ่านมา ส�าหรับฉบับนี้  
จะเป็นภาคต่อทีเ่ล่าถงึการด�าเนนิงาน
ของ ธปท. ในการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในระบบสถาบันการเงิน
ของไทย จนท�าให้สามารถยืนหยัด 
ได้อย่างเข้มแข็ง ท่ามกลางวิกฤต ิ
การเงินโลก จนน�ามาสู ่หัวเรื่อง 
บทความว่า ‘ระบบสถาบนัการเงนิไทย 
ในช่วงอะเมซิ่งไทยแลนด์’

4.3 เราท�าอะไร
ในช่วงอะเมซิ่งไทยแลนด์ที่ผ่านมา เมื่อ

เศรษฐกิจยังอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น และแม้จะมี 
ความเชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิประเทศฟากตะวนัตก 
ที่ประสบวิกฤติการณ์อยู่ แต่ผลกระทบก็ยัง
ไม่มาก จึงเป็นโอกาสที่จะพยายามพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินของเราให้แข็งแกร่งขึ้น 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น 
และเป็นธรรมต่อลูกค้า ประชาชน

ก) ในด้าน Prudence
เรายอมรับว ่าผู ้บริหารงานธนาคาร

พาณิชย ์และสถาบันการเงินอื่นในช่วงนี้ 
มีความแข็งแกร่ง โดยผ่านการทดสอบมา 
ในตอนวิกฤติปี 2540 แต่ธุรกิจก็เป็นธุรกิจ 
ต้องแข่งขันกันท�าก�าไร สายก�ากับสถาบัน 
การเงิน (สกส.) จึงเน้นในการตรวจสอบ 

ระบบสถาบันการเงินไทย
ในช่วงอะเมซิ่งไทยแลนด์ (ปี 2552-2555) ตอนที่ 2

เรื่องโดย เกริก วณิกกุล
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(ก.1) มาตรฐานเครดิต (Credit Standard) ซึ่งเป็นหัวใจในการ
ด�าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีธุรกิจหลัก คือ การปล่อยสินเชื่อ 
ให้กู้ยืม ในความเสี่ยง 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต  
ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏบิตักิาร ความเสีย่งด้านเครดติ
เป็นจุดหลักของการก�ากับตรวจสอบในช่วงนี้ ถ้ามาดูด้านสินเชื่อก็จะ
เห็นว่ามีปริมาณประมาณ 10 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงกับ GDP ของ
ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น Corporate 33% SME (ตามนิยามกระทรวง
อุตสาหกรรม) 37% และ Retail 30% ครึ่งของ Retail จะเป็นที่อยู่อาศัย
บ้านและคอนโดมิเนียม  อีกครึ่งจะเป็นรถกับบัตรเครดิตและสินเชื่อ 
ส่วนบุคคล ส�าหรับ Corporate ในขณะนี้มีธนาคารต่างประเทศ (สาขา
ในไทย) ช่วยแข่งขันอย่างมาก และก็มีไม่กี่ราย และโตไม่ถึง 10%   
ส่วนสินเชื่อ SME ก็ยังโตได้อยู่ประมาณ 10% มาในระยะหลัง ส�าหรับ 
ที่โตผิดปกติ 20-30% มาตลอดช่วงนี้ก็คือ Retail ไม่แปลกใจที่ระบบ
ทุนนิยมและบริโภคนิยมได้เข้ามาสู่ประเทศไทย ดังนั้น ในปี 2554  
จงึได้มกีารดแูลสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่เตมิ โดยการก�าหนด LTV ทกุระดบั 
ตั้งแต่ 10 ล้านบาทลงมา อยู่ประมาณ 90% (เดิมมีแต่ 10 ล้านบาท 
ขึ้นไปอยู่ที่ 70% พอหลังเกิดวิกฤติการเงินโลกในปี 2551 ก็ผ่อนปรนให้
เป็น 80%) สกส. ได้มีระบบตรวจสอบทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ Pre-credit 
จน Post-credit Process กเ็ป็นการพยายามทีต่่อจากบญุเก่าทีไ่ด้รบัสมยั 
ผูว่้าการ ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ, ม.ร.ว.ปรดียิาธร เทวกลุ และคณุธารษิา  
วัฒนเกส ระยะหลังก็จะเข้มงวดกับระบบ Credit Scoring ที่ธนาคาร
พาณิชย์ใช้ โดยเฉพาะในด้าน Debt Service Ratio การผ่อนปรนของ
ธนาคารพาณิชย์ก็จะเห็นได้ชัดจากตัวนี้ และจะชัดขึ้นถ้าเราดูแล้วเห็น 
First Year Default Rate สูงขึ้น เมื่อเห็นแล้วก็ต้องบอกธนาคารพาณิชย์ 
ข้อดีของธนาคารพาณิชย์ก็คือเขาคิดต่อได้เองว่าน่าจะท�าอะไร รูปแบบ
ของเราก็เป็น Moral Suasion ค่อนข้างจะมาก

รูปที่ 5
สมการการบังคับใช้เกณฑ์ ธปท.

     

Moral Suasion มมีากไม่ได้ ถ้าพนกังานของเราไม่เก่งและไม่เข้าใจเขา  
ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น เขาจะเชื่อคนโง่ ๆ ท�าไม คงไม่ใช่กรณีที่เขาเบื่อ 
จึงต้องท�าตาม เพราะใน Moral Suasion เราบอกแต่ข้อบกพร่องและ
เหตรุ้าย ทีเ่หลอืธนาคารพาณชิย์แต่ละแห่งต่างต้องคดิเอาเอง ท�าเอาเอง  
เพราะปัจจัยแห่งเหตุไม่เหมือนกัน

(ก.2) การมีเงินกองทุนและส�ารองรองรับความเสียหาย (Capital 
and Provision as Buffer) Credit Standard ดี แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี 
สินเชื่อก็เสียอยู่ดี จึงต้องมีเงินกองทุนและส�ารองรองรับไว้ เงินกองทุน
บังเอิญมีเยอะดังกล่าวมาแล้ว แม้ส�ารองจะมีอยู่บ้าง แต่เมื่อธนาคาร
พาณิชย์ท�าก�าไรได้ดี ขณะนั้นก็ไม่สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลออกไป
หมด ทางสายนโยบายสถาบันการเงิน (สนส.) ก็ได้ประสานงานไปยัง
กรมสรรพากรขอให้ส�ารองตามเกณฑ์ ธปท. เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี  
ทางกรมกส็ดุดบีอกว่า ถ้าบอกได้ว่าส�ารองส่วนสญูเสยีของสนิเชือ่ตวัไหน
ได้ กย็อมให้เป็นค่าใช้จ่ายได้ แนวทางนีไ้ม่ใช่ของใหม่ ผูว่้าการปรดียิาธร 
ได้ท�าเอาไว้ในปี 2549-2550 โดยใช้การค�านวณ Cash Flow จากระบบ
ที่ส�ารองเพียง 10% หลังหักหลักประกัน เป็นส�ารอง 38% ใน 2 ปีส�ารอง
เพิ่มขึ้นประมาณ 150,000 ล้านบาท แต่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นที่ NPL 
ในช่วงหลังเราก็เข้มงวดขึ้นอีก โดยใช้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงค�านวณ  
PD1 x LGD2 ตั้งไว้สูง ๆ ก่อน ถ้าเขามีระบบที่ดีก็เห็นคล้อยตามได้  
ถ้าเขาไม่มรีะบบกต้็องตามเรา ท�าให้ระบบบรหิารความเสีย่งของธนาคาร
พาณิชย์ดีขึ้นด้วย เพราะเขาต้องสร้างระบบขึ้นมาเถียงกับเรา ขั้นต่อไป
เรากข็อให้เขากนัส�ารองส�าหรบัสิง่ทีเ่ราเรยีกว่า Possible Impaired Loans 
(PIL) ก็พวก Special Mention หรือพวก Restructured Loan ซึ่งท�าแล้ว  
3-4 ครั้ง หรือพวก Delinquent Loan ซึ่งเริ่มจ่ายกระท่อนกระแท่น  
แต่ไม่ผิดนัด 3 เดือน เพราะไม่แน่ใจว่าจะดีจริงหรือไม่ แต่มีอาการ 
เจ็บป่วยมากกว่า เสร็จแล้วก็ท�าที่เราเรียกว่า Current Loan คือ ยังดีอยู่ 
เป็น PL ไม่ใช่ NPL แต่เท่าที่ผ่านมา NPL เราไม่เคยต�่ากว่า 2% ของด ี
ก็คงมีของเสียอยู่ข้างใน เพียงแต่ยังไม่ส�าแดงตามเท่านั้น ส�ารองที่มีต่อ
ส�ารองพึงกันในปัจจุบันจึงอยู่ที่ 157% ในปลายปี 2555 หรือประมาณ 
3.2% ของสินเชื่อทั้งหมด สรุปแล้ว 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านที่ 1  
การบริหารความเสี่ยง ด่านที่ 2 คือ ส�ารอง และด่านที่ 3 คือ เงินกองทุน

(ก.3) ระบบการตรวจสอบเรยีกว่า Significant Activities Approach 
เดิมเรามีระบบ Risk Based Approach Supervision อยู่แล้ว แต่ตัวเน้น
มองไม่เห็น เราจึงอยากจะรู้ว่าธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งใช้สินทรัพย ์
ในการท�าธุรกิจอย่างไร อะไรมากที่สุด และธุรกิจอะไรที่น�ามาซึ่งก�าไร 
มาก ๆ  ของเขา ถ้าได้สัก 70%, 80% ก็มาดูว่าเขาอยู่ในธุรกิจนั้นมีความ
เสีย่งอะไร เขาบรหิารอย่างไร แล้วเราประเมนิเขาอย่างไร เป้ากจ็ะชดัขึน้  
โปรดดูตาราง SA

การบังคับใช้ที่ได้ผล Moral Suasion +  ออกเกณฑ์ใหม่
             80%  +  20% (ได้ผล)

                 20%  +  80% (ไม่ได้ผล)

1 Probability of Default คือความน่าจะเป็นที่บริษัทหรือคู่ค้าจะไม่สามารถจ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้ได้
2 Loss Given Default คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อบริษัท Default้
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(ก.4) ในด้านการจดัองค์กร กระบวนการ และบคุลากร  ธปท. กท็�า
อย่างต่อเนื่อง จะตรวจเขา เราก็ต้องเก่งขึ้น 4 ปีที่ผ่านมา มีการก�าหนด
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการตรวจ 1 และตรวจ 2 ขึ้นเพิ่มเติม ผู้ตรวจมีความรู้
ด้าน Micro-prudential ดีมาก แต่พูดไม่เก่ง ระยะหลังต�าแหน่งส�าคัญ
ในฝ่ายตรวจเองไม่ได้ครอบครองโดยผู้ตรวจอาชีพ เพราะเป็นเพียง 
ผู้บริหารส่วน ถ้าสายอื่นเสนอผู้อ�านวยการแข่งระดับความรู้กันไม่ได ้
ก็แพ้เป็นธรรมดา เราจ�าเป็นที่จะต้องมีผู้ตรวจอาชีพเป็นผู้น�าในฝ่าย 
ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ กระบวนการจากเดิมที่เป็น Entity Based  
กเ็พิม่ Thematic Based ขึน้มา เช่น ตรวจเฉพาะสนิเชือ่อสงัหารมิทรพัย์
ทุกธนาคาร รวบยอดในครั้งเดียว ก็จะเห็นภาพได้ดีขึ้น

ข. ในด้าน Efficiency                                                                                       
เราท�า 2 อย่าง อย่างแรก คอื ยดึตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

ช่วงที่ 2 (FSMP 2) ปี 2553-2557 เป็นเรื่องลดต้นทุน เพิ่มการแข่งขัน

รูปที่ 6
ตาราง Significant Activities Approach

ผลการประเมินธุรกรรมที่ส�าคัญ (Significant Activities: SA)

เพื่อประสิทธิภาพ ทั้งด้าน Cost กับ Benefit และด้าน Distribution กับ 
Coverage และพฒันาตวั Infrastructure ต่าง ๆ  รวมทัง้พฒันาบคุลากร 
อย่างทีส่อง คอื ควรเพิม่ความรวดเรว็ในการปรบัเกณฑ์ก�ากบัดแูลต่าง ๆ   
ให้สอดรบักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป อย่างเช่น สาขาธนาคารพาณชิย์เดมิ  
เราก�าหนดให้ต้องมีธุรกรรม 4 ชนิด คือ รับฝาก ถอน ให้กู้ยืม และ 
โอนเงินได้ ปัจจุบันก็เปิดกว้าง สาขาเขาเล็กลง ท�าธุรกรรมได้จ�ากัด  
แล้วแต่ลกูค้าและทีต่ัง้ ไม่สร้างต้นทนุโดยไม่จ�าเป็น เป็นต้น สนส. กต้็อง 
เร็วตามด้วย

ค. ด้าน Governance และ Fairness to Customers ทัง้ 2 เรือ่งนี ้เป็น
เรือ่งของ Conduct Supervision กม็กีารเปลีย่นแปลงมาก ธรรมาภบิาลนัน้  
หมายถงึ ผูม้อี�านาจบรหิารธนาคารพาณชิย์ ไม่ฉ้อฉลธนาคารเอง ไม่ฉ้อฉล 
ผู้ถือหุ้น และไม่ฉ้อฉลลูกค้า ผู้มีอ�านาจบริหาร ก็หมายถึงกรรมการและ 
ผูบ้รหิารระดบัสงู ตัง้แต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป รวมตลอดจน 

ธุรกรรมที่ส�าคัญ 
(Significant Activities)

1. กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (WBG)
   Wholesale Banking Group

2. กลุ่มลูกค้าธุรกิจ  (BBG)
   Business Banking Group

3. สินเชื่อเช่าซื้อ

4. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

5. ALM

6. ระบบ IT

   ความเสี่ยงรวม

   การจัดการ

ระดับความเสี่ยงรวม
(Aggregate Risk)

ระดับความเสี่ยง 
(Inherent Risk)

คุณภาพของการจัดการความเสี่ยงตามธุรกรรมที่ส�าคัญ 
(Quality of Risk Management)
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รวมสุทธิ 
(Net Risk)

แนวโน้ม
ความเสี่ยง

ปานกลาง 

ปานกลาง

ปานกลาง

ต�่า

ปานกลาง

ต�่า

ปานกลาง

ดี

ค่อนข้างต�่า

ปานกลาง 

ปานกลาง

ปานกลาง

ต�่า

-

-

ปานกลาง

พอใช้

ปานกลาง

ปานกลาง 

-

-

-

ต�่า

-

ปานกลาง

พอใช้

ปานกลาง

-

-

-

-

ต�่า

-

ต�่า

พอใช้

ค่อนข้างต�่า

ปานกลาง 

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

พอใช้

ปานกลาง

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

พอใช้

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี

พอใช้

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

-

ดี

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

ดี

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

ดี

พอใช้

พอใช้

พอใช้

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ค่อนข้างต�่า

ค่อนข้างต�่า

ค่อนข้างต�่า

ค่อนข้างดี

คงที่

คงที่

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

คงที่

คงที่

เพิ่มขึ้น

Capital / Earning / Governance Rating แนวโน้ม 
(Direction)

ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital)

ความสามารถในการหารายได้ (Earning)

ธรรมาภิบาล (Good Governance)

Composite Risk Rating

ดี

ดี

ค่อนข้างดี

ค่อนข้างดี

คงที่

คงที่
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ผู้มีอ�านาจเหนือผู้มีอ�านาจบริหาร ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งรู้จักกัน
ในนามของ Shadow Director เพราะถ้าพวกผู้มีอ�านาจฉ้อฉลเสียเอง 
ผูถ้อืหุน้ทีแ่ตกกระเสน็กระสาย ควบคมุไม่ได้ และมเีครือ่งมอืคอืทีป่ระชมุ
ใหญ่ผู้ถือหุ้น Shareholders’ Meeting เท่านั้น ที่เป็นแหล่งอ�านาจที่ 
ผูถ้อืหุน้เหลอือยู ่นบัประสาอะไรทีผู่ถ้อืหุน้จะควบคมุการฉ้อฉลได้ แต่ถ้า
เป็นเดก็ธนาคารพาณชิย์ฉ้อฉล แม้จะเป็นเรือ่งเดยีวกนั แต่กก็ระเดยีดไป
เป็นอกีเรือ่งหนึง่ เพราะผูม้อี�านาจบรหิารธนาคารกค็งจะไม่เกบ็เดก็พวกนี้ 
ไว้ดูเล่น เป็นเรื่อง Compliance มากกว่า สุภาษิตไทยยังใช้ได้ดี ‘ถ้าหัว 
ไม่ส่าย หางก็ไม่กระดิก’ Governance ดี Compliance ก็มักจะดีด้วย 
Governance จงึส�าคญั ปัจจบุนัในระบบธนาคารพาณชิย์ เรือ่งนีค่้อนข้าง 
จะดี ไม่มีประเด็น แต่ถ้าถามว่ามีประเด็นจะเป็นอย่างไร ตอบได้ว่า 
ดูไม่จืด และเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ ไม่เชื่อก็ไปดูแบงก์รัฐบางแห่ง 
หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นที่มีปัญหาตอนนี้ ไม่รู้จะจบอย่างไร

ในส่วนของ Fairness to Customers นั้น ก็รู้จักในอีกนามหนึ่งว่า 
การคุม้ครองผูบ้รโิภค ระบบธนาคารพาณชิย์เรากช็อบพดูเสมอว่า เขามี
เป้าเป็น Customer-centric แต่โดยเหตุที่ว่า เราเข้าไป ยุคของทุนนิยม
เต็ม ๆ คนมีชื่อเสียงสังคมยกย่องในปัจจุบัน ไม่ใช่คนที่มีความรู้สูง  
คนที่จะสละชีวิตเพื่อชาติ คนที่อัธยาศัยดี หรือคนดีมีคุณธรรม พวกนี้ 
ไม่ได้รบัการยกย่องเท่าไหร่หรอก คนทีม่ชีือ่เสยีง ผูค้นอยากคบหาสมาคม
ด้วยก็คือคนรวย มีทุนแล้วท�าให้ตัวเองรวยได้ก็เยี่ยม ธนาคารพาณิชย ์
กต็กอยูใ่นกระแสนีเ้ช่นกนั กม็ ีKPI (Key Performance Indicator) ดแูล้ว 
ก็คือจะท�าเงินได้มากเท่าไร บางที่ก็ใช้ระบบ Fund Transfer Pricing  
จะได้หาต้นทนุได้ แล้วไปด ูRAROC (Risk Adjusted Return on Capital)   
หน่วยที่ไม่ได้หาเงิน ยังค�านวณได้เลยว่า ตีแล้วหารายได้หักต้นทุนแล้ว 
ได้ก�าไรเท่าไร พอท�าอย่างนี้ไปมากเข้า จาก Customer-centric  
กก็ลายเป็น Bank-centric การตัง้ราคาดอกเบีย้กใ็ช้เทคนคิเช่นนี ้เอาละ 
ก็พอท�าเนา เรื่องนี้เป็นประเด็นแรก 

ประเด็นที่สอง คือ การคิดค่าธรรมเนียม อันนี้จะดูล�าบากยิ่งกว่า  
เพราะโดยทางการค้าที่ท�ามา ค่าธรรมเนียมบางอย่างก็ไม่เรียกเก็บ 
บางอย่างกเ็รยีกเกบ็เกนิเพือ่ชดเชยในส่วนทีใ่ห้ลกูค้าฟร ีพอมกีารแข่งขนั 
กันมาก ๆ  กต็ัดราคาดอกเบี้ยกัน มาโป่งที่ค่าธรรมเนียม พอมีบริษัทลูก 
เป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มีบริษัท 
ประกันภัย ประกันชีวิต ก็เป็นช่องทางของทุนนิยมจะท�าเงิน โดยท�า  
Cross-selling หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ไปขายผลิตภัณฑ์อย่างอื่น 
ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ในขอบเขตของธนาคารพาณิชย์โดยตรง ในปัจจุบัน 
ก็ขาย LTF, RMF และผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตัวพนักงานคนขายเอง 
ก็ไม่รู้เท่าไรแต่ต้องขาย สินเชื่อประกบประกันภัย ประกันชีวิต 

ประเดน็ทีส่าม ระบบไทยเรายงัอยูใ่นระบบทีถ่อืตลาดเป็นผูต้ดัสนิใจ 
เป็นหลัก (Market Determination) คนในธุรกิจของไทยและภาค 
ราชการก็เป็น Neo-liberal เป็นส่วนใหญ่ ถ้าไม่มีการล้มเหลวในตลาด 

(Market Failures) ก็ไม่อยากแทรกแซง เกรงว่าจะไปบิดเบือนตลาด  
อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ธปท. ยังเห็นว่าธนาคารพาณิชย์มีอ�านาจต่อรอง  
(Bargaining Power) สูงกว่าลูกค้าประชาชน ธนาคารพาณิชย ์
มีนักเศรษฐศาสตร์ นักการเงิน นักการบัญชี นักกฎหมาย อยู่เป็นโขลง 
จัดท�าสัญญามาตรฐาน (Standard Contract) ขึ้น ถามว่าธนาคาร
พาณชิย์จะก�าหนดข้อความในสญัญาทีจ่ะท�ากบัลกูค้า เพือ่ประโยชน์ของ
ลกูค้าหรอื ? ค�าตอบกค็งไม่ใช่เช่นนัน้  มนษุย์ทีม่อี�านาจต่อรองมากกว่า 
ก็มักจะท�าอะไรที่ตนเองได้ประโยชน์มากกว่าฝ่ายที่มีอ�านาจต่อรอง 
ต�่ากว่า เป็นเช่นนี้ ธปท. จึงต้องเข้าแทรกแซงเป็นครั้งเป็นคราวไป

ประเดน็ทีส่ี ่แล้วจะแทรกแซงในเรือ่งอะไร  ทางการเมอืงมกัจะต�าหนิ 
ธปท. ว่าท�าไม่พอ ต้องได้ฟรหีมดถงึจะด ีแต่เผอญิธนาคารพาณชิย์ไม่ใช่
สภากาชาด เขาท�าธุรกิจก็ต้องคิดถึงก�าไร ทีนี้ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่า 
ต้องดตู้นทนุส ิแล้วดวู่าส่วนต่างก�าไรมเีท่าไร เรือ่งนีพ้ดูง่าย ท�ายาก เพราะ
อะไรที่เป็นประเภทธุรกิจที่ท�าเงินมาก ๆ เขาทราบต้นทุน  แต่บางเรื่อง 
เลก็ ๆ  บางทกีไ็ม่ค�านวณออกมาชดัแจ้งหรอก และแต่ละธนาคารพาณชิย์
กม็ต้ีนทนุทีต่่างกนั ถ้าตาม Adam Smith เขาคงเรยีกเกบ็ค่าบรกิารต่างกนั  
ใครมีประสิทธิภาพกว่าก็ได้ธุรกิจไป จนเกิดจุดสมดุลขึ้น แต่จุดสมดุล
ระหว่างอุปสงค์กับอุปทานมักจะอยู่ในกระดาษที่ขีดเขียนมากกว่าที่จะ
ค้นหาพบในโลกแห่งความเป็นจริง คร่าว ๆ เขาอาจจะถูก แต่แม่นเป๊ะ
คงไม่มี เรื่องนี้เป็นเรื่องยาก ธปท. ก็ต้องดูแล Fairness to Customers 
โดยมีหลักกว้าง ๆ ว่า ถ้าธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารพาณิชย์ 
ขายลูกค้ามีประโยชน์กับลูกค้า เขาก็น่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้  



The Knowledge 

38  
 
พระสยาม  ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2556

แต่น่าจะเป็นปรมิาณทีพ่อประมาณ เผอญิ ‘พอประมาณ’ นีว้ดัยาก แต่ก็
พอรู้สึกได้ อย่างที่ Einstein ว่าเอาไว้ว่า “Not everything that can be 
counted counts and not everything that counts can be counted”  
ธปท. ก็ขอดูเรื่องค่าธรรมเนียมที่ตกขอบก่อน ถ้าวิชาสถิติจะเรียก  
Outliers 

ประเดน็ทีห้่า วธิแีทรกแซงจะท�าอย่างไร บางคนกอ็ยากจะใช้อ�านาจ 
ซึ่งก็เหมือนกับการออกเกณฑ์อะไรสักอย่าง เรื่องนี้ขอได้โปรดเข้าใจ
ว่ามีกฎเกณฑ์บ้านเมืองอยู่เต็มไปหมด ห้ามโกงหรือขโมย ขับรถต้อง
ตามกฎจราจร มีเกณฑ์แล้วก็ถามว่าบ้านเมืองเราปลอดภัยจากการโกง  
การขโมย รถก็วิ่งตามกฎจราจรหรือ ค�าตอบคือไม่เป็นเช่นนั้น  
ถ้าว่าตามวิชานิติปรัชญา โดยเฉพาะของ Professor Hart ก็คงต้องบอก
ว่า ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ 80-90% เหน็ด้วยกบักฎเกณฑ์ โดยม ีFeeling  
Obligated to Follow the Rules แล้ว กฎก็จะศักดิ์สิทธิ์ เพราะคน  
80-90% บังคับอีก 10-20% ให้ท�าตามได้ แต่ถ้าเห็นด้วยแค่ 10-20%  
จะไปบังคับอีก 80-90% ที่ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์ให้ท�าตามเกณฑ์ได้
อย่างไร ธปท. จึงใช้วิธีการ Moral Suasion เป็นหลัก คือเอาแบบไทย 
กอ็ธบิายพดูคยุให้เข้าใจกนัก่อน ไม่เหลอืบ่ากว่าแรง กน่็าจะตกลงกนัได้  
ในช่วงที่ Governance ของธนาคารพาณิชย์ยังดีอยู่ เราก็ร่วมกับเขา
ลดค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต โดยผ่าน ATM และ Internet ไปแล้ว  
จริง ๆ ก็ยังมีค่าติดตามทวงถามหนี้ที่เขายอมลดให้อีก ตลอดจน 
ค่าธรรมเนยีมจดไถ่ถอนจ�านองกรณ ีRefinance เขากล็ดให้ไม่เกบ็ หวัใจ
ส�าคัญคงอยู่ที่ว่า ธปท. Regulate คนดีไม่ใช่คนร้าย ถ้าเป็นคนร้าย 
ก็ไม่ควรเปิดโอกาสให้เข้ามาอยู่ในระบบตั้งแต่แรก ขณะนี้ยังไปได้ดี  

ในภาพรวมใหญ่ของระบบ Fairness to Customers นัน้ ธปท. มองถงึ 
สิทธิที่ลูกค้าประชาชนในฐานะผู้บริโภค ซึ่งได้ก�าหนดขึ้น 4 ประการ
เป็นหลัก คือ

1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (Right to be Informed)  
 2. สทิธทิีจ่ะเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิได้อย่างอสิระ 

(Right to Choose)
3. สทิธทิีจ่ะร้องเรยีนเพือ่ความเป็นธรรม (Right to be Heard) และ
4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย 

(Right to Redress)
 จริง ๆ เราก็เอามาจาก Eight Basic Consumer Rights ซึ่งผ่าน

การเห็นชอบของ United Nations’ General Assembly ในปี ค.ศ. 1985 
จากสิทธิก็แปลงมาเป็นเกณฑ์ของ ธปท. หลายเกณฑ์ที่จะยืนอยู่บน 
พื้นฐานของหลักการแห่งสิทธิข้างต้น จึงมีประกาศ ธปท. เรื่องการ
เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ลูกค้า ก�าหนดให้
ธนาคารพาณชิย์ออก Fact Sheet ระบอุตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิตลอดอายุ
สญัญา (Effective Interest Rate) โดยแสดงสมมตฐิานทีใ่ช้ในการค�านวณ
อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ซึ่งจะเป็นผลให้ประชาชนสามารถเทียบเคียง 
ได้ก่อนกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยว่า เขาจะมีภาระต้องจ่ายจริงเท่าไร ถ้าไม่
เช่นนั้น ก็นึกว่าจ่ายดอกเบี้ย 0% ปีแรก แล้วไม่รู้ว่าตลอดอายุสัญญา 
จะต้องจ่ายทัง้ดอกเบีย้และค่าธรรมเนยีมคดิเป็นอตัราเท่าใด Fact Sheet 

กจ็ะท�าให้ลกูค้า ประชาชนได้ข้อมลูทีถ่กูต้อง สามารถตดัสนิใจเลอืกซือ้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง แต่หากมีประเด็น
ปัญหาเกิดขึ้นภายหลังก็สามารถร้องเรียนกับตัวธนาคารพาณิชย์เอง 
ณ จุดที่ตนเข้ากู้ยืม และขอแก้ไขปัญหาต่อไปได้ อันนี้ก็คงเป็นเพียง
ตัวอย่างอันหนึ่งเท่านั้น

ง. ด้าน Macro-prudential Measures  
เริ่มต้นต้องขอท�าความเข้าใจถึงความหมายของเรื่องนี้ก่อน เพราะ

เป็นเรื่องที่ธนาคารกลางในเอเชียน�ามาใช้นานแล้ว ฝรั่งเพิ่งมาเห่อเอา
หลังจากเขาประสบปัญหาเมื่อเร็ว ๆ  นี้ แต่ฝรั่งสร้าง Concept เก่งกว่า  
เขียนออกมาเป็นต�ารับต�ารามากกว่า แม้กระนั้นเราก็ยังไม่เห็นฝรั่งใช ้
อะไรในส่วนนี้เท่าไร ผู้เขียนเห็นว่าที่ผ่านมาความคิดเรื่องนี้จะแบ่ง 
ออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก พวกทางเอเชียมักจะใช้ Macro-prudential Measures 
เพื่อการดูแลความสมดุลทางเศรษฐกิจ เช่น ใช้การเพิ่ม Risk Weight 
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เพื่อการค�านวณเงินกองทุนหรือลด Loan-to-Value Ratio เพื่อกันหรือ
ลดปัญหาฟองสบู่ที่เกิดขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างเช่น อินเดีย 
ฮ่องกง สิงคโปร์ รวมถึงไทยเราก็ใช้กันเป็นประจ�า เป็นการดูแล  
Macroeconomic Condition

กลุ่มที่สอง เป็นพวกทางยุโรป ก็จะอธิบายว่าสมควรใช้ Macro-
prudential Measures เพือ่ดแูลเสถยีรภาพของระบบการเงนิ (Financial 
System) พวกทีเ่ขยีนเรือ่งนีอ้อกมามาก ๆ  กค็อืพวก BIS, Swiss National 
Bank, IMF และ FSB เป็นต้น คงเป็นเพราะเขามีปัญหาด้านเสถียรภาพ
สถาบนัการเงนิในช่วงนี ้แม้แต่ตวั Basel III เอง BIS กบ็อกว่าม ีMitigating 
Procyclicality โดยใช้ Capital Buffers หรือ Mitigating Systemic Risk 
โดยใช้ Capital Surcharge ส�าหรับ SIFIs

ผูเ้ขยีนอยากจะเพยีงตัง้ข้อสงัเกตเป็นเครือ่งเตอืนใจไว้ประการเดยีว 
เท่านั้นว่า แม้ว่านโยบายการเงินจะมีเครื่องมือเกือบเรียกได้ว่าตัวเดียว 
คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และไม่ค่อยมีเครื่องมืออื่นจะใช้เท่าไร  

แต่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลสูงมากต่อการปรับ
ความสมดุลในระบบเศรษฐกิจ

เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายมีอิทธิพลสูง ถ้าใช้ให้ถูกต้องก็จะรักษา
สมดุลของเศรษฐกิจได้ดีอยู่แล้ว เปรียบเสมือนว่าเราดูแลรักษาบ้านให้
สะอาด พวกหนู มด แมลงสาบก็จะไม่มี หรือถ้ามีก็มีน้อย ถ้าหลงเหลือ 
อยู่จะใช้ Macro-prudential Measures บ้างก็คงไม่เป็นอะไร คือ 
เอายาฆ่าแมลงไปพ่นเล็กๆ น้อยๆ

แต่ถ้าดอกเบีย้นโยบายต�า่มาเป็นเวลานาน ๆ  บางครัง้ถงึขนาดอตัรา 
ดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบ ผลก็เท่ากับไม่รักษาค่าของเงินให้แก่ผู้ออม  
จะเรียกว่าถูกต้องคงล�าบาก สิ่งที่ไม่ดีก็ตามมา เสมือนหนึ่งไม่กวาด
ท�าความสะอาดบ้าน ทีนี้จะใช้ Macro-prudential Measures คือ  
ยาฆ่าแมลง มด หนู มาฉีดทั่วบ้าน บ้านก็เป็นพิษ อยู่ไม่ได้

ข้อสังเกตก็คือ ขอได้โปรดใช้นโยบายการเงินให้ถูกต้องเสียก่อน  
จึงจะคิดใช้นโยบายสถาบันการเงิน หรือที่เรียกว่า Macro-prudential 
Measures มาเสริม การเมืองจะเรียกร้องให้ก�าหนดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายต�า่เสมอ ถ้าทนไม่ไหวต้องลด และจะคดิใช้ Macro-prudential 
Measures มาคุม อาจจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่ก็น่าจะยุ่ง ผู้เขียนไม่ใช่ 
นักเศรษฐศาสตร์ถูกผิดอย่างไรขออภัย

5. ปิดฉากช่วงเวลานี้

ในการด�าเนินนโยบายสถาบันการเงินและการก�ากับตรวจสอบ
สถาบันการเงิน  ธปท. ได้จัดท�ารายงานอยู่หลายประเภท เช่น รายงาน
ผลการด�าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์รายไตรมาส ซึ่งท�าปีละ  
4 ครั้ง ซึ่งเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) และ 
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กกธ.) รายงานผลการด�าเนนิงาน 
งวดครึ่งปี ซึ่งรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่าน กกธ. 
รายงานการก�ากับดูแลสถาบันการเงินประจ�าปี (Supervision Report) 
ซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ และรายงานเสถียรภาพระบบการเงินประจ�าปี 
(Financial Stability Review) ซึง่อยูร่ะหว่างการทดลองจดัท�าขึน้ภายใน
มาสองสามปีแล้ว แต่ผู้เขียนเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เขียนขึ้น 
ในเชิงวิชาการค่อนข้างจะมาก และในช่วง 4 ปีของอะเมซิ่งไทยแลนด์ 
ถ้าเอามารวมกันทั้งหมดก็จะตกหลายร้อยหน้า จึงได้บันทึกเหตุการณ์
สรุปย่อไว้ในบทความนี้ และยังจ�ากัดเฉพาะด้านนโยบายและการ 
ก�ากับสถาบันการเงิน ไม่ได้พาดพิงถึงนโยบายการช�าระเงิน ซึ่งขึ้นกับ 
คณะกรรมการนโยบายระบบการช�าระเงิน (กรช.) เพราะจะยืดยาว 
และมีจุดเป้าหมายกระจัดกระจายเกินไป คนแก่อย่างผู้เขียนก็ชอบที่จะ 
เล่าขานเรือ่งเก่า ๆ  ไว้ เผือ่มแีง่มมุทีต่่างจากรายงานของทางการทีน่่าสนใจ  
และอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนุ่มสาวรุ่นต่อ ๆ ไปอยู่บ้าง วารสาร 
‘พระสยาม’ ก็เป็นที่ที่เหมาะสมที่จะบันทึกจดหมายเหตุไว้เป็นข้อมูลที่
เป็นหลักเป็นฐานต่อไป  

สวัสดีครับ
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ส่องปัจจัยส�ำคัญที่มีผล
ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจไทย

ก�ำลังแรงงำนหด อุปสรรคต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Footnote : ก�าลังแรงงาน (Labor Force) หมายถึง ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้น
ไป ทั้งที่เป็นผู้มีงานท�า และผู้ไม่มีงานท�าแต่ประสงค์จะท�างานและสามารถท�างานได้

พบว่ำ โครงสร้ำงประชำกรผู้สูงอำยุไทย (อำยุ 60 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชำกรไทยวัยเด็กและวัยท�ำงำน มีสัดส่วนลดลง

ที่มา: UN, CEIC

ที่มา : CEIC

อัตรำเจริญพันธุ์ (Fertility Rate) ที่วัดจำกจ�ำนวน
บุตรเฉลี่ยต่อหญิง 1 คนในวัยเจริญพันธุ์ (15–49 ปี)  
ลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต

60+ ปี

15-59 ปี

0-14 ปี

2508-2513 6

2528-2533 2.3

2548-2553 1.6

ปี 2543 ปี 2555

เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ

4 2 0 2 44 2 0 2 4
หน่วย : ล้ำนคนหน่วย : ล้ำนคน
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กำรสะสมทุนอยู่ในระดับต�่ำ

กำรลงทุนในเชิงปริมำณและคุณภำพเพื่อพัฒนำเทคโนโลยีกำร
ผลิต ชะลอลงอย่ำงมำก เพรำะอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น
จ�ำนวนมำกขำดแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักร

ปัญหำคุณภำพปัจจัยกำรผลิต

ประเทศไทยมีงบกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่น้อย เมื่อเทียบ
กับเกำหลีใต้หรือจีนที่ทุ ่มงบด้ำนนี้มหำศำลอย่ำงต่อเนื่องและ
เพิ่มสูงขึ้น

ที่มา : World Development Indicators 2013

ศักยภำพกำรแข่งขันของไทย
ประเทศไทยมีศักยภำพกำรแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 37 ของโลก หรืออันดับที่ 4 ของอำเซียน โดย 5 อันดับแรก ประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่มีศักยภำพกำรแข่งขันสูงสุด (ตำมอันดับโลก) ได้แก่

ปัจจัยลบ
l นโยบายภาครัฐ ที่ไม่มีความมั่นคง
l ปัญหาคอรัปชั่น 
l ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษา  

ปัจจัยบวก 
l การพัฒนาด้านระบบการเงินและตลาดทุน ที่มีประสิทธิภาพ 
l การส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ 

ที่มา : World Economic Forum

2530-2539 2540-2542 2543-2550 2551-2554

Gross  R&D Expenditure  % of GDP PPP

0.25

1.94

3.74

8.5%

3.5%

0.6%

1.4%

Singapore Malaysia Brunei Darussalam

#2
#26 #37

#38

#24

Thailand Indonesia
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บทบาทของ ธปท. กับการเสริมสร้าง
การศึกษาของบุคลากรไทย

นับเป ็นเวลากว ่าครึ่ งศตวรรษ ที่ธนาคารแห ่ง
ประ เทศไทยได ้ เริ่มมอบทุนการศึกษาครั้ งแรกแก ่  
คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, คุณประทีป สนธิสุวรรณ   
และ คุณวิจิตร สุพินิจ จวบจนถึงปัจจุบัน ธปท. ได้มอบ
ทุนการศึกษาแล้วกว่าจ�านวน 600 ทุน สะท้อนบทบาทที่
ส�าคญัอกีด้านหนึง่ของ ธปท. ในการเสรมิสร้างการศกึษา 
และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ธปท. ได้ร่วมสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือ
จากการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานของ ธปท. เป็นประจ�าแล้ว ธปท. ได้ให้ความส�าคัญกับ
การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานผ่านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ต่อยอดความรู ้เตรยีมพร้อมส�าหรบัการเตบิโตในอาชพี และกลบัมา 
เป็นก�าลังส�าคัญของ ธปท. ในการร่วมกันสืบต่อความส�าเร็จในการ 
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ด�าเนินนโยบายของ ธปท. เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในรูปแบบทุน 
การศกึษาเพือ่ศกึษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตัง้แต่ระดบัปรญิญาตร ี
ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการท�างาน จากการได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ใหม่ ๆ ที่จะสามารถน�ากลับมาพัฒนางานนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน
การธนาคาร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ปัจจุบัน ธปท. จ�าแนกทุนส�าหรับพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และเตรียมพร้อมเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ธปท. 
ตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากร ประกอบด้วย

l ทนุการศกึษาตามแผนพฒันารายบคุคลของพนกังานทีม่ศีกัยภาพ
ของสายงานต่าง ๆ  เพือ่ศกึษา ทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้ทีเ่ป็น Degree 
และ Non-degree Program

l ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
ในมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ ตามสาขาวิชาและประเทศที่
ก�าหนด หรือปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศ ตามสาขาที่
ก�าหนด โดยพิจารณาตามแผนก�าลังคนของสายงานต่าง ๆ

l ทนุการศกึษาทีใ่ห้กบัพนกังานทีไ่ด้รบัทนุสถาบนัภายนอกในหลาก
หลายสาขาวชิา เช่น World Bank, British Chevening, Japan-IMF, Lee 
Kuan Yew, Temasek และ Asian Institute of Technology เป็นต้น

ที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาพนักงานของ ธปท. แล้ว ปัจจุบัน
นักเรียนทุนกว่า 300 คนยังร่วมท�างานที่ ธปท. และอีกกว่า 70 คนก�าลัง
ศกึษาอยู ่ธปท. ยงัให้ความส�าคญักบัการสรรหาและสร้างทรพัยากรทีจ่ะ
เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ผ่านทุนการศึกษาส�าหรับบุคคล
ภายนอก ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้จะได้รับโอกาสในการ 
เข้าร่วมฝึกงาน และศกึษางานที ่ธปท. ระหว่างปิดภาคฤดรู้อนหรอืกลบัมา 
เยี่ยมประเทศไทย หรือพบปะผู้บริหารของ ธปท. ในระหว่างรับทุน 
การศึกษา ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และวัฒนธรรมการท�างาน
ของ ธปท. ควบคู่ไปด้วย ปัจจุบัน ทุนการศึกษาส�าหรับบุคคลภายนอก
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. ทุนที่มีข้อผูกพันท�างานชดใช้ ธปท.
l ทุนบุคคลภายนอก (ต่อยอด) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ในต่างประเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน Financial Engineering 
บริหารธุรกิจ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์

l ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาปริญญาตรีทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จนถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ ธปท. ก�าหนด

2. ทนุทีไ่ม่มข้ีอผกูพนัท�างานชดใช้ ธปท.
l ทนุววิฒันไชยานสุรณ์ ให้แก่ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายเพื่อศึกษาปริญญาตรีในต่างประเทศในสาขาวิชาใดก็ได้  
เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาท�างานในประเทศไทย

l ทุน ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้แก่บุตรพนักงานผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเพือ่ศกึษาปรญิญาตรใีนต่างประเทศในสาขา
วิชาใดก็ได้ เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาท�างานในประเทศไทย

l ทุนส�าหรับนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อศึกษาจนจบหลักสูตรในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ 
คณิตศาสตร์

ทนุทีไ่ม่มข้ีอผกูพนัฯ เหล่านีน้บัเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการเสรมิสร้าง
สนับสนุนเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ ให้มีโอกาสรับทุนการศึกษา 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการช่วยกนัเสรมิสร้างพฒันาความเจรญิให้กบัประเทศชาตใินอนาคต
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เปิดมุมมองเฉียบ นักวิจัย Young Blood 

(จากซ้าย) คุณพรพินันท์ ฉันทภักดีพงศ์, คุณณชา อนันต์โชติกุล, คุณนครินทร์ อมเรศ และ คุณทศพล อภัยทาน

งานสัมมนาวิชาการประจ�าปีของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกเหนือจากจะได้เนื้อหางานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศแล้ว ผลลพัธ์อกีอย่างหนึง่ คอื เป็นเวทสี�าคญัส�าหรบัเสรมิสร้างและพฒันานกัวจิยัรุน่ใหม่ของ ธปท. 
ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญช่วย ธปท. ด�าเนินนโยบายดูแลและพัฒนาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศ   
‘พระสยาม’ ฉบบันี ้มโีอกาสได้สมัภาษณ์มมุมองในการท�างานของนกัวจิยัรุน่ใหม่ทีล้่วนมปีระสบการณ์ผ่านเวทสี�าคญันี ้
มาแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น คุณพรพินันท์ ฉันทภักดีพงศ์ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ, คุณณชา อนันต์โชติกุล  
ผูบ้รหิารทมี ทมีกลยทุธ์นโยบายการเงนิ 2 ฝ่ายนโยบายเศรษฐกจิการเงนิ, คณุนครนิทร์ อมเรศ เศรษฐกร ฝ่ายนโยบาย
เศรษฐกจิการเงนิ และ คณุทศพล อภยัทาน นกัวจิยัอาวโุส ฝ่ายวจิยัเศรษฐกจิ ทีพ่ร้อมจะเป็นตวัแทนบอกเล่าความส�าคญั
และความท้าทายของการท�างานในบทบาทนี้ 
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ก่อนเข้ามาท�างานที ่ธปท. เรยีนจบสาขา 
อะไรมาบ้าง

พรพินันท์ : ดิฉันจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด ้านเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร
นานาชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  
ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Warwick 
University สหราชอาณาจกัร และปรญิญาเอก 
ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน จาก Bristol  
University สหราชอาณาจักร 

ณชา : หลังจากเรียนจบมัธยมศึกษา 
ตอนปลายที่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ดิฉันได้รับทุนจาก ธปท. ไปศึกษาต่อที่
สหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาตรี สาขา
เศรษฐศาสตร์/คณิตศาสตร์ ที่ Wellesley 
College และระดับปริญญาโท-เอก สาขา
เศรษฐศาสตร์ ที่ University of California 
at Berkeley 

นครินทร ์ : ผมจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก
ด้านเศรษฐศาสตร์จาก Michigan State 
University สหรัฐอเมริกา

ทศพล : ผมจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เหตุผลที่เลือกท�างานกับ ธปท.
พรพินันท์ : ธปท. เป็นที่ท�างานในฝันของ

ดิฉัน เพราะได้ท�างานเกี่ยวกับการก�าหนด
นโยบายการเงิน ได้มีโอกาสเรียนรู ้จาก 
ผู้บริหารและรุ่นพี่ใน ธปท. ทั้งในด้านวิชาการ 
การวิเคราะห์ การบริหารจัดการ และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การท�างานที่ ธปท. 
ท�าให้มีความตื่นตัวและต้องรับข้อมูลข่าวสาร 
ใหม่ ๆ  อยูเ่สมอ รวมทัง้ยงัมโีอกาสพบปะผูแ้ทน 
จากองค์กรต่าง ๆ นักวิชาการ ผู้น�าความคิด 
และบุคคลภายนอกมากมาย 

ณชา : คงต้องถามว่าท�าไมถึงเลือกรับทุน 
ธปท. ทัง้ทีรู่ว่้าต้องกลบัมาท�างานใช้ทนุทีน่ีต่่อ
อีกนาน จริง ๆ ตอนรับทุนก็ยังไม่ค่อยรู้จัก 
ธปท. ดีนัก แต่รู้ว่าเป็นองค์กรที่ดี คนเชื่อถือ

ศรัทธา คิดว่าถ้าจะเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์  
ที่นี่ก็เป็นที่ที่น่าท�างาน และพอได้มาท�างาน 
ที่ ธปท. ที่ได้รับการยกย่องว่าท�างานอยู่บน 
หลกัการความถกูต้อง และมุง่เน้นผลประโยชน์ 
ของประเทศจริง ๆ ท�าให้เรารู้สึกภูมิใจที่ได้
ท�างานที่นี่

นครนิทร์ : บทบาทหน้าทีข่อง ธปท. ในช่วง 
วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็นแรงบันดาลใจ 
ให้ผมศกึษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ และมคีวาม
มุ่งมั่นตั้งแต่ขณะนั้นว่า หากส�าเร็จการศึกษา
สูงสุดแล้ว จะมาท�างานที่ ธปท. เพื่อจะได้ใช้
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดูแล
ภาคนโยบายของเศรษฐกิจ

ทศพล : ผมเคยท�างานที่ธนาคารพาณิชย์
มาก่อน พอเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับภาค
เอกชนได้ในระดบัหนึง่ กเ็ริม่มคีวามสนใจงาน
ด้านนโยบายมากขึน้ ซึง่ตรงกบัสาขาทีเ่รยีนมา
มากกว่างานภาคเอกชนที่เน้นธุรกิจเป็นหลัก 
จึงเลือกมาสมัครงานที่ ธปท.

อธิบายรูปแบบงานในขอบเขตความ 
รับผิดชอบแบบคร่าว ๆ 

พรพินันท์ : ท�างานที่ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ 
โดยมีงานวิชาการ คือ 1) การเขียนบทความ
ต่าง ๆ เช่น บทความงานสัมมนาวิชาการ 
และบทความตามความสนใจในเชิงวิชาการ 
(Research Interest) ของตนเอง รวมทั้ง
บทความขนาดสั้น (Focused and Quick) 
ซึ่งเน้นความกระชับ ตรงประเด็น และตอบ
ค�าถามหลัก ๆ 1-2 ค�าถาม 2) ท�างานศึกษา
ในบางหัวข้อเพื่อสนับสนุนงานของสายงาน  
3) เผยแพร่งานวชิาการ รวมทัง้น�าเสนองานวจิยั
ทัง้ภายในและภายนอก ธปท.  นอกเหนอืจาก
งานวิชาการ คือ งานด้านการจัดการประชุม 
และงานสัมมนาต่าง ๆ 

ณชา : ตอนนี้ดิฉันเป ็นผู ้บริหารทีม  
ทีมกลยุทธ ์นโยบายการเงิน 2 ซึ่งงานที ่
รับผิดชอบหลักจะเป็นด้านนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยน ท�าการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับค่าเงิน เงินทุนเคลื่อนย้ายและ
ความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ เพื่อใช้

สนับสนุนการวางกรอบการด�าเนินนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยนที่ เหมาะสมกับประเทศ  
รวมทั้งเพื่อสื่อสารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่อคนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องอัตรา 
แลกเปลี่ยน

นครินทร์ : ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ของทมีคอื ดแูลนโยบายเศรษฐกจิด้านอปุทาน 
ซึ่งรูปแบบการท�างานจะมุ ่งเน้นสร้างฐาน
ข้อมูลในภาคเศรษฐกิจจริง ตลอดจนพัฒนา
แบบจ�าลองการศกึษาทัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตัิ 
เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ 
ด้านอุปทานและนัยต ่อนโยบายการเงิน 
นอกจากนี้ จะท�าการศึกษาในเชิงลึกถึงมิติ
ของการแข่งขันและผลิตภาพ

ทศพล : ปัจจุบันเป็นนักวิจัยอาวุโส  
ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ โดยทั่วไป นักวิจัยในฝ่าย
วจิยัจะมโีจทย์วจิยัของแต่ละคนแตกต่างกนัไป 
แล้วแต่ความถนัด เช่น ผมจะรับผิดชอบงาน
ด้านสร้างแบบจ�าลองส�าหรับการพยากรณ์
เศรษฐกิจ แบบจ�าลองผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยยังเป็น 
ผูจ้ดังานสมัมนาวชิาการหลายงาน ซึง่เป็นเวที
ให้ทั้งนักวิจัยของ ธปท. เอง และนักวิชาการ
ภายนอกได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานและ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเป็นการสร้าง 
เครือข่ายทางวิชาการที่ส�าคัญของ ธปท.  
ในขณะที่นักวิจัยก็มีโอกาสรับผิดชอบงาน 
ด้านอื่นที่ไม่ใช่การวิจัยด้วย

พื้นฐานความรู ้ที่ เรียนมาสามารถ
น�ามาประยุกต์กับการท�างานวิจัยได้
อย่างไร

พรพินันท์ : พื้นฐานความรู ้ที่เรียนมา 
ช่วยในเรื่อง หลักการ พื้นฐานความรู้ และ
วิธีการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อท�างานศึกษา  
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ซึง่มส่ีวนช่วยเอือ้ในการท�าวจิยั แต่ประสบการณ์ 
วธิกีารวเิคราะห์ในมมุมองเชงินโยบาย รวมทัง้
ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งที่มาเรียนเพิ่มเติม
ที่ ธปท.

ณชา : ตอนเรียนก็ได้สั่งสมประสบการณ์
การท�างานวิจัยมาพอสมควร ทั้งการท�า
วิทยานิพนธ์ของตัวเองและการเป็นผู้ช่วยวิจัย 
ให้กับอาจารย์ที่นั่น ซึ่งถือเป็น Training  
ที่เข้มข้นและเป็นการสร้างทักษะที่ติดตัวเรา 
ไปตลอด เพราะถ้าเรามีทักษะการวิจัยแล้ว  
ถึงแม้เราจะต้องไปศึกษาเรื่องใหม่ที่เราไม่ม ี
พืน้ฐานความรูม้าก่อน แต่การทีเ่รารูก้ระบวนการ 

ท�างานวิจัยและมีประสบการณ์ในการคิด
เชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยให้เรา
ศึกษาเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากความถนัด
ของเราได้

นครินทร์ : เครื่องมือที่ได้เรียนรู ้จาก
การท�างานวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์
ในระดับปริญญาเอกมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง
ในการท�างานวิจัยที่ ธปท. เนื่องจากความ
เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องมือท�าให้
การท�างานวิจัยภาคปฏิบัติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเลือกวิธีการศึกษา
ที่เหมาะสม อีกทั้งประสบการณ์การท�าวิจัย 

ในภาควิชาเศรษฐศาสตร ์อุตสาหกรรม  
(Industrial Organization) และทฤษฎีเกม  
(Game Theory) ซึง่เป็นการศกึษาเศรษฐศาสตร์
ในระดับจุลภาค ท�าให้สามารถขยายมุมมอง 
การท�างานวจิยัที ่ธปท. ซึง่เน้นทีร่ะดบัเศรษฐกจิ 
มหภาค โดยเฉพาะการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านพฤติกรรมของภาคเศรษฐกิจจริงเพื่อ
ประเมินผลทางนโยบายต่อภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม

ทศพล : งานวิจัยในปัจจุบันต้องจัดการ
กบัข้อมลูจ�านวนมหาศาล และมวีธิทีีค่่อนข้าง
ซบัซ้อนมากขึน้เรือ่ย ๆ  ทกัษะส�าคญัด้านหนึง่
ของการท�าวิจัยนอกจากการตั้งค�าถามและ 
คดิวเิคราะห์แล้ว การมคีวามช�านาญในการใช้
เครือ่งไม้เครือ่งมอืหรอืซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์
จะท�าให้สามารถท�าวิจัยได้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ซึ่งการเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
มาก่อนจึงช่วยได้มาก

งานวจิยัทีท่�าสามารถสนบัสนนุการท�า
นโยบายของ ธปท. ได้อย่างไรบ้าง

พรพินันท์ : งานวิจัยมักเป็นงานศึกษา
เชิงลึก ซึ่งใช้เวลาในการศึกษา เก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ และรวบรวมงานศึกษาที่ผ่านมา 
หรือประสบการณ์ต่างประเทศ ซึ่งช่วยเอื้อ
ต่อการท�านโยบายในแง่การให้ข้อมูลที่มีมิติ
ที่ลึกซึ้งขึ้น และมีหลักฐานยืนยันที่หนักแน่น
ขึ้น ภายใต้การคิดวิเคราะห์เชิงวิชาการ และ
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติที่ช่วยเอื้อให้
สามารถตอบโจทย์มากขึ้นกว่าการวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน

ณชา : คดิว่าหลาย ๆ  ท่านใน ธปท. กเ็ชือ่
เหมือนกันว่า นโยบายที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของการท�าการศึกษาวิจัยที่ดีมีคุณภาพและ
เหมาะกับสภาพความเป็นจริงของประเทศ 
งานวิจัยที่ท�าที่ ธปท. ส่วนใหญ่จะเน้นงานที่ม ี
นัยส�าคัญเชิงนโยบายโดยเฉพาะต่อนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคอยู่แล้ว และผลการศึกษา
จากงานวิเคราะห์วิจัยที่ผ ่านมาหลายชิ้น 
ก็ถูกน�าไปใช้ประกอบการพิจารณานโยบาย
ส�าคญั ๆ  หลายด้าน เช่น การทบทวนปรบัปรงุ
กรอบการด�าเนินนโยบายการเงินและอัตรา
แลกเปลี่ยน งานวิจัยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการ
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สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้เราเข้าใจ 
ตัวเราเองและโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอด
เวลา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการท�านโยบายที ่
เหมาะสมต่อเศรษฐกิจปัจจุบันมากที่สุด

นครินทร์ : งานวิจัยที่ท�าจะเน้นศึกษา
หลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับจุลภาคและ
ขยายผลไปสู ่การอธิบายการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค ผลการศึกษา 
ช่วยให้เข้าใจบริบทสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ภาคเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มงานของ
ส่วนงานที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับ 
มหภาค และข้อมูลจากผู้ประกอบการเพื่อ
ประเมนิภาพเศรษฐกจิให้ชดัเจนยิง่ขึน้ เป็นการ
สนบัสนนุให้ ธปท. ตดัสนิใจด�าเนนินโยบายทาง 
การเงินได้สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจจริง

ทศพล : โจทย์วิจัยส่วนใหญ่ก็เป็นค�าถาม
ที่เกิดขึ้นภายในสายงาน หรืองานที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการก�าหนดนโยบายของ ธปท. 
งานวิจัยส่วนหนึ่งจึงท�าเพื่อสนับสนุนการ
ท�างานของสายงานเป็นหลัก เช่น งานวิจัย
ด้านการพัฒนาแบบจ�าลอง ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนบัสนนุกระบวนการก�าหนดนโยบาย
การเงิน

วัฒนธรรมองค์กร ‘ยืนตรง มองไกล  
ยืน่มอื ตดิดนิ’ ของ ธปท.  มส่ีวนเกือ้หนนุ 
การท�างานของงานวิจัยเศรษฐกิจ
อย่างไรบ้าง

พรพนินัท์ : ท�าให้ตระหนกัอยูเ่สมอว่า การ
ท�าวิจัย การวิเคราะห์ การศึกษาข้อเสนอแนะ 
เชงินโยบาย จะต้องรูจ้รงิ ศกึษารอบด้าน มใิช่
เพียงแต่ในต�ารา ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น  
และหมั่นศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง
กระบวนการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าใจได้
ง่าย และทีส่�าคญัจะต้องมคีวามรกัประเทศชาต ิ
และองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง (แม้เพียง 
ส่วนเล็ก) ที่ช่วยให้ ธปท. สามารถยืนหยัด
ดแูลเศรษฐกจิไทยให้เตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ
ต่อไป

ณชา : ‘ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน’  
เป ็นคุณสมบัติของผู ้วิจัยที่ดี เช ่นกัน คือ  
‘ยนืตรง’ ท�างานวจิยัด้วยความซือ่ตรง น�าเสนอ 
ข้อเทจ็จรงิอย่างตรงไปตรงมา ยดึมัน่ในหลกัการ

ที่ถูกต้องของศาสตร์วิชา ‘มองไกล’ รู้เท่าทัน
สถานการณ์ มุง่เน้นงานศกึษาทีช่่วยตอบโจทย์
ส�าคัญของประเทศในการวางแผนรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและการผลักดันให้เศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ‘ยื่นมือ’ การวิเคราะห์
และให้ข้อเสนอแนะโดยค�านึงถึงทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ‘ติดดิน’ รู้ลึกรู้จริงในเรื่องที่ศึกษา 
เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมถึง
สามารถสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได ้
เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มผู้ฟัง เชื่อว่าการท�างานวิจัย 
เชิงนโยบายที่ยึดแนวทางนี้ จะท�าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศชาติ

นครินทร์ : วัฒนธรรมองค์กรของ ธปท. 
เป็นแนวทางที่ส่งเสริมการท�างานวิจัย ดังนี้ 
‘ยืนตรง’ สะท้อนถึงความซื่อสัตย์ต่อข้อมูล
และวิธีการท�าวิจัย ท�าให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
‘มองไกล’ ส่งผลต่อการวิเคราะห์ผลงานวิจัย
ในมุมกว้างให้ครอบคลุมปัญหา และริเริ่ม 
วิธีการใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
ในอนาคต ‘ยื่นมือ’ แสดงถึงการประสานงาน 

ทั้งกับภายในและภายนอก ธปท. เพื่อให้ได้
รับข้อมูลและค�าอธิบายผลการศึกษาที่เป็น 
รูปธรรม และ ‘ติดดิน’ เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้อง
ระลกึถงึอยูเ่สมอในการท�างานวจิยัว่า ผลลพัธ์
จากการศึกษาด้วยเครื่องมือที่ซับซ้อน จ�าเป็น
ต้องมีค�าอธิบายที่เรียบง่ายเข้าถึงได้ในทาง
ปฏบิตั ิเพือ่ให้สามารถน�าผลการวจิยันัน้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทศพล : ผมเหน็ว่าเป็นการสรปุวฒันธรรม
การท�าวิจัยไปด้วยในตัว การ ‘ยืนตรง’ และ 
‘มองไกล’ สะท้อนการท�างานของนักวิจัย 
ที่จะต้องซื่อสัตย์กับงานที่ท�า ท�าวิจัยอย่าง 
ตรงไปตรงมากับข้อเท็จจริงหรือข้อค้นพบ  
อีกทั้งยังต้องพยายามตอบค�าถามใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา ในขณะที่ ‘ยื่นมือ’ และ ‘ติดดิน’ 
กเ็ป็นลกัษณะทีด่อีกีด้านของงานวจิยัทีส่ดุท้าย
แล้วจะต้องเข้าใจได้ง่าย เข้าถึงผู้คนได้กว้าง
และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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ดร. เอกนติ ินติทิณัฑ์ประภาศ รองผูอ้�านวยการ ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) กระทรวงการคลงั ผูบ้รหิารหนุม่ 
วยั 42 ปี เดนิทางมาที ่ธปท. ส�านกังานใหญ่อยูบ่่อยครัง้ ด้วยหน้าทีท่ีท่�างานประสานความร่วมมอืใกล้ชดิกบั ธปท. แต่การมา
เยีย่มเยยีน ‘เรอืนแพ’ ครัง้นีถ้อืว่ามคีวามพเิศษที ่ดร. เอกนติ ิจะมาบอกเล่าเรือ่งราวส่วนตวั ตลอดจนแง่คดิและมมุมองการใช้
ชวีติและการท�างานทีก่ลมกล่อมและลงตวักบั ‘พระสยาม’ ซึง่เปิดคอลมัน์ Relax @ เรอืนแพ ต้อนรบัคนนอก ธปท. เป็นฉบบัแรก 

ข้าราชการ ข้าแผ่นดินสยาม

นบัได้ว่า ดร. เอกนิติ เป็นข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ
ครบเครื่อง จบ ม.6 จากวชิราวุธวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อที่ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังคว้าเศรษฐศาสตร์
บัณฑิต เกียรตินิยม ได้เริ่มต้นชีวิตการท�างานในภาคเอกชน ก่อนที่จะ

‘ชีวิตที่มีแบบแผน’ ของ
ดร. เอกนติิ 

นติทิณัฑ์ประภาศ

เดนิตามความฝันด้วยการเข้ารบัราชการในปี พ.ศ. 2536 ที ่กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลงั ต่อมาสอบทนุ ก.พ. ตามความต้องการของส�านกังาน
เศรษฐกิจการคลัง ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่  
University of Illinois at Urbana-Champaign มลรัฐอิลลินอยส์ 
สหรฐัอเมรกิา และปรญิญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที ่Claremont Graduate 
 University มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ  
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เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ดร. เอกนิติ ยอมทิ้งเงินเดือนเอกชนจากบริษัท 
เงนิทนุหลกัทรพัย์ทีส่งูกว่าเงนิเดอืนราชการราว 3-4 เท่า เพือ่รบัราชการ
ตามเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ทีม่มีาตัง้แต่แรกเริม่ ตัง้ใจท�างานอย่างมุง่มัน่ 
ไต่เต้าในกระทรวงการคลงัเรือ่ยมา จนเป็นข้าราชการซ ี9 ในวยัเพยีง 36 ปี  
และด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ สศค. ในปัจจุบัน

ดร. เอกนิติ เลือกรับราชการ ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก  
เพราะเห็นแบบอย่างการรับราชการที่ดีจากบิดาและมารดา คือ  
ศ.ดร. อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ
คุณผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตปลัดหญิงแห่งส�านักนายกรัฐมนตรี 
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีโอกาส
ท�าประโยชน์ให้ประเทศชาติ ในฐานะ ‘ข้าแผ่นดิน’ มาตลอดชีวิต และ
ประการที่สอง เนื่องจากในขณะนั้นภาคเอกชนรุ่งเรือง เต็มไปด้วย
บุคลากรที่มากฝีมือ ขณะที่ภาคราชการขาดแคลนคนเก่ง แม้เขาจะ
ถ่อมตัวว่าไม่ใช่คนเก่ง แต่ด้วยความรู้เศรษฐศาสตร์ที่ได้ร�า่เรียนมาน่า
จะท�าประโยชน์ให้แก่ภาพรวมและประเทศชาติได้มากกว่าการท�างาน
ให้ภาคเอกชน

“ท่านอดตี ผอ. สศค. ฝากหลกัคดิของการเป็นข้าราชการตอนเริม่เข้า
มารบัราชการให้กบัผมว่า คนรบัราชการม ี2 แบบ  ประเภทแรก คอื คน
ทีร่บัเงนิเดอืนน้อย แต่ท�างานมากกว่าเงนิเดอืนทีไ่ด้  และอกีประเภทหนึง่ 
คือ เงินเดือนน้อย แต่ก็ยังท�างานน้อยกว่าเงินเดือนที่ได้รับ ส่วนตัว
ท่านเองท่านเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบที่ 1 เพราะได้โอกาสเรียนรู้และ
ประสบการณ์อย่างมากจากราชการ ตั้งแต่วันนั้นผมก็เลือกเป็นคนรับ
ราชการแบบที ่1 แม้เงนิเดอืนจะน้อย แต่กม็คีวามภาคภมูใิจและมโีอกาส
ได้เรียนรู้เยอะมาก”

‘ผู้บุกเบิก’ ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ    
 

แม้จะเป็นหน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ แต่กระทรวง
การคลังเมื่อทศวรรษที่แล้วกลับไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
ประมาณการเศรษฐกิจมหภาคเลย จนกระทั่ง ดร. เอกนิติ ที่เพิ่งคว้า
ปริญญาเอกมาหมาด ๆ ได้รับมอบหมายให้ท�าภารกิจที่ส�าคัญนี้

“ผมจบปรญิญาเอกในช่วงปลายปี พ.ศ. 2542 ซึง่เป็นช่วงฟ้ืนฟวูกิฤติ
ต้มย�ากุง้พอด ี ท่านผูอ้�านวยการ สศค. ในขณะนัน้บอกว่าเราไปยมืจมกู
คนอื่นหายใจไม่ได้  เพราะที่ผ่านมาต้องไปขอความเห็นการประมาณ
การเศรษฐกิจจากสภาพัฒน์ฯ และ ธปท. จึงถึงเวลาที่ต้องท�าเอง ผม
และเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งจบจากต่างประเทศมาอีก 2-3 คน ก็ร่วมกันท�า
สิ่งเหล่านี้ขึ้นเป็นครั้งแรก”

กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (ซึ่งปัจจุบันได้รับการยกระดับเป็น
ส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี  
พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา จนถึงเวลานี้ 11 ปี แล้ว นับเป็นผลงานที่เขา 
ภาคภมูใิจมากทีส่ดุเพราะเป็นคนออกแบบและวางรากฐานของระบบการ
วเิคราะห์และประมาณการเศรษฐกจิไทยอย่างเป็นทางการขึน้ครัง้แรกใน
กระทรวงการคลงั และเป็นคนจดัท�ารายงานประมาณการเศรษฐกจิไทย
ฉบับแรกของกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตาม ดร. เอกนิติ บอกว่าความท้าทายในการท�างานที่ 

สศค. กระทรวงการคลัง ก็คือ การบริหารงานจ�านวนมากภายใต้ระยะ
เวลาและบุคคลากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

“สศค. เป็นหน่วยงานที่มีปริมาณงานจ�านวนมากและหลากหลาย 
ดแูลทัง้ภาพรวมเศรษฐกจิมหภาค การคลงั ภาษ ีระบบการเงนิ  สถาบนั
การเงนิเฉพาะกจิ การออม การลงทนุ และการต่างประเทศ เรือ่งนโยบาย
ทั้งหมดของกระทรวงการคลังจะมาอยู่ที่นี่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเร่ง
ด่วนด้วยกนัทัง้สิน้ ในช่วงแรก ๆ  ทีย่งัปรบัตวัไม่ได้กช็อ็กหลายครัง้เหมอืน
กัน การท�างานที่ สศค. ท�าให้ผมได้เรียนรู้ว่าต้องจัดล�าดับความส�าคัญ 
ของงานตามความเร่งด่วน และเรียนรู้ที่จะบริหารทั้งงาน คน และ 
เวลา ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” ดร. เอกนิติ เล่าถึง 
ประสบการณ์ท�างานในอดีตเมื่อครั้งยังเป็น ‘มือใหม่’ อย่างอารมณ์ดี 

ทางเลือก ทางรอดเศรษฐกิจไทย

ในฐานะที่เป็นผู ้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาคระดับแถวหน้า
ของเมืองไทย ดร. เอกนิติ เสนอมุมมองที่น่าสนใจว่า “โลกทุกวันนี้มี
ความผันผวนมากขึ้น กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายเร็วขึ้นมาก ต้องบริหาร 
ความผันผวนให้ดี แต่พื้นฐานเศรษฐกิจไทยก็ถือว่าไม่ได้ย�่าแย่ เพราะ
มีบุญเก่าอยู ่เยอะ ไม่ว ่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูประบบสถาบันการ
เงิน ที่กระทรวงการคลัง และ ธปท. ท�างานร่วมกันภายหลังวิกฤติปี  
พ.ศ. 2540 ท�าให้เรามีระบบการเงินที่เข้มแข็ง ส่วนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่เราลงทุนไปเมื่อ 40-50 ปี
ที่แล้ว ก็คงยังพอใช้ได้ ท�าให้ศักยภาพการผลิตเติบโตในระดับร้อยละ 
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4-4.5 แต่ความท้าทายทีส่ดุในอนาคตคอื ความผนัผวนจะมากขึน้ ขณะ
เดียวกันศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยจะลดน้อยถอยลง จึงต้อง
เร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและทางด้านสังคมควบคู่
กันไป โดยเฉพาะระบบการศึกษาที่ต้องมีคุณภาพและเปิดโอกาสให้เด็ก
ไทยได้เข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน” 

ดร. เอกนติ ิให้ความเหน็ว่า กระทรวงการคลงัมเีครือ่งมอืและกลไก
อยู่เป็นจ�านวนมากที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย
ได้ “กระทรวงการคลัง ปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้สามารถแข่งขันได้ 
เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 20  
ในปัจจุบัน เพื่อให้เอกชนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ หรือ 
การบริหารทรัพย์สินของประเทศไทย เช่น ที่ราชพัสดุที่มีอยู่จ�านวนมาก
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเต็มที่”

ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างกลไกที่สอดประสานกับ ธปท.

ด้วยบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกันในการดูแลและรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ดร. เอกนิติ จึงมีโอกาสท�างานร่วมกับ 
ธปท. อยู่บ่อยครั้ง และนั่นเป็นที่มาของสายสัมพันธ์อันดีที่แนบแน่น

“ผมรู้จักคน ธปท. มากกว่าคนในกระทรวงการคลังเสียอีก เพราะ
ได้ท�างานร่วมกนักบัแทบทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะในช่วงแก้ไข
ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา คน ธปท. เป็นคนเก่ง ที่นี่เป็นองค์กร
ที่รวบรวมคนเก่งไว้เยอะ สามารถวางรากฐานเรื่องคนได้ดีมาก แต่ข้อ
จ�ากัดของกระทรวงการคลัง คือคนน้อย  ตอนนั้น ม.ร.ว. จัตุมงคล 
โสณกุล เป็นผู้ว่าการ ธปท. ท่านยังบอกเลยว่า กระทรวงการคลังเรามี
ทีมเดียวที่แก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ที่ ธปท. ในแต่ละเรื่องจะมีหนึ่ง
ทีมเข้ามาดูแล” 

จากประสบการณ์ที่ได้รับ ดร. เอกนิติ เห็นว่า แม้ทั้งสององค์กรจะ
ท�างานร่วมกนัมานาน แต่กลบัมกีลไกความร่วมมอืหรอืการหารอืระหว่าง
กนัน้อยมาก และบางครัง้จะต้องอาศยัความสมัพนัธ์ส่วนตวัระดบับคุคล
เพือ่ให้การประสานงานระหว่างองค์กรส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด ี“ผมจงึอยากให้
มีกลไกหรือช่องทางที่เปิดโอกาสให้ ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 หน่วย
งานได้พดูคยุแลกเปลีย่นหารอืกนัให้มากขึน้  ซึง่ผมเชือ่ว่าจะช่วยให้การ
ประสานงานระหว่าง 2 หน่วยงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ชื่นชม BOT Symposium

ธปท. เคยเชื้อเชิญ ดร. เอกนิติ เป็นผู้วิจารณ์บทความในเวที BOT 
Symposium อยู่ 2-3 ครั้ง เมื่อครั้งที่ ดร. เอกนิติยังเป็นผู้บริหารระดับ
กลาง และนั่นท�าให้เขาเห็นว่าภารกิจนี้ของ ธปท. เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม 

“ถ้ามีโอกาส ผมจะเข้าร่วมเสมอ เพราะเป็น Symposium ที่ส�าคัญ
และได้ความรู้มาก ที่ผ่านมาก็ได้เข้าร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง
ตรงกค็อืเข้ามาเป็นผูว้จิารณ์บทความ ทางอ้อมกค็อืแนะน�าใหเจ้าหน้าที่
กระทรวงการคลังเข้ามาท�างานวิจัยร่วมกับ ธปท.  สิ่งที่ดีของ BOT  
Symposium คือ การสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชน และ
สร้างความตระหนักถึงประเด็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมอง”

“ส�าหรับ สศค. เอง ก็มีการจัด FPO Symposium  ในรูปแบบที่
คล้ายคลึงกัน โดยมุ่งหวังชี้ประเด็นและสร้างความเข้าใจให้สาธารณชน
รับทราบว่าประเทศไทยต้องจับตาอะไรในอนาคต เช่น ปีนี้จัดในหัวข้อ 
‘ความเสี่ยงทางการคลังระยะยาว’ 

ยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้อง  

เมื่อถามถึง ‘คนต้นแบบ’ ดร. เอกนิติ ไม่ลังเลที่จะเอ่ยถึง  
ศ.ดร. อิสสระ และคุณผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ จากความคุ้นเคยและ
ความผูกพันที่แน่นแฟ้น และรับรู้มาโดยตลอดว่า บุพการีทั้งสองต่าง
ทุ่มเทในการท�างานเป็นอย่างมาก 

“สิ่งที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กคือ ทั้งสองท่านขนแฟ้มกลับมาท�างาน 
ทีบ้่าน ท�าให้เหน็ว่าท่านท�างานทุม่เทขนาดไหน ผมเหน็อปุสรรคทีแ่ต่ละ
ท่านเจอในการท�างาน และเห็นในหลักการที่ท่านยืนหยัด คุณพ่อและ 
คุณแม่เคยได้รับผลกระทบจากการเมืองทั้งคู่ แต่ต้องมีหลักการที่ยึดถือ
อย่างหนักแน่น มั่นคงในการเป็นข้าราชการที่ดี”  

นอกจากนี้ ดร. เอกนิติ ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งอัครราชทูต  
ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง ประจ�าสหราชอาณาจักรและยุโรป ซึ่งเป็น
ต�าแหน่งเดียวกับ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ เคยท�าที่ลอนดอน จึงศึกษา
เรื่องราวและงานเขียนของ ดร. ป๋วย อย่างละเอียด ดร. เอกนิติ  
เล่าว่า บทความบางส่วนของ ดร. ป๋วย ที่ ธปท. รวบรวมไว้ ได้สร้าง
แรงบันดาลใจและให้ข้อคิดในการท�างานได้เป็นอย่างดี
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“อาจารย์ป๋วย เป็นข้าราชการอีกคนหนึ่งที่โดนพิษทางการเมือง 
ท่านบอกว่าการเป็นข้าราชการที่ดีต้องท�าหน้าที่อย่างมีหลักการ แต่
ก็ต้องเข้าใจในบทบาทของข้าราชการและบทบาทของนักการเมือง
ด้วย ต่างคนต่างต้องเคารพบทบาทหน้าที่ของกันและกัน  ข้าราชการ
มีหน้าที่เป็นผู้ให้ค�าแนะน�า (Policy Advisor) ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจ (Policy  
Decision Maker) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบทบาทของนักการเมืองที่เข้ามาท�า
หน้าที่บริหารประเทศ ดังนั้น ข้าราชการที่ดีจะต้องเสนอแนะนโยบายที่
ตนเองรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่คล้อยตามนักการเมืองหมด
ทุกเรื่อง แต่เมื่อข้าราชการเสนอแนะนโยบายใด ๆ ตามหลักการแล้ว 
นักการเมืองเขาจะเลือกแนวทางอื่นที่ข้าราชการอาจไม่เห็นด้วย ก็ต้อง
เคารพในการตัดสินใจของนักการเมืองด้วย เพราะเขาเป็นตัวแทนของ
ประชาชน นี่คือแนวคิดของอาจารย์ป๋วย ที่ผมชอบมากและตั้งใจจะยึด
เป็นแนวปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการต่อไป” 

กีฬาคลายเครียด ธรรมะสร้างสุข

ด้วยความชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่เรียนที่วชิราวุธ
วิทยาลัย และเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยโควตานักกีฬา 
และเคยเป็นอดตีนกัรกับเียาวชนทมีชาตไิทย  ทกุวนันี ้ดร. เอกนติ ิยงัใช้ 
‘กีฬา’ เป็นเครื่องมือในการบ�าบัดความเครียดเช่นเคย แต่เนื่องด้วย
ภารกจิทีร่ดัตวั และเวลาทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั ท�าให้ ดร. เอกนติ ิไม่สามารถ
เล่นกีฬาได้นานและบ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ

“ปัจจบุนัผมว่ายน�้าบ้าง และเล่นเทนนสิทีก่ระทรวงการคลงั รวมถงึ
การวิ่ง ซึ่งเป็นกีฬาที่สามารถท�าได้ในระยะเวลาจ�ากัด ไม่ใช่เล่นครั้งละ 
3-4 ชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อน”

นอกจากนี้ ดร. เอกนิติ ยังสนุกกับการออกก�าลังกายรูปแบบใหม่ 
นั่นคือ ‘ไทชิ’ เพราะนอกจากจะเรียกเหงื่อได้ดี ท�าให้ร่างกายแข็งแรง
แล้ว ยังช่วยฝึกสติและสมาธิให้มั่นคงอีกด้วย

จุดเปลี่ยนส�าคัญในชีวิตของ ดร. เอกนิติ มีที่มาจาก ‘ธรรมะ’ ซึ่ง
เริ่มศึกษาอย่างจริงจังหลังก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ 

“ผมค้นพบว่าธรรมะช่วยในการด�ารงชีวิตประจ�าวันและการท�างาน
ได้เยอะ การสวดมนต์ ปฏบิตัธิรรม เดนิจงกรม ช่วยให้ผ่อนคลาย ท�าให้
สมาธดิขีึน้ และท�าให้จดุหมายในชวีติของผมเปลีย่นไป และเข้าใจว่าทกุ
อย่างเป็นหัวโขน” 

“เดิมผมตั้งเป้าในเรื่องความส�าเร็จในหน้าที่การงาน แต่สัจธรรม
ของคุณพ่อกับคุณแม่ หลังเกษียณอายุ ท้ายที่สุดก็ต้องคืนทุกอย่างไป 
ก็ท�าให้ผมมีมุมมองที่เปลี่ยนไป ตอนนี้เป้าหมายของผมคือ เป็นมนุษย์
ที่เกิดมาท�าความดี สั่งสมความดี ปฏิบัติธรรมสม�า่เสมอ เดินจงกรม
ทุกเช้าหลังตื่นนอนวันละอย่างน้อย 10 นาที และพยายามมีสติในชีวิต
ประจ�าวัน ท�าหน้าที่ทุกวันนี้ให้ดีที่สุด และผมรู้แล้วว่ามีอะไรนอกเหนือ
จากความสุขทางโลก”

ด้วยความสนใจในหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนาและเป็น
หนอนหนงัสอืตวัยง หนงัสอืที ่ดร. เอกนติ ิอยากแนะน�าให้ทกุคนได้อ่าน
กันก็คือ ‘คู่มือมนุษย์’ ของ ‘ท่านพุทธทาสภิกขุ’ แต่ส�าหรับใครที่อยาก
จะลองอ่านหนังสือธรรมะ แต่ไม่เคยสนใจมาก่อน ดร. เอกนิติ แนะน�า
ให้เริม่อ่านจากนวนยิายเชงิธรรมะของ ‘ดงัตฤณ’  เช่น ‘กรรมพยากรณ์’  
หรือหนังสือเรื่อง ‘เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน’ เพราะใช้ส�านวนภาษาที่
อ่านง่าย เข้าใจง่าย 

ความสนใจในธรรมะ ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับความชอบในการฟัง
เพลงสไตล์เบา ๆ เช่น  บอสซาโนว่า ของ ดร. เอกนิติ เพราะเมื่อฟัง
แล้วรู้สึกสบายใจ และผ่อนคลาย 

แม้จะท�างานหนัก แต่หากมีเวลาว่าง ดร. เอกนิติ ก็มักจะออก
เดินทางท่องเที่ยว และชอบศึกษาประวัติศาสตร์ ชีวิต ความเป็นอยู่ 
ของเมืองหรือประเทศที่เดินทางไป โดยล่าสุดเพิ่งไปเที่ยวมัลดีฟท์กับ
ภรรยา และโดยส่วนตัวแล้วชอบเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ  
ที่ยังไม่เคยไป จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกับการท่องเที่ยว

ก่อนจบบทสนทนา ดร. เอกนิติได้ให้ข้อคิดว่า อยากให้ทุกคนมีเป้า
หมายในชีวิตที่ชัดเจน เพราะจะท�าให้เราค้นพบความต้องการที่แท้จริง
ของตัวเอง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

“อะไรที่ท�าเพราะความชอบ จะท�าให้เราท�าสิ่งนั้นได้ดีมากขึ้น”      
ผู้บริหารหนุ่มแห่งกระทรวงการคลังกล่าวทิ้งท้าย
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ไทยติดอันดับที่ 37      
ของประเทศที่ม ี
ความสุขที่สุดในโลก 

รายงานส�ารวจประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก (World Happiness 
Report) จัดท�าโดย The Earth Institute ของมหาวิทยาลัย Columbia 
สหรฐัอเมรกิา ร่วมกบัเครอืข่ายเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable 
Development Solutions Network) ของสหประชาชาติ ได้จัดอันดับให้
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่คีวามสขุทีส่ดุในโลกเป็นอนัดบัที ่37 นบัเป็น
ประเทศที่มีความสุขเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากประเทศ
สิงคโปร์ ส�าหรับประเทศที่ผู้คนมีความสุขที่สุดในโลก ได้แก่ ประเทศ
เดนมาร์ก รองลงมาคือ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และ
สวีเดน ส่วน 5 ประเทศที่ประชาชนมีความสุขน้อยที่สุด ล้วนอยู่ในทวีป
แอฟริกา โดยมีประเทศโตโกอยู่ในอันดับสุดท้าย

จับตาสมรภูมิ 
ประมูลทีวีดิจิตอล

เตรียมพบกับ
บริการไว-ไฟ บนเครื่อง
การบินไทยเร็ว ๆ นี้  นับเป ็นข ่าวดีส�าหรับผู ้ โดยสารสายการบินไทย เมื่อล ่าสุด  

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเห็นชอบอนุมัติ 
ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi Internet) บนเครื่องบิน
ให้กับทางบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยคาดว่าจะสามารถ
เริ่มให้บริการได้ในเร็ววันนี้ 

ทัง้นี ้ความถีค่ลืน่ Wi-Fi บนเครือ่งการบนิไทยจะเป็นการยงิสญัญาณ 
ผ่านดาวเทียม โดยมีเครื่องรับและกระจายสัญญาณที่ตัวเครื่องบิน  
โดยใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.4GHz แต่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่า 
จะเลือกใช้บริการของผู ้ให้บริการรายไหน ระหว่าง AeroMobile  
จากประเทศอังกฤษ หรือ OnAir จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) มีเครื่องบินที่สามารถ
รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายได้จ�านวน 13 ล�า  

ภ า ย ห ลั ง จ า ก คณ ะ -
กรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ปิดการจ�าหน่าย
เอกสารการประมูลขอรับ 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพือ่ให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ เมื่ อวันที่  
12 กันยายนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีเอกชน 33 ราย ให้ความสนใจ 
ซื้อเอกสารฯ รวมทั้งสิ้น  49 ชุด โดยมี 4 ช่องให้ประมูล ได้แก่  
(1) ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว (2) ช่องข่าวสารและสาระ  
(3) ช่องวาไรตีค้วามคมชดัปกต ิ(SD) (4) ช่องวาไรตีค้วามคมชดัสงู (HD)  

การเปิดซื้อซองประมูลครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจาก
บริษัทที่มีชื่อเสียงในแทบทุกวงการสื่อ ทั้งกลุ่มทุนจากฟรีทีวีปัจจุบัน  
กลุ่มทุนทีวีดาวเทียมชื่อดัง และบริษัทผู้ผลิตคอนเทนต์รายใหญ่ เช่น 
เวิร์คพอยท์, GMM เป็นต้น แต่กว่าจะมีการประมูลจริง และกว่าจะรู้ผล
ว่าใครได้ช่องไหน ก็คงต้องรอปลายปี 2556 นี้เป็นอย่างเร็ว  
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05

04
‘กรุงโตเกียว’ 
เจ้าภาพจัด
โอลิมปิก 2020  

Janet Yellen 
ประธานเฟดหญิงคนแรก

ในที่สุด ฝันของชาวญี่ปุ่นก็เป็นจริงอีกครั้ง หลังคณะกรรมการ
โอลมิปิกสากล (IOC) ประกาศให้กรงุโตเกยีวเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั 
กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 32 ปี ค.ศ. 2020 หลังเอาชนะนครอิสตันบูล 
ในการลงคะแนนรอบสดุท้ายด้วยผลคะแนน 60 ต่อ 36 หลงัจากมาดรดิ 
ถูกคัดออกในรอบแรก ซึ่งการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 2  
ของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังจากครั้งก่อนเมื่อปี ค.ศ. 1964 

สมาชิกอาวุโสของ IOC ให้ความเห็นว่า โตเกียวเป็นเมืองที่มี
ความพร้อม และมีความปลอดภัย แม้จะมีปัญหาการรั่วไหลของ
กัมมันตภาพรังสีของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ แต่นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ
ของญี่ปุ่นได้น�าเสนอความพร้อมของโตเกียว และได้แสดงความเชื่อมั่น
ต่อ IOC ด้วยตัวเองว่าปัญหาดังกล่าวไม่ส่งผลใด ๆ ต่อสุขภาพ พร้อม
ให้สัญญาว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

หลังจากถูกมองว่าเป็น ‘2 ตัวเก็ง’ ชิงต�าแหน่งผู้ว่าการธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) คนที่ 15 แทนนาย Ben Bernanke ประธานเฟด 
คนปัจจบุนัทีจ่ะหมดวาระในวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2557  คูก่บันาย Larry 
Summers อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาวันนี้นาง Janet Yellen รองประธานเฟด 
คนปัจจบุนักลายเป็น ‘เตง็หนึง่’ แล้ว เนือ่งจากนาย Summers ได้ถอนตวั 
จากการช่วงชิงต�าแหน่งดังกล่าว

ด้านประธานาธบิด ีBarack Obama แถลงยอมรบัการตดัสนิใจของ 
Summers แม้ว่าเขาตั้งใจจะเสนอชื่อนาย Summers อย่างเป็นทางการ 
ให้รับต�าแหน่งส�าคัญดังกล่าว เนื่องจากเชื่อมั่นในศักยภาพก็ตาม 

และล่าสดุประธานาธบิดสีหรฐัฯ ได้เสนอชือ่นาง Yellen เป็นประธาน
เฟดคนต่อไป หากรัฐสภาสหรัฐฯ ให้การรับรอง นาง Yellen จะสร้าง
ประวัติศาสตร์เป็นประธานเฟดหญิงคนแรกในรอบ 100 ปี

ทัง้นี ้นกัวเิคราะห์หลายส�านกัมองว่านาง Yellen จะเดนิหน้าสานต่อ 
นโยบายการเงินต่อจากนาย Bernanke
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เทคโนโลยีไอทียกระดับ
การจัดสัมมนายุคใหม่ของ ธปท.

นอกเหนือจากรูปแบบการน�าเสนองานวิจัยที่นักวิชาการจากภายนอกเป็นผู้น�าเสนอแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา
งานสัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า BOT Symposium ครั้งนี้ ธปท.   
ได้น�าเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาสนับสนุนนับตั้งแต่ก่อนงานสัมมนาจะเริ่มจนถึงงานสัมมนาแล้วเสร็จ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานในโลกยุคปัจจุบัน  เริ่มต้นด้วยการส�ารองผ่านระบบ e-ticket การถ่ายทอดสดงานสัมมนา 
จนถึงการ Download Mobile Application ผ่าน AppStore หรือ PlayStore เพื่อดูรายละเอียดของการสัมมนา 
และดูเอกสารสัมมนา นับว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสร้างความแตกต่างเพื่อรองรับความต้องการของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
และยกระดับงานสัมมนาวิชาการของ ธปท. ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการและอ�านวยความสะดวก 
ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา
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การส�ารองที่นั่งออนไลน์ ด้วยระบบ e-ticket
ระบบ e-ticket เข้ามามีบทบาทตั้งแต่การลงทะเบียนและส�ารองที่นั่ง
เข้าร่วมสมัมนาผ่านเวบ็ไซต์ของ ธปท. รวมถงึการช�าระเงนิผ่านธนาคาร
พาณิชย์ ซึ่งผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทั้งบัตรเข้าสัมมนา 
ทางไปรษณีย์ และได้รับ e-ticket ทาง Email โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ไม่จ�าเป็นต้องน�าบตัรเข้าสมัมนามาแสดง เพยีงแค่แจ้งหมายเลข e-ticket  
หรือชื่อ-นามสกุล หรือชื่อองค์กร ให้กับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก็สามารถ 
ลงทะเบียนเข้างานและรับเอกสารประกอบการสัมมนาได้อย่างรวดเร็ว 
ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวท�าให้สามารถสรุปยอดผู้เข้าร่วมงาน โดยในการ
ประชุมทั้ง 2 วันมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 1,089 คน 

การถ่ายทอดสดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ 
การสัมมนาวิชาการของ 
ธปท. ในแต่ละปีได้รับความ
สนใจจากผู ้ บ ริ ห า รและ
พนักงานของ ธปท. เพิ่ม 
มากขึ้ นทุ กป ี  และด ้ วย 
ข้อจ�ากดัหลาย ๆ  ด้าน ท�าให้ 
ผู ้ บ ริ ห า ร แ ล ะพนั ก ง า น 
ส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วม
สัมมนาได้ ในปีนี้ จึงมีการ 

ส่งสัญญาณสดด้วยภาพและเสียงที่คมชัด ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
บนช่องทางที่มีความปลอดภัย มายังส�านักงานใหญ่ สายออกบัตร  
และส�านักงานภาคทั้ง 3 แห่ง ให้รับชมได้พร้อมกันอย่างทันท่วงที 
นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงยังสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด
ผ่าน Smart Device ทั้งระบบ iOS และ Android ได้อีกด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารผ่าน App มือถือ/แท็บเล็ต
นบัเป็นมติใิหม่ของ ธปท. ทีเ่ปิดให้มกีารดาวน์โหลด Mobile Application  
ซึ่ง BOT Symposium 2013 เป็น Application ตัวแรกที่ ธปท. เปิดให้
ผู้สนใจเข้าไปดาวน์โหลด Application ผ่าน Smart Device ที่ใช้ระบบ
ปฏบิตักิาร iOS และ Android โดยผูเ้ข้าร่วมสมัมนาสามารถเรยีกดขู้อมลู
ก�าหนดการและรายละเอียดต่าง ๆ ของการสัมมนา เช่น บทคัดย่อ  
รายชือ่ผูเ้ขยีน ผูว้จิารณ์ ผูร่้วมเสวนา ผูด้�าเนนิการเสวนา พร้อมทัง้สไลด์
น�าเสนอและเอกสารประกอบในแต่ละช่วงการสัมมนาได้อย่างสะดวก 
และรวดเร็ว โดยมีจ�านวนผู้สนใจดาวน์โหลดทั้งสิ้น 284 ครั้ง

สถิติการ Download ‘BOT Symposium 2013’ 
Application

ความส�าเร็จของการน�าเทคโนโลยีด้าน IT มาสนับสนุนการจัดงาน 
ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
ในทุกขั้นตอน โดยมุ่งให้ผลลัพธ์ของการจัดงานของ ธปท. ให้เป็น 
ทีป่ระจกัษ์ต่อสาธารณชน และแสดงให้เหน็ถงึการน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

การน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ธปท. ในครั้งนี้  
เป็นเพียงก้าวแรกของการเริ่มต้น โดย ธปท. มีแผนที่จะต่อยอดการ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยกีบังาน ธปท. ในอกีหลายรปูแบบ รวมถงึการต่อยอด 
การพัฒนา Mobile Apps ส�าหรับงานการเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจของ 
ธปท. และวารสาร ‘พระสยาม’ ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

ก่อนวันที่ 
16-ก.ย.
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Take a Break / Health Focus

กระแสความนิยมในการปั่นจักรยาน
ในหมู่คนเมืองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนจักรยานที่เพิ่มขึ้น 
หรือสวนสาธารณะ หรือแม้กระทั่ง
การจัดท�าเลนพิเศษส�าหรับจักรยาน
บนหลายถนนในกรุงเทพฯ ซึ่งการ
ปั่นจักรยานไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียง 
ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ลดมลพิษ 
หลีกหนีการจราจรที่ติดขัด หรือ
เป็นกิจกรรมคลายเครียดยามว่าง
เท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์เรื่องการ
เสริมสร้างสุขภาพได้เป็นอย่างดี  
‘พระสยาม’ จงึขอหยบิยก 5 ประโยชน์ 
ที่ดีต ่อสุขภาพกายจากการออก
ก�าลังกายปั่นจักรยาน ดังนี้
1. หลับสบาย
การปั ่นจักรยานตอนเช้าจะช่วยลดปัญหา
การนอนไม่หลับ และยังช ่วยให้คุณหลับ
ได้ลึกกว่าเดิมอีกด้วย จากการทดลองของ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งน�ากลุ่มคนที่มีปัญหานอน
หลับยาก (Insomnia) ออกไปปั่นจักรยาน 
ตอนเช้าทุกวัน วันละ 20-30 นาที ปรากฏว่า 
คนที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ สามารถนอน 
หลบัสนทิได้เรว็ขึน้ นัน่เพราะการออกก�าลงักาย 

HEALTHY 
RIDE
5 

คุณประโยชน์
ของการ 

‘ปั่นจักรยาน’

ยามเช้าจะช่วยให้ร ่างกายได้รับแสงแดด 
ตามเวลาที่ควรจะเป็น ร่างกายจึงพร้อมหลับ 
ได้ง่ายขึ้นในตอนกลางคืน
2. หน้าอ่อนวัย
การปั ่นจักรยานจะช่วยให้ร่างกายสามารถ
ล�าเลียงออกซิเจนและสารอาหารได้ดีขึ้น และ
ยังช่วยให้การขับถ่ายสารพิษมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งกระตุ้นการผลิตสาร 
คอลลาเจนมาลดรอยเหีย่วย่นบนใบหน้า เหล่านี ้
ล้วนส่งผลให้ใบหน้าของคนที่ปั่นจักรยานเป็น
ประจ�าจะดเูปล่งปลัง่ ผวิพรรณดสูดใสอยูเ่สมอ
3. ระบบขับถ่ายดี
ผู ้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากมหาวิทยาลัย
บริสตอล ประเทศอังกฤษ ยืนยันว่า การปั่น
จักรยานจะช่วยกระตุ ้นให้อาหารไหลผ่าน
ล�าไส้ได้เร็วขึ้น สามารถลดการดูดซับน�้าใน
ล�าไส้ใหญ่ หมายความว่าก้อนอจุจาระของคุณ 
จะไม่แห้ง การขับถ่ายจึงคล่องขึ้นกว่าเดิม 
นอกจากนี ้การป่ันจกัรยานยงัช่วยกระตุน้ระบบ
การหายใจและอตัราการเต้นของหวัใจ ซึง่เพิม่
ก�าลังในการบีบรัดตัวของล�าไส้ ช่วยให้ไม่รู้สึก
อดึอดัหลงัรบัประทานอาหาร ป้องกนัโรคมะเรง็
ล�าไส้ได้อีกด้วย
4. สมองฉับไว
การปั ่นจักรยานช่วยกระตุ ้นการสร้างเซลล์
สมองในส่วน Hippocampus ซึ่งเป็นส่วนที่
ใช้บันทึกความจ�า โดยสมองส่วนนี้จะเสื่อม

ประสทิธภิาพลงอย่างรวดเรว็หลงัจากอาย ุ30 ปี 
ดังนั้น เพียงแค่การปั่นจักรยานเป็นประจ�า  
ก็สามารถช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดี 
5. ท�างานคล่อง
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยบริสตอล 
ประเทศอังกฤษ ยังพบอีกว่า พนักงานที่ออก
ก�าลงักายก่อนหรอืหลงัท�างาน มกัจะท�างานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่าพนกังานทีไ่ม่ออก 
ก�าลังกาย นั่นเป็นเพราะการออกก�าลังกาย 
จะช่วยเพิม่ความมัน่ใจ ความมุง่มัน่ในการท�างาน
และช่วยรองรับความเครียดจากการท�างานได้ 
ดีขึ้น นอกจากนี้ พนักงานที่ออกก�าลังกายเป็น
ประจ�า มกัจะใช้เวลาพกัน้อยกว่าคนอืน่ ท�างาน
เสรจ็ได้ตามก�าหนด และอาจมแีนวโน้มท�าให้มี
อัธยาศัยดีกว่าคนอื่น ๆ ทั่วไปได้อีกด้วย

รูถ้งึประโยชน์มากมายขนาดนี ้‘พระสยาม’ 
จงึขอเชญิชวนผูอ่้านทกุท่านมาเริม่ป่ันจกัรยาน
หรือออกก�าลังเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย 
อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นกิจกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างเพื่อนฝูงได ้
อกีด้วย รวมถงึการพบปะผูค้นใหม่ ๆ  ในสงัคม
นักปั่นด้วยกัน

ที่มา : www.bikeradar.com
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Riverside Interlude
เลิศรสสัมผัสกับบรรยากาศริมน�้า

องค์ประกอบส�าคัญอีกประการหนึ่งของมื้ออาหาร นอกเหนือไปจากเพื่อนร่วมโต๊ะและรสชาติอาหารบนจานแล้ว ยังมีเรื่องของ 
‘บรรยากาศ’ ซึ่งนับเป็นเครื่องปรุงชั้นยอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศริมแม่น�า้เจ้าพระยา ที่ถือเป็นทัศนียภาพที่สวยงามตระการตา 
ของกรุงเทพฯ มาตั้งแต่อดีต จึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้ ไม่ว่ามองไปทางไหนก็จะพบกับร้านอาหารริมสองฝั่งแม่น�า้เจ้าพระยา รอคอย
ต้อนรับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

‘พระสยาม’ ฉบับนี้ ได้คัดสรรร้านอาหาร 2 แห่งริมแม่น�้าสายส�าคัญฝั่งพระนคร ที่จะท�าให้คุณดื่มด�่ากับบรรยากาศย้อนร�าลึกถึง
วิถีชีวิตชาวกรุงริมน�้า ท่ามกลางอาหารที่เนรมิตมาเสริมสร้างอรรถรสให้เข้ากับบทสนทนาบนโต๊ะอาหาร

Sala Rattanakosin 
Bangkok’s Coolest Riverside Dining 
บรรยากาศริมแม่น�้าเจ้าพระยาที่ ‘ห้องอาหารศาลารัตนโกสินทร’์ บรรจง
สรรสร้างให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด�่ากับทัศนียภาพสถาปัตยกรรมโบราณของ
ชุมชนตลาดการค้าส่งแถบท่าเตียน ซึ่งหากมองออกไปยังฝั่งตรงข้าม  
คุณจะได้ชื่นชมกับความงดงามของวัดอรุณราชวรารามดั่งภาพศิลป์ที่
บรรจงวาด โดยเฉพาะบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์อัสดง ที่สามารถเลือก 
เต็มอิ่มกับบรรยากาศรอบนอกได้ที่ The Roof หรือจะนั่งผ่อนคลาย
ไปพร้อมกับจิบไวน์เลิศรสที่ Eatery And Bar ซึ่งคอนเซ็ปต์ทั้งหมด
ถูกออกแบบไว้อย่างเรียบง่าย ด้วยโทนสีขาว-ด�า ท่ามกลางกลิ่นอาย 
และเสน่ห์ของการดดัแปลงโกดงัสนิค้าเก่า นอกเหนอืจากความงดงามแล้ว 
ที่นี่ยังเสิร์ฟอาหารเลิศรสทั้งอาหารไทยและเมนูนานาชาติ ภายใต้แนวคิด 
การปรุงอาหาร Street Food ให้มีคุณภาพระดับ 5 ดาว เริ่มต้นจาก 
เมนยูอดฮติอย่าง ‘Tuna Tartar’ เนือ้ปลาทนู่าหัน่เป็นชิน้เลก็ ๆ  ขนาดลกูเต๋า 
ก�าลังพอดีค�า คลุกเคล้าด้วยสมุนไพรสดกับน�้ามะนาว ตามต่อด้วย 
อาหารไทยอย่าง ‘ปลาทอดสามรส’ หรือ ‘กุ้งกับสองน�้าจิ้ม’ เสิร์ฟคู่กับ 
ข้าวสวยร้อน ๆ  เรยีกว่าอิม่ท้องและอิม่ใจไปตาม ๆ  กนั  เพยีงไม่กีก้่าวจาก  
The Roof เครื่องดื่มบริเวณบาร์บนชั้นดาดฟ้า ที่มีให้เลือกทั้งค็อกเทล 
และมอ็กเทล อาท ิ Frullata มะม่วงสดป่ันกบัเสาวรสและมนิต์ หรอื Virgin  
Mojito ทีเ่รยีกความสดชืน่คนืมา ด้วยการผสมน�า้มะนาวสด น�า้ตาลทรายแดง 
โซดา และมนิต์เข้ากนัอย่างกลมกล่อม ก�าลงัรอเตมิเตม็ค�า่คนืแห่งความสขุ 
ของคุณ

Riva Surya Bangkok
Ultimate Dining Experience 
ด้วยแนวคดิการผสมผสานความเลศิรสระหว่างอาหารไทย เอเชยี และ
ยุโรป มาจัดสรรเป็นเมนูเฉพาะ ภายใต้บรรยากาศของห้องอาหาร 
ที่มีความพิเศษและโดดเด่นแตกต่างกัน เพียงแรกสัมผัสบรรยากาศ 
สุดแสนคลาสสิกที่ Riva Surya Bangkok จะท�าให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย 
ไปกบักลิน่อายของย่านกรงุเก่า โดยเฉพาะทวิทศัน์ของแม่น�า้เจ้าพระยา
ทีเ่ป็นววิเด่นของห้องอาหาร Babble & Rum คาเฟ่และเลานจ์ ซึง่ได้แรง
บนัดาลใจมาจากตลาดชนบท ทว่าตกแต่งโก้แบบร่วมสมยั สร้างสรรค์
เมนูเด็ดอย่าง Smoked Salmon & Avocado และเมนูสไตล์บาร์บีคิว
อย่าง Barbequed Dark Rum Ribs ไปจนถึง Wagyu Beef Burger  
ที่แม้จะเป็นอาหารตะวันตก แต่ก็ตกแต่งและน�าเสนอในรูปแบบที่ม ี
กลิน่อายของความเป็นไทยสงู รอคอยให้นกัชมิได้มาลิม้ลอง นอกจากนี้ 
ยังสามารถดื่มด�่ากับบรรยากาศริมน�้าอย่างเต็มอิ่ม 360 องศา 
ท่ามกลางต้นไม้และหมูด่อกไม้ในโซน The Garden พร้อมกบั Lookout   
บาร์สุดเก๋ พร้อมเครื่องดื่มนานาชนิด ที่จะช่วยเติมเต็มความสนุก 
ยามค�่าคืนของคุณ ก่อนรับอรุณวันใหม่ที่ The Caf ห้องอาหารเช้า 
ในคอนเซ็ปต์ All Day Breakfast ที่น�าเสนอเมนูอาหารนานาชาติรสดี
และมีความหลากหลาย 

Sala Rattanakosin 39 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทร. 0-2622-1388 เปิดบรกิารทกุวนั ตัง้แต่ 07.00-22.00 น. www.salaresorts.com/rattanakosin

Riva Surya Bangkok 23 ถนนพระอาทติย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200
โทร. 0-2633-5000 เปิดบรกิารทกุวนั ตัง้แต่ 07.00-22.00 น. www.rivasuryabangkok.com
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Meeting in Style
คัดสรรสุดยอดสถานที่จัดประชุม

หลายท่านคงคุ้นตากับการประชุมขนาดใหญ่ระดับประเทศที่จัดขึ้นค่อนข้างบ่อยในประเทศไทย แต่หนึ่งในปัจจัยที่
จะท�าให้การประชุมต่าง ๆ เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมการประชุม นอกเหนือจากอัธยาศัยมิตรไมตรีของคนไทย คือ  
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวนมาก  ‘พระสยาม’ ฉบับนี้ได้ คัดสรร 3 สถานที่ส�าหรับ
จัดประชุมขนาดใหญ่ และเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกล�้าสมัย บวกกับสไตล์งานออกแบบตกแต่ง
อันน่าตื่นตาตื่นใจและเป็นเอกลักษณ์ ที่เคยจัดงานประชุมสัมมนาระดับประเทศ มาแล้วทั้งสิ้น 

 เมื่อเอ่ยถึงพื้นที่ส�าหรับการจัดงานประชุมและสัมมนาใจกลางกรุง 
ย่อมต้องมีชื่อของ ‘โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ’ ด้วย
ประสบการณ์ในการจดัประชมุระดบันานาชาตหิลายต่อหลายครัง้ ท�าให้ 
แกรนด์ ไฮแอท เอราวณัฯ กลายเป็นพืน้ทีร่บัรองแขกวไีอพใีนวาระส�าคญั
ต่าง ๆ ซึ่งห้อง Grand Ballroom สามารถรองรับแขกได้กว่า 1,500 คน 
หรือจะเลือกห้องประชุมอย่าง ‘The Residence’ ที่ออกแบบในสไตล ์
กึง่ทีพ่กัอาศยัเป็นแห่งแรกของกรงุเทพฯ หรหูราทกุสมัผสั ตัง้แต่เฟอร์นเิจอร์
ไปจนถึงระบบอ�านวยความสะดวกแบบเอคลาส และ ‘The Campus’  
ที่พร้อมพรั่งด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกที่รองรับการจัดประชุมสัมมนา

ทางธรุกจิตามมาตรฐานโลก ทัง้งานออกแบบทีใ่ห้บรรยากาศย้อนวนัวาน 
ตามแบบฉบบัของชวีติในรัว้มหาวทิยาลยั ซึง่นกัศกึษาไฟแรงต่างพากนัมา 
พูดคุยถึงความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ 

จุดเด่นส�าคัญของ แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณฯ นอกเหนือจากการตั้ง
อยู่ที่สี่แยกใจกลางเขตธุรกิจการค้าของกรุงเทพฯ อีกประการหนึ่ง คือ 
บรรยากาศโดยรอบที่จัดแต่งไว้อย่างหรูหรา เครื่องไม้เครื่องมือ รวมถึง
บริการที่ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการที่หลากหลายของทุกขนาด
ธุรกิจ จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่มองหาโรงแรมส�าหรับจัดการ
ประชุมงานทางธุรกิจระดับไฮเอนด์

Grand Hyatt Erawan 
Bangkok
The Exclusive Gathering

ที่ตั้ง : 494 ถนนราชด�าริ กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2254 1234 
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.bangkok.grand.hyatt.com
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  หลายคนอาจคุ้นเคยกับชื่อห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในย่าน 
ราชประสงค์อย่าง ‘Central World’ ในบริเวณอาคารเดียวกันบนพื้นที่
ชั้น 22 ของโรงแรม Centara Grand ห้องประชุมบนพื้นที่ 5,250 ตาราง
เมตร อย่าง ‘บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทาราแกรนด์’  
นบัว่าเป็นพืน้ทีจ่ดัประชมุในโรงแรมทีเ่รยีกได้ว่า สามารถรองรบัผูเ้ข้าร่วม
การประชุมจ�านวนมากที่สุดในกรุงเทพฯ ในขณะนี้ และยังมีการตกแต่ง
ในสไตล์ที่ทันสมัย สอดคล้องไปกับงานออกแบบที่ไม่เหมือนใคร ผสาน
กับทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการตั้งแต่การวางแผนงานไปจนเสร็จสิ้นงาน 
รวมถึงอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกล�้าสมัย ซึ่งถูกคัดสรรเป็นอย่างดีจาก
ประสบการณ์ของการจัดการดูแลงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ
มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานแสดงสินค้าและคอนเสิร์ตระดับนานาชาติ 
นอกจากนัน้ ยงัมห้ีองจดัประชมุทีร่องรบัแขกได้จ�านวน 18-50 คน อย่าง 
M23 ซึ่งตกแต่งไว้อย่างงดงาม ด้วยความตั้งใจที่จะใช้แสงธรรมชาต ิ
เป็นหลัก  ด้วยบริเวณโถงของห้องประชุมที่สามารถเดินเชื่อมต่อไปยัง
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโรงภาพยนตร์ ภายใน Central World  
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถผ่อนคลายอริยาบถภายหลังจากการประชุม
สัมมนาได้อย่างลงตัว เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน 

Bangkok Convention 
Centre @ Centara Grand
The Excellent & Unique

ที่ตั้ง : 999/ 99 ถนน
พระราม 1 เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2100 1234 
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.
centarahotelsre-
sorts.com/centara-
grand

Shangri-La Hotel Bangkok
The Signature Meeting 

โรงแรม ‘แชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ’ ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ริมแม่น�้า
เจ้าพระยา พร้อมทั้งติดอันดับ 1 ใน 10 โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก (จากผลการส�ารวจ
ในปี ค.ศ. 2013 Condé Nast Traveler Gold List) เปรียบเสมือนอัญมณีซึ่งเจิดจรัส
ท่ามกลางเขตกรงุเก่าของเกาะรตันโกสนิทร์ โดยคอนเซป็ต์ของห้องจดัประชมุสมัมนา
และจดัเลีย้งยงัถกูออกแบบตกแต่งด้วยแนวคดิเดยีวกบัการสร้างสรรค์งานศลิปะ ท�าให้
บรรยากาศของงานประชุมอันเป็นเอกลักษณ์และได้ต้อนรับผู้เข้าประชุมระดับวีไอพี
จากทั่วโลก ด้วยห้อง Grand Ballroom รองรับผู้เข้าร่วมงานได้มากกว่า 1,500 คน  
ภายใต้บรรยากาศที่สุดแสนจะเลิศหรู รวมถึงห้องประชุมขนาดย่อมอีกกว่า 26 ห้อง 
โดยมอีปุกรณ์อ�านวยความสะดวกทีท่นัสมยั ไม่ว่าจะเป็นบรกิารอนิเทอร์เนต็ อปุกรณ์
แสง-สี-เสียง บริการที่พร้อมรองรับลูกค้าจากนานาประเทศ ทั้งการจัดประชุมผ่าน
ดาวเทียม หรือ Teleconference  และระบบการแปลภาษาที่ลูกค้าสามารถเลือกได ้
ตามความต้องการ เหมาะกับสไตล์การท�างานของเหล่านักบริหารในยุคโลก 
ไร้พรมแดน ที่ส�าคัญ เพียงแค่ไม่กี่ก้าวจากโรงแรมแชง กรี-ล่า กรุงเทพฯ คุณก็จะ
พบกับสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตริมสายน�้าเจ้าพระยา  
จนกลายเป็นบทสนทนาอันไม่รู้จบระหว่างเจ้าบ้านและแขกคนส�าคัญของคุณ

ที่ตั้ง : 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2236 7777 
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.shangri-la.com/bangkok/shangrila



ผู้ว่าการ ธปท. และภริยา เป็นเจ้าภาพ
เลี้ยงรับรองอาหารค�่า  Mr. Barry 
Whiteside ผู ้ว่าการ ธนาคารกลาง
ฟิจิ และภริยาในโอกาสที่มาเยือน ธปท. 
โดยมี คุณทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ 
ด้านบริหาร และคุณนพพร ประโมจนีย์  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร 
ร่วมงาน ณ เรือนแพ วันที่ 4 กันยายน 
2556 

คุณทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้าน
บรหิาร ให้การต้อนรบั Mr. Inia Naiyaga  
รองผู ้ ว ่ าการ  ธนาคารกลางฟ ิจิ  
ในโอกาสที่มารับฟังการบรรยายพิเศษ 
โดยผู้บริหารระดับสูง ณ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย วันที่ 16 กันยายน 2556

BOT Society
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คุณทองอุ ไร ลิ้มป ิติ  รองผู ้ว ่าการ 
ด ้านบริหาร และผู ้บริหารระดับสูง  
เข้าร่วมงานพระราชทานรางวัลซีไรต์ 
วรรณกรรมสร ้างสรรค ์ยอดเยี่ยม 
แห่งอาเซียนประจ�าปี 2556 ในฐานะที ่
ธปท. เป ็นผู ้ ให ้การสนับสนุนการ 
จัดงานฯ ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรม
แมนดาริน โอเรียนเต็ล วันที่ 14 ตุลาคม 
2556 



คุณไพบูลย ์  กิตติศรีกังวาน ผู ้ช ่วย 
ผู ้ว ่าการ สายนโยบายการเงินร ่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจ และเยี่ยมชมดูงานบริษัท
ปูนซิเมนต์ ไทย จ�ากัด และบริษัท เบสโก 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ณ จังหวัด
สระบุรี วันที่ 9 -10 กันยายน 2556

BOT Society
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คุณสาลินี  วังตาล ผู ้ช ่วยผู ้ว ่าการ  
สายก�ากับสถาบันการเงิน เป็นประธาน 
‘งาน CPC สัมพันธ์’ ระหว่างผู้บริหาร
ธนาคารพาณิชย ์และผู ้บริหารสาย
ก�ากับสถาบันการเงิน เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และการประสานงาน 
ที่มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น  ณ ลานบัว  
วังบางขุนพรหม วันที่  13 กันยายน 
2556

คุณวิรัตน์ กิติพิพัฒน์ ผู ้อ�านวยการ 
ส�านักพัฒนาและสนับสนุนการผลิต  
โรงพิมพ์ธนบัตร รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ด้านการบริหารการจัดการ
พลังงานดี เด ่น ในอาคารขนาดใหญ ่  
จากการประกวดรางวัล ‘ASEAN Energy 
Awards 2013’ ในงาน ‘The ASEAN 
Ministers of Energy Meeting Gala 
Dinner and Awarding Ceremony’ 
ณ Bal i  Nusa Dua Convent ion 
C e n t r e  ส า ธ า ร ณ รั ฐ อิ น โ ด นี เ ซี ย  
วันที่ 25 กันยายน 2556 



ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ปณธิาน ธปท. ไม่เคยเปลีย่น

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย
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